
ไมปลดโควิดจากโรคฉุกเฉิน

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ใหสัมภาษณภายหลังการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) โดยมี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข หัวหนาพรรคภูมิใจไทย มายืนอยูขางๆ ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 14 ก.พ.
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โควิดควรปรับเปน

‘โรคประจำถิ่น’ ไดหรือไม

             
|

ชงตีความบัตร2ใบขัดรธน.

‘พปชร.’เรงปรับโครงสราง

กรุงเทพฯ • “ประยุทธ” ตีมึนบอกจําไม

ไดพูดตอนไหน “หนูชวยหน�อยนะ” แต

ระบุบอกใหทุกพรรครวมรัฐบาลชวยทํางาน 

ไมใชเฉพาะเร� องการเมือง “อนุทิน” ย้ํามา                                                         

ดวยกันไปดวยกัน ลั่นเร� องรถไฟฟาสายสี                                                         

เขียวเปนแคความเห็นตางของสองหน�วย

งาน “วิษณุ” แจงไมมีการตั้งวอรรูม  เตรียม

ฟงกันหูฉีกเพราะพูดเกิน 10 ประเด็นได 

“ชวน”  สอนแคแนะนําไมใชศึกซักฟอก 21 

ส.ส.แกงธรรมนัสยังไมสะเด็ดน้ํา “กกต.” ยัง

ไมพิจารณา รอลุนประชุมอีกครั้ง 15 ก.พ. 

“สนธิญา” มาแปลกย� นเร� องใหชะลอกอน

เม� อวันจันทรที่ 14 กุมภาพันธ พล.อ. 

ประยุทธ  จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ                         

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ใหสัมภาษณ                

ภายหลังการประชุมรวมระหวางคณะกรรม                                                          

การบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)  

และคณะกรรมการนโยบายการบริหาร

งานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

(ก.น.จ.) คร้ังท่ี 1/2565 โดยมีนายอนุทิน ชาญ

วีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข 

มายืนอยูขางๆ ระหวางใหสัมภาษณ

นายกฯ กลาววา วันน้ีก็มีรองนายกฯ 

กรุงเทพฯ • “หมอระวี” รองผูตรวจ ชง

ย� นศาล รธน.ปมบัตรเลือกตั้ง 2 ใบขัด

เจตนารมณรัฐธรรมนูญ  60 ละเมิดสิทธ์ิพรรค

เล็ก ทําคะแนนเสียงตกน้ํา ผูชนะกินรวบ 

ขณะที่พลังประชารัฐหวั่นแพแตก รนปรับ

โครงสรางพรรคเร็วขึ้น การันตี “ลุงปอม” 

ยังเอาอยู “เนวิน-อนุทิน” เปนประธานแตง 

งานลูกชายคนเล็ก “เอกราช ชางเหลา” 

คาดอดีต 2 ส.ส.ขอนแกน พปชร.ซบ ภท. 

สวนพรรคกลาประกาศจุดยืน “กรณ” ยัน

ยึดหลักชาติ ศาสน กษัตริย ตองเขมแข็ง 

เม� อวันที่ 14 กุมภาพันธ นพ.ระวี มาศ

ฉมาดล ส.ส.บัญชีรายช� อและหัวหนาพรรค

พลังธรรมใหม เขาย� นหนังสือถึงผูตรวจการ

แผนดิน ผานนายวทัญู ทิพยมณฑา รอง

เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดิน เพ� อ

ขอใหย� นเร� องตอศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัย หลังไดรับผลกระทบจากกรณีที่สมา 

ชิกสภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบรางรัฐ 

ธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... 

(แกไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และ 9) ที่กําหนด

ใหใชบัตรเลือกตั้ง 2  ใบ

โดย นพ.ระวีกลาววา ตนในฐานะ

ที่เปน ส.ส.และพรรคการเมืองที่ถูกละเมิด

สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 

วรรคหนึ่ง ซึ่งระบุวาบุคคลยอมเสมอกันใน                                             

ทางกฎหมายจากรางแก ไขรัฐธรรมนูญป 

2564 หรือฉบับราง 2 ใบ ไดละเมิดสิทธิ

เสรีภาพของตน 

ทําเนียบฯ • ตัดสิทธิ์ยูเซปโควิดปวน! รัฐ 

บาลกลืนไมเขาคายไมออก “อนุทิน” ปาด

เหง� อปมรอนย้ําไมไดยกเลิก รัฐยังดูแลตาม

สิทธิ ฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์เขาไดทุกที่ ขณะ

ที่ “สาธิต” เล็งประชุมหารือเล� อนใชทั้งประ 

เทศ 1 เม.ย.  ดาน “บิ๊กตู” นั่งไมติดยันไม

ทอดทิ้งประชาชน ฝายคานสบชองตามขยี้

จี้ประธาน ศบค.ทบทวน แขวะเงินกูมาถม

ซื้ออาวุธหมด ศบค.ผวาคลัสเตอรกอสราง 

กทม.มาอีกรอบ  ขณะท่ีตางจังหวัดสัญญาณ

ระบาดอันตรายตอเน� อง บุรีรัมย-เชียงใหม

ติดเชื้ออื้อ

เม� อวันจันทร ที่ทําเนียบรัฐบาล พญ. 

อภิสมัย ศรีรังสรรค ในฐานะผูชวยโฆษก

ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

หรือ ศบค. รายงานสถานการณการแพร

ระบาดในประเทศไทยวา พบผูติดเชื้อราย

ใหม 14,900 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 26 ราย 

เปนชาย 10 ราย หญิง 16 ราย เปนผูเสีย

ชีวิตที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 24 ราย มีโรคเรื้อ 

รัง 2 ราย ขณะที่ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อ

สูงสุดวันที่ 14 ก.พ. ไดแก กทม. 2,892 ราย, 

สมุทรปราการ 888 ราย, นนทบุรี 611 ราย, 

ชลบุรี 590 ราย, นครราชสีมา 567 ราย, 

ภูเก็ต 486 ราย, นครศรีธรรมราช 434 ราย,

สหรัฐคาด

รัสเซียบุกยูเครนพุธนี้

คลังตีปบ 4 เดือน

รายไดแจม

แจงเอาผิดอีแอบ 

‘ม็อบทะลุวัง’

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ปลุกคนไทยเน� องใน 

“วันวาเลนไทน” ใหรักชาติ ศาสนา พระ

มหากษัตริย รักคนไทยดวยกัน รักชาติบาน

เมือง จะสรางพลังรักและสามัคคีของคนใน

ชาติ  ฝากนักการเมืองรักประเทศ บอก “ฝน

ตกแลวเดี๋ยวฟาก็เปด” สวน “ยิ่งลักษณ” 

โพสตหวนคิดถึงเม� อครั้งเปนนายกฯ ไมวา

จะไปแหงหนใดจะไดเห็นสีหนาแววตาที่

เปยมไปดวยความรักที่มอบให เตรียมโชว

ไลฟสดเดือนนี้

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 14 กุมภา 

พันธ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กลาวเน� องใน                                                 

วันวาเลนไทนวา วันน้ีวันวาเลนไทนเปนวัน                                                           

สากล ความรักมีใหแกตัวเอง ใหแกครอบ 

ครัว ใหแกสังคมและคนอ� น สิ่งสําคัญวันนี้

ในวันแหงความรัก ฉะนั้นอยาลืมความรัก                                                            

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รักคนไทย

ดวยกัน รักชาติบานเมือง สิ่งนี้เปนสิ่งสําคัญ

ในการจะสรางพลังรักและความสามัคคี

ของพวกเราคนในชาติไปใหได เพ� อฟนฝา

อุปสรรคตางๆ ที่มีมากมายในประเทศ ถือวา

เปนเร� องความเขาใจซึ่งจะตองหารือกันตอ

ไป สิ่งสําคัญที่สุดคือวันนี้มีปญหามากมาย

ในโลกใบนี้ เกี่ยวของยึดโยงไปทั้งหมด  ขอ

ใหติดตามสถานการณภายนอกประเทศดวย 

“สถานการณที่เปนความเดือดรอน

ของพวกเราหลายอยาง มันเกี่ยวเน� องพัน

มาจากเร� องตางประเทศดวย

กรุงเทพฯ • เปดวิสัยทัศนวาท่ีผูสมัครผูวาฯ                                                         

กทม. 4 คน ถกปญหา “รถไฟฟาสายสีเขียว” 

โดยทั้งหมดคัดคานการขยายสัมปทานให

เอกชนไปอีก 30 ป พรอมหนุนการจัดทํา

คาโดยสารราคาถูก จัดทําตั๋วรวมเช� อมตอ                      

รถไฟฟา 10 สายราคาเดียว “ซูเปอร โพล” 

เผย ปชช.สวนใหญระบุปญหาขัดแยงรถ                                            

ไฟฟาสายสีเขียวน�าเคลือบแคลงสงสัย ผล                                          

ประโยชนการเมืองระหวางกระทรวงคมนา 

คมกับบริษัทเอกชน

เม� อวันที่ 14 กุมภาพันธ มีการเสวนา

ออนไลนในหัวขอ “รถไฟฟาตองถูกลง ทุก

คนตองขึ้นได ผูวาฯ กทม.ชวยไดหรือไม” 

จัดโดยสภาองคกรของผูบริโภค โดยมีวาที่ผู

สมัครผูวาฯ กทม. 4 คนเขารวม 

โดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ วาท่ีผูสมัคร 

ผูวาฯ กทม. อิสระแสดงความเห็นวา ปญหา

ท่ีเกิดข้ึนกับสัมปทานรถไฟฟาสายสีเขียว ซ่ึง

เปนสวนตอขยายสัมปทานรถไฟฟาบีทีเอส

ในปจจุบัน ซึ่งที่ผานมาเกิดปญหาตั้งแตมี

การวาจางใหเอกชนเดินรถสวนตอขยายไป

จนถึงป 2585 โดยใชอํานาจพิเศษ และไมมี

ใครเคยเห็นสัญญา และมีความพยายามที่                                                              

จะมีการขยายสัมปทานไปอีก 30 ป ถึงป                                                         

2602 มีการกําหนดราคาสูงสุด 65 บาท                                                              

โดยไมผานกระบวนการกฎหมาย พ.ร.บ.รวม

ทุน ทําใหมีปญหาความโปรงใสตั้งแตตน  

นายชัชชาติเสนอ 5 ประเด็น

อานตอหนา 15

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันอังคารที่  15  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565  ขึ้น  14  ค่ํา  เดือน  3  ปฉลู

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อนุทิน ชาญวีรกูล
พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา

อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9225

อิสรภาพแหงความคิด

4แคนดิเดตผูวาฯ

คานยืดสัมปทาน

รถไฟฟาสีเขียว

นายกปลุกคนไทย

ในวันวาเลนไทน

รัก3สถาบันหลัก
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‘เส่ียหนู’ยํ้า‘ภท.’ไมท้ิงรัฐบาล

บ๊ิกตูใหพรรครวมชวยทํางาน

มาดวยกันไปดวยกัน
ผมเคยบอกไวแลว 

มาดวยกันก็ไปดวยกัน ชวยกัน

ทํางานไป เม� อไหรก็เม� อนั้น

ก็บอกใหชวยกันหนอยนะ

ในการทํางานใหประเทศชาติ

เดินหนาไปใหได
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2 ในประเทศ

ปลดสิทธิ UCEP โควิด

อยาทิ้งใครไวขางหลัง 

ระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยนายอนุทิน ชาญวีร

กูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุข ประกาศเตรียมปลดโรคโควิด-19 ออก

จากบริการยูเซป (UCEP) หรือสิทธิรักษาฟรีสําหรับอาการ

ปวยฉุกเฉินโดยไดปรับแนวทางใหประชาชนใชสิทธิการรักษา

ตามที่ตนเองมี เชน สิทธิบัตรทอง ประกันสังคม ประกัน

สุขภาพ ตลอดจนสวัสดิการขาราชการ ไมตางจากโรคอ� นๆ 

และจะเรงลงนามใหมีผลบังคับใชภายในวันที่ 1 มี.ค.ที่จะ

ถึงนี้ แตอยางไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขเตรียมจะมีการ

หารือเพ� อขยายเวลาใหประชาชนปรับตัวประกาศใชพรอม

กันทั่วประเทศ เปนวันที่ 1 เม.ย. ภายหลังมีเสียงสะทอนของ

ประชาชน ความวิตกกังวลอยางตอเน� อง ซึ่งเกรงวาเกิดผล 

กระทบที่ประชาชนไมไดมีสิทธิใดๆ อยูจะไมสามารถขอเบิก

จายกับภาครัฐได และตองจายคารักษาเอง 100%

นี่คือประเด็นสําคัญที่ยังมีขอวิตกกังวล ทามกลาง

สถานการณที่ตองยอมรับวา การแพรระบาดโควิด-19 ใน

ประเทศไทยยังอยูในความเสี่ยง ตัวเลขผูติดเชื้อพุงสูงในระดับ

หม� นตนๆ อยางตอเน� อง และยิ่งมีสุมเสียงยาวตอเน� องเพิ่มขึ้น

ไปอีกภายหลังเทศกาลสงกรานต ซึ่งประชาชนจากกรุงเทพฯ 

เดินทางกลับภูมิลําเนา ซึ่งเปนที่รูกันวาพื้นที่กรุงเทพฯ ยัง

ไมเคยหลุดจากอันดับสูงสุดของกลุมติดเชื้อ ประกอบกับ

การพบปะสังสรรค รวมกลุม รวมหมู ในชวงวาระเทศกาล

สงกรานต ลวนนําไปสูแนวโนมของตัวเลขผูติดเชื้อ และลาสุด

ตามติดมาดวยคลัสเตอรแรงงานในกรุงเทพฯ ที่ ศบค.ประกาศ

จับตาเฝามองพิเศษอยูในขณะนี้ 

ทั้งนี้ หากมีการปลดสิทธิรักษาแบบ UCEP ภายใต

ขอจํากัดที่รัฐบาลระบุวา ไมสามารถเทงบประมาณมาดูแล

ประชาชนไดแลวในตรงนี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา และกลุมที่

น�าจะไดรับผลกระทบที่สุดนั้น น�าจะหนีไมพนกลุมแรงงาน 

ครอบครัวที่มีรายไดนอย กลุมดอยโอกาส กลุมเปราะบางที่ทั้ง

ตกหลนการสํารวจ และไมมีสิทธิประกันสุขภาพใดๆ ตามการ

บริการของรัฐ หากไมมีการรักษาฟรี สุมเสี่ยงวากลายเปนการ

แพรระบาดอยางมากและรวดเร็ว และปองกันควบคุมได

ลําบาก โดยเฉพาะเราตางเห็นบทเรียนที่เคยเกิดขึ้นกับประเทศ

สิงคโปรมาแลวเม� อปที่แลว ที่จําตองมีการล็อกดาวนประเทศ

สืบเน� องจากติดเชื้อจากกลุมใชแรงงาน และกระทบเปนลูกโซ

ไปทั้งประเทศ   

อยางไรก็ตาม สิ่งที่รัฐบาลตองตระหนัก และเรง

มาตรการนโยบายการดูแลที่ชัดเจนภายหลังการปลดสิทธิ 

UCEP ทั่วประเทศคือ การเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงการ

บริการสาธารณสุขไดอยางรวดเร็ว สะดวก คลองตัวที่สุด 

หน�วยสาธารณสุขในพื้นที่ หรือศูนยบริการสาธารณสุข ขณะ

ตางจังหวัดนั่นคือ รพ.สต. ซึ่งอยูภายใตการบริหารขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ รัฐบาลมีความจําเปนอยางยิ่งที่

จะตองหยิบยกหน�วยงานสาธารณสุขเหลานี้มาใหความสําคัญ

เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเร� องงบประมาณเขาไปสนับสนุน เพ� อ

ใหดําเนินการทํางานในเชิงรุกและเชิงรับ

เชน การทํางานในเชิงรุกในการสแกนพื้นที่ กลุมคน 

เพ� อที่จะสกัดการแพรระบาดไดอยางทันทวงที ขณะที่เชิงรับใน

พื้นที่คือ รับการรักษา ดูแลรับมือกับผูปวย ทั้งตามระบบ และ

ผูปวยที่หลุดออกจากนอกระบบ กลุมเปราะบางในพื้นที่ รวม

ทั้งแรงงานทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย เหลานี้คือหนางาน

ที่รัฐบาลตองหันกลับมอง ใหความสําคัญ ผลักดันงบประมาณ

ใหกับหน�วยสาธารณสุขขนาดเล็กที่เปนหูเปนตาดูแลประชาชน

รวมทั้งจะกลายเปนกลไก และเคร� องมือสําคัญ และมี

ประโยชนในระดับพื้นที่ ที่กลายเปนเนื้องานสําคัญที่สุดที่จะ

ชวยเหลือใหประชาชน ผูซึ่งไมมี โอกาสเขาถึงระบบการรักษา

ของรัฐ หรือผูที่หลุดจากวงจรระบบประกันสุขภาพ ตางก็ได

รับการดูแลอยางทั่วถึง ไมถูกทิ้งไวขางหลัง แมวันขางหนา

จะปลดระบบสิทธิ UCEP รักษาโควิดแลวก็ตาม มิเชนนั้น

ประเทศไทยก็ยังติดหลมวิกฤตโควิดระลอกแลวระลอกเลา

ไมจบสิ้น โดยเฉพาะอนาคตอันใกล กับคลัสเตอรสงกรานตที่

เวียนมาอีกรอบ!. 

ก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข 

“เราเปนพรรครวมรัฐบาล ตองสนับสนุนนายก

รัฐมนตรีเต็มประตูอยูแลว นายกฯ ยังไมเคยทําอะไรที่ผิด

กฎหมาย ผิดไปจากนโยบายที่ไดแถลง ทุกอยางเปนไปตาม

ทํานองคลองธรรม สิ่งที่ทานทําทุกอยางถาเปนประโยชนกับ

ประเทศ ดวยความเปนรัฐบาลดวยกันเราก็ตองสนับสนุน 

ตองชวยกัน”. 

อนาคต...ที่ยังนึกไมออก!!!
ยังอยูในระหวางชวงจังหวะแหงการ นึกไมออก-บอกไม

ถูก...วาสุดทายมันจะออกไปในรูปไหน รูไหน กันแน�!!! 

สําหรับ การเมืองไทย ที่ยังคงพลิกไป-พลิกมา พลิก

ซาย-พลิกขวา เกิดการยายขาง ยายฝาย เปลี่ยนขาง 

เปลี่ยนฝาย หลังจากที่ไดแบงขาง แบงฝาย แยกขาง แยกฝาย มา

โดยตลอด นับแตชวง ทศวรรษแหงความมืดมน เทาที่ผานมา...

คือถาหากเปน ฟุตบอลสโมสร ก็น�าจะอยูในชวงระหวาง

ตองหา โคช หรือหาตัว นักเตะ ฝเทาดีๆ ไมไดตีนบอด ตีนสึก เขา

มาเสริมทัพโดยเร็ว พรอมๆ กับการเปลี่ยนถาย ผองถาย พวกที่

ใจฝอ ใจคอหอเหี่ยว ไมมีความกระหายในการทําประตู ในการ

เอาชนะฝ่ายตรงกันข้าม ซึ่งคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะหาข้อยุติ 

หา จุดลงตัว กันไดงายๆ เพราะบางสโมสรอาจตองใชเวลาเปน

เดือนๆ ปๆ เอาเลยก็ไมแน� แมแตสโมสรยอดฮิตของแฟนบอลทั่ว

โลก อยางระดับ ผีแดง-แมนยูฯ ก็เถอะ แมจะเปลี่ยนโคช เปลี่ยน

นักเตะ ถึงขั้นสามารถควาตัวจอมสับขาหลอก อยาง ไอ โด-คริส

เตียโน โรนัลโด มาเปนหัวหอก หัวหงอก ก็แลวแต กลับดันตีนสึก 

ตีนบอด ซะดื้อๆ!!! สงผลใหบรรดา แฟนผีแดง ทั้งหลายน้ําตาตก 

หัวอกยังคงกลัดหนอง อยูจนตราบเทาทุกวันนี้...

ขณะที่ หงสแดง-ลิเวอรพูล หรือ ลิเวอรพรุน ที่เคยพรุน

แลว พรุนเลา มาโดยตลอด เม� อซักหลายตอหลายปที่แลว แต

จะเปนเพราะโชคดี โชคชวย บุญหลนทับ บุญบังเอิญ หรือจะ

ดวยสาเหตุใดๆ คงตองไปสรุปกันเอาเอง แตเม� อไดนักเตะมัมมี่ 

อียิปต ที่จะผานกระบวนการดองศพ หรือกระบวนใดๆ ก็ยาก

จะสรุป อยาง โมฮัมหมัด ซาลาห เขามารวมทีม ไดนักเตะผิวสี

แหงเซเนกัล อยาง ซาดี โย มาเน มารับหนาที่หัวหอก หัวหงอก 

ภายใตการคุมทีมของชาวเยอรมัน ที่คอนขางพิถีพิถันเอามากๆ 

กับรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ อยาง เจอรเกน คล็อปป ทุกสิ่งทุก

อยาง...มันเลยระเบิดเถิดเทิง แบบแทบไมหลงเหลือความเจ็บ

ช้ํา ความปวดราวในอดีต ติดอยูในความทรงจํา ติดปลายนวม

อยูอีกเลย...

อันนี้นี่แหละ...ที่คงไมไดผิดแผก แตกตาง ไปจากสิ่งที่เรียก

วา การเมือง มากมายซักเทาไหร เพราะไมวาจะเกิดการแบง

ขาง แบงฝาย แยกขาง แยกฝาย กันในแบบไหน อยางไร ก็ตามที แต

ภายในขางแตละขาง แตละฝาย มักหนีไมพนตองเกิดการเปลี่ยนขาง 

ยายขาง เปลี่ยนสโมสร เปลี่ยนสังกัด เกิดการซื้อตัว ยืมตัวและดึงตัว 

แบบเดียวกับบรรดานักฟุตบอลทั้งหลาย หรือแมแตกระทั่งโคชก็ตาม

ที จะโดยอาศัย กลวย หรืออาศัย ผลตอบแทน ใดๆ ก็แลวแตจะวา

กันไป แตนั่นก็ใชวาจะกอใหเกิด จุดลงตัว เกิดขอยุติ ในการทําทีม 

สรางสรรคทีม ไดอยางฉับพลัน-ทันที อยางนอย...ยังคงตองใชเวลาใน

การปรับตัว ปรับสภาพ ไมวาระหวางนักเตะดวยกัน ระหวางนักเตะ

กับโคช ไปจนถึงระหวางโคชกับผูบริหารสโมสร ฯลฯ ที่คงตองสะสาง

รายละเอียดกันอีกเยอะ...

ดวยเหตุนี้...การดึงตัว ยืมตัว หรือซื้อตัว แรมบา ใหเปลี่ยนขาง 

ยายขาง กลายมาเปน แรมโบ เปลี่ยนใหเสื้อแดงตัวพออยาง อานนท 

หันมาใสเสื้อเหลืองกันแทนที่ เปลี่ยนคนแก คนชรา อยาง พี่หวิล 

แหงพรรคประชาธิกัด ใหกลายสภาพ กลายพันธุ กลายเปนคนรุนใหม 

แหงพรรคกาวไกล ไดอยางไมน�าเช� อ แตก็คงตองเช� อ หรือกระทั่งการ

ดึงตัว ผูกองแปง หรือ ผูกองธรรมนัส จากผูเคยผลิต ผูเคยรับจาง

ขนสงแปงมันตราปลามังกร ใหขึ้นชั้น ยกระดับ กลายมาเปนหัวหอก-

หัวหงอกในการทําประตูของทีมสโมสรรัฐบาล กอนที่จะเกิดความขัด

อก ขัดใจ กันในเร� องคาตัว หรือเร� องใดๆ ก็แลวแต จนตองนําไปสูการ

เปลี่ยนขาง ยายขาง กลายมาเปน หอกขางแคร ของรัฐบาลไปแทนที่ 

ฯลฯ อะไรตอมิอะไรเหลานี้นี่แหละ ที่มันคงตองใชเวลา รอเวลา ที่จะ

นําไปสูขอยุติ นําไปสูจุดลงตัว กันอีกเยอะ...

ดังนั้น...ในระหวางที่เกิดการเปลี่ยนขาง สลับขาง ยายขาง ใน

ลักษณะเชนนี้ มันจึงยังไมอาจสรุปไดชัดเจน วาใครจะชนะ ใครแพ 

ก็
ใครมีสิทธิ์ควาแชมปพรีเมียรลีก ในฤดูกาลนี้ ฤดูกาลหนา หรือยัง

คงตอง นึกไมออก-บอกไมถูก กันไปอีกนาน อันเน� องมาจากตาง

ฝาย ตางก็มี คาตัว ไปดวยกันทั้งสิ้น และพรอมเสมอที่จะยายขาง 

ยายฝาย เปลี่ยนขาง เปลี่ยนฝาย ขึ้นอยูกับวาใคร หรือทีมหนึ่ง ทีม

ใด สามารถเสนอ ขอเสนอที่เอ็งมิอาจปฏิเสธ ไดมาก-นอยไปกวา

กัน สวนสิ่งที่เคยเรียกขานเอาไวแบบหะรูหะราวา อุดมการณ-

อุดมคติ อันเปนสิ่งที่ออกจะเปนอุปสรรค ขัดขวาง ตอการเปลี่ยน

ขาง ยายขาง เปลี่ยนฝาย สลับฝาย เอาไป-เอามาแลว มันคงเปน

สิ่งที่แทบไมไดมีอยูจริง แถมเปนสิ่งที่พะรุงพะรังเอามากๆ ชนิดที่

บรรดานักเตะไมวาสโมสรไหนๆ ก็แลวแต ไมไดคิดจะยึดมั่น ยึด

ถือใดๆ ตอไปอีกแลว...

แตก็นั่นแหละ...แมวาสิ่งที่เรียกวา อุดมการณ-อุดมคติ 

ระหวางบรรดา นักฟุตบอล กับ นักการเมือง มันชักจะคลาย

กัน เหมียนนนนกันยิ่งเขาไปทุกที แตมันก็ยังเปนอะไรที่มี ความ

สําคัญ เอามากๆ สําหรับการชี้วัด ตัดสิน ทิศทางความเปนไปใน

อนาคต โดยเฉพาะสําหรับชาติ-บานเมือง ที่อาจตางอยูบางจาก

สโมสรฟุตบอลโดยทั่วไป ดวยเหตุเพราะมันไมอาจซื้อๆ ขายๆ ได

แบบคลองเนื้อ-คลองตัว จนไมตางอะไรไปจาก ของเลน ของพวก

เศรษฐีแขก เศรษฐีอาหรับ หรือเศรษฐีรัสเซีย ฯลฯ อะไรทํานอง

นั้น หรือดวยเหตุเพราะสิ่งที่วานี้...มันยังคงเปนตัวกําหนด วาชาติ-

บานเมืองนั้นๆ จะดีขึ้น-หรือเลวลง จะเปนไปในทางที่สรางสรรค 

หรือเส� อมโทรม เส� อมทรุด จะพัฒนาไปบนเสนทางประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือพัฒนาไปสูเสนทาง

ความเปน...ประธานาธิบดีกันแน�!!!

ปดทายดวยวาทะวันนี้...จาก Carl schurz... “Ideals are 

like stars; you will not succeed in touching them with 

your hands. But like the seafaring men on the desert of 

water, you choose them as your guides and following 

them reach your destiny. – อุดมคตินั้นเปรียบเหมือนดวงดาว 

ทานอาจแตะตองมันไมไดดวยมือ แตเชนเดียวกับคนเดินเรือใน

ทองมหาสมุทร ที่สามารถใชดวงดาวนําทางและแลนเรือไปสูจุด

หมายปลายทางได...”

















ถานการณโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มกลับมาพุงสูงขึ้น 

อีกครั้ง นับตั้งแตมีการระบาดในระลอกที่ 5 จุดสูงสุดของ

การติดเชื้อสูงสุดอยูที่ 1.6 หม� นคน ทําใหหลายคนมองวา

จะกลับมาระบาดสูงอีกครั้งเหมือนกับชวงที่ไทยพบการระบาดจาก  

ระลอกอัลฟา (อังกฤษ ) เดลตา (อินเดีย) หรือไม

อยางที่ทราบกันวาการระบาดของสายพันธุ โอมิครอน เปน

ไวรัสที่มีความรุนแรงนอยกวา เดลตา แตทวาเชื้อตัวนี้ยังคงเปนไวรัส

ที่อันตรายในแงของการเพิ่มจํานวนผูติดเชื้อ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข

ไดทําฉากทัศนการคาดการณจํานวนผูติดเชื้อในอนาคตไปแลว 

โดย นพ.เฉวตสรร นามวาท ผูอํานวยการกองควบคุมโรค

และภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ไดระบุมากอนหนา

นี้แลววา แมตัวเลขติดเชื้อจะขยับขึ้นสูง แตเปนไปตามที่คาดการณ

ไว และมีมาตรการรองรับอยูแลว โดยในชวงไตรมาสที่ 1 ป 2565 

กระทรวงสาธารณสุขเคยคาดการณสถานการณเลวรายที่สุดเอาไว

วา อาจติดเชื้อ 30,000 รายตอวัน ในชวงแรกสถานการณมีแนวโนม

เพิ่มสูง แตดวยการเครงครัดมาตรการ VUCA (Vaccination-Universal 

Prevention-Covid free setting-ATK) ทําใหยอดติดเชื้อของไทยกลับ

มาอยูในระดับต่ําสุด 

ดังนั้นแมยอดติดเชื้อจะอยูระดับหม� นรายตอวัน ก็ยังถือวาเปน

ไปตามคาดการณไวแตตน ไมไดสูงกวาที่คาดการณแตอยางใด

สําหรับยอดผูเสียชีวิตยังมาจากกลุมเสี่ยงหรือกลุมที่ไมไดรับ

วัคซีน หรือรับวัคซีนมานานแลว จึงอยากเชิญชวนประชาชนเขาฉีด

วัคซีนเข็มที่ 3 เพ� อกระตุนภูมิคุมกัน และเข็ม 4

อยางไรก็ตาม ภายหลังจากเปาหมายของกระทรวงสาธารณสุข 

ภายหลังคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติมีมติเห็นชอบ และคาดกัน

วาโอมิครอน สายพันธุยอย BA.2 จะเปนตัวปดเกมการระบาดของ  

โควิดอันยาวนานมากวา 2 ป แตฝงผูไมเห็นดวยเกรงวาโอมิครอนจะ

กลายพันธุเพิ่มขึ้นมากกวา 

การที่โควิดจะเปน โรคประจําถิ่น ตองขึ้นอยูกับหลักเกณฑที่วา                                                              

1.ผูปวยโควิดรายใหม ตองไมเกิน 10,000 คนตอวัน 2.อัตราปวย                                                                         

เสีย ชีวิต ไมเกิน 1 ตอ 1,000 คน 3.การเขารับการรักษาในโรง 

พยาบาล นอยกวา 10% และ 4.ประชาชนมีภูมิตานทานเพียงพอ 

โดยกลุมเสี่ยงสูงตองไดวัคซีนอยางนอย 2 โดส มากกวา 80%

แต นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการ

การสาธารณสุข วุฒิสภา มองในสถานการณที่เลวรายกวานั้น โดย

ได โพสต blockdit สวนตัว “รอยแปดพันเกากับหมอเฉลิมชัย” โดยมี

ขอความวา 12 ก.พ.2565 ติดเชื้อเพิ่ม 16,330 ราย เปนสถิติสูงสุด

ตอเน� องสําหรับโควิดระลอกที่ 4 โดยสูงกวา 10,000 ราย เปนวันที่ 8 

ตอเน� องกัน โดยโควิด-19 ระบาดระลอกที่ 4 หรือระลอกใหม (ม.ค.

2565) จากไวรัสโอมิครอน สําหรับในบางประเทศของซีกโลกตะวัน

ตก ซึ่งเกิดการระบาดกอนประเทศไทย ไดผานจุดสูงสุดหรือพีก โดย

จํานวนผูติดเชื้อพุงขึ้นสูงเร็วมากเปนประวัติการณ และก็ลงคอนขาง

เร็ว เชน ในสหรัฐอเมริกา เปนตน

สําหรับประเทศไทยยังอยูในชวงขาขึ้น และยังไมถึงจุดสูงสุด 

จึงจําเปนตองเฝาติดตามดวยความระมัดระวังกันตอไป ลักษณะเดน

ของการระบาดระลอกน้ี คือการเพ่ิมข้ึนของผูติดเช้ือดวยความชันหรือ

อัตราที่เร็วกวาเดลตา และมีโอกาสที่จุดสูงสุดจะมากกวาของเดลตาได

ดวย ซึ่งของเดลตาในรอบที่แลวคือ มีผูติดเชื้อสูงสุด 23,418 ราย เม� อ 

13 ส.ค.2565 ขณะนี้จํานวนผูติดเชื้อหางจากจุดสูงสุดเพียง 7,088 

ราย จึงมีโอกาสเปนไปไดสูงที่จํานวนผูติดเชื้อของโอมิครอนจะทําลาย

สถิติของเดลตา และคาดวาน�าจะเกิดขึ้นกอนสิ้นเดือน ก.พ.นี้

หลังจํานวนผูติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ โอมิครอนพุงสูงเกินกวา 

1 หม� นคนตอวันตอเน� องเปนระยะเวลาหลายวัน และยังไมมีทีทาวา

จะลดลง รวมถึงตัวเลขผูติดเชื้อที่มีอาการหนัก ทําใหลาสุดกระทรวง

สาธารณสุขตองเรงปรับแผนเพ� อเตรียมพรอมรองรับสถานการณ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดย 

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดทํา

หนังสือดวนที่สุด ถึงผูรับอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล ทั้ง

ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและทั่วประเทศ เพ� อบูรณาการ 

เตรียมความพรอมในการรับมือจํานวนผูติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น โดยให

ปฏิบัติตามนโยบาย HI-CI-ATK first

โดยมีใจความวา จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ซึ่งมีรายงานผูปวยสะสมเพิ่ม

มากขึ้นอยางตอเน� องในกลุมตางๆ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและ

จังหวัดตางๆ ซึ่งจําเปนตองอาศัยการบูรณาการและจัดสรรทรัพยากร

อยางเหมาะสมในการบริหารจัดการการแพรระบาดจากเครือขายภาค

เอกชน เพ� อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และใหการดําเนินงานควบคุม

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพนั้น

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงขอความรวมมือใหผูรับอนุญาต

ใหประกอบกิจการสถานพยาบาลดําเนินการดังตอไปนี้ 1.ดําเนินการ 

การคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผูที่มีความเสี่ยงให

ใชชุดตรวจ (ATK) และใชการตรวจ Real Time RT-PCR เฉพาะ

ในกรณีที่จําเปนเทานั้น 2.ผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับสี

เขียว ใหดําเนินการแยกกักตัวและรักษาที่บาน Home Isolation หรือ 

Community Isolation

เม� อดูอีกฟากในประเทศแถบยุโรป มีผูติดเชื้อรายใหมวันละกวา

แสนราย ยกตัวอยางสเปน ติดเชื้อวันละ 2-3 หม� นราย แตประกาศ

จะเริ่มผอนคลายมาตรการอยางเต็มที่ ตามแนวทางหลายประเทศทั่ว

โลกกําลังจะปรับโควิดเปนโรคประจําถิ่น ขณะที่ บูรไน เปนชาติแรก

ของโลก ประกาศให โควิดเปนโรคประจําถิ่น ตั้งแต 15 ธ.ค.2564 แต

การรักษาพยาบาลและตรวจหาผูติดเชื้อยังคงดําเนินการตอไป

สวน องคการอนามัยโลก ยืนยันการระบาดใหญของโควิดยัง

ไมจบสิ้น และเร็วเกินไปที่จะบอกวาวิกฤตใกลจะถึงจุดจบ เพราะไมวา

จะอยูที่ไหน โควิดจะยังไมไปจากเรา หากโอมิครอนยังคงกลายพันธุ

อยางรวดเร็ว 

ทําใหขณะนี้ยังไมถึงจุดที่จะบอกวาโควิดเปนโรคประจําถิ่น อีก

ทั้งโอมิครอนสายพันธุยอย BA.2 ติดตอไดงายกวาเดิม และในอีกไม

ชาจะพบมากขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก.

โควิดควรปรับเปน 

‘โรคประจําถิ่น’ ไดหรือไม

ส
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3บทความ-ในประเทศ

จวก กยศ.โอนเงินล่าช้า

ไทยโพสต์ • นายวันนิวัติ สมบูรณ์ ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อ

ไทย เปิดเผยว่า การดำาเนินการของกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการ

ศึกษา (กยศ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลมีปัญหามาก ล่าสุด

โอนเงินให้นักศึกษาไม่ทันตามกำาหนดเวลา ส่งผลให้นักศึกษา

หลายคนพลาดโอกาสในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เป็น 

การทำาลายอนาคตของเด็กไทยที่จะสามารถศึกษาต่อได้ พอ

มีการสอบถามก็อ้างว่าจะเร่งดำาเนินการ แต่ไม่ทราบว่าติด

ตรงส่วนไหน การดำาเนินการของ กยศ.มีรายได้มหาศาล ใน

แต่ละปีใช้เงินจ้างทนายตามหนี้ ไม่ต่ำากว่า 1,000 ล้านบาท 

ไล่ยึดทรัพย์คนค้ำาประกัน นำาไปขายทอดตลาดเพื่อใช้หนี้เป็น

จำานวนมาก หาก กยศ.นำาเงินจำานวนนี้ ไปแจกเป็นทุนการ

ศึกษาจะได้ประโยชน์มากกว่า

พบดีเอ็นเอมือบึ้มยะลา 

ยะลา • จากกรณีเกิดเหตุคนร้ายเดินสายลอบวางระเบิด

หลายจุดในเขตเทศบาลนครยะลาช่วงวันที่ 28-30 มกรา 

คม 2565 ทำาให้ทรัพย์สินประชาชนได้รับความเสียหาย และ

ประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บ ล่าสุดมีรายงานจากชุด

สืบสวนความมั่นคงที่ลงไปสืบสวนสอบสวนในพื้นที่ จาก

การตรวจที่เกิดเหตุพบว่าระเบิดที่นำามาใช้ในการก่อเหตุเป็น

ระเบิดแสวงเครื่องขนาดเล็ก บรรจุในกระป๋องโลหะ จุดชนวน

ด้วยระบบตั้งเวลา IC – TIMER ให้ระเบิดต่อเนื่องกัน จาก

ผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์พบดีเอ็นเอของนายอิสมา

แอ มูซอ ที่เทปกาวสีดำา ในชิ้นส่วนแผงวงจรระเบิด นายอิส

มาแอ มูซอ เป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการ มีหมายจับ

หลายหมาย เช่น คดีลอบวางระเบิดตลาดพิมลชัยใจ กลาง

เมืองยะลา เมื่อปี 2561

ประสานญาติส่งศพนักท่องเที่ยว 

ไทยโพสต์ • พล.ต.ต.เขมรินทร์ หัสศิริ ผู้บังคับการกองการ

ต่างประเทศ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ กล่าวว่า จากกรณี

นายจิมมี  ซานดู อายุ 32 ปี ชาวอินเดีย สัญชาติแคนาดา ถูก

คนร้าย 2 คนยิงเสียชีวิตที่ จ.ภูเก็ต จากการประสานงานญาติ

ผู้เสียชีวิตในการติดต่อรับศพ ทางญาติไม่มารับด้วยตนเอง ได้

มอบอำานาจประสานสำานักงานทนายความในจังหวัดภูเก็ตให้

ดำาเนินการในเรื่องนี้ โดยต้องติดต่อที่สถานทูตและประสาน

พนักงานสอบสวนตำารวจภูเก็ตทำาสำานวนให้สั่งฟ้องผู้ต้องหา

กับทางการแคนาดาอีกที ขณะที่ พ.ต.ท.เอกชัย ศิริ สารวัตร

ตำารวจท่องเที่ยวภูเก็ต เปิดเผยว่า ตอนแรกทางญาติผู้เสียชีวิต

จะเดินทางมารับศพได้เตรียมอำานวยความสะดวกในด้าน

ต่างๆ ไว้ ให้ แต่ล่าสุดไม่มา ได้มอบหมายให้บริษัทเอกชน

รายหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตในการส่งศพกลับไปอินเดีย. 

นูช่วยหน่อยนะ” คำาพูดของ บิ๊กตู่-พล.อ.ประ 

ยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ขอร้อง เสี่ย

หนู-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรค

ภูมิใจไทย ช่วยดูแลเรื่ององค์ประชุมต่างๆ ในสภา หลังเกิดสภา

ล่มบ่อยครั้ง และเกรงว่ารัฐบาลจะไปต่อไม่ได้ 

จากนั้นมีรายงานว่า “เสี่ยหนู” ได้ให้ความมั่นใจกับนายก

รัฐมนตรีว่าต้องอยู่ให้ครบเทอม และไม่ต้องห่วงเรื่องจำานวน 

ส.ส.ในสภา เพราะมีเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 260 เสียง 

เหตุการณ์นี้ทำาให้นึกถึงนิทานอีสปที่ตอนจบ “หนูสามารถช่วย

ราชสีห์” ได้สำาเร็จ 

สำาหรับเสียง 260 มีความเป็นไปได้จะมาจากจำานวน ส.ส.ที่

เคยวางมติไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลในวันที่ 4 ก.ย.64 ที่ครั้งนั้น 

“อนุทิน” และ “เสี่ยโอ๋” ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้

คะแนนถึง 269 เสียง  

ในจำานวนนั้น มี ส.ส.จาก

ฝ่ายค้านลงมติสนับสนุนด้วย 

ได้แก่ จำานวน 6 เสียง ได้แก่  

จากพรรค ก้าวไกล 5 เสียง คือ 

นายเกษมสันต์ มีทิพย์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ, นายขวัญเลิศ พานิชมาท 

ส.ส.ชลบุรี, นายคารม พลพร 

กลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายพีร

เดช คำาสมุทร ส.ส.เชียงราย, นาย

เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย  

และจากพรรคประชาชาติ 1 เสียง  

คือ นายอนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ปัตตานี

นอกจากนี้ ในส่วนของ

พรรคเพื่อไทย แม้ไม่ลงมติสนับ 

สนุน แต่ก็ช่วยในการงดออก

เสียง อาทิ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และหัวหน้า

พรรคเพื่อชาติ ที่เคยสังกัดพรรคเพื่อไทย ลงมติงดออกเสียง  

พบว่ามี ส.ส.จำานวน 5 คน ไม่ปรากฏการลงมติ และ

ในอดีตมีความผูกพันกับคนภูมิใจไทยอย่างยิ่ง คือ นายจาตุรงค์ 

เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ, นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุม 

ธานี, นายธีระ ไตรสรณกุล ส.ส.ศรีสะเกษ, น.ส.พรพิมล  

ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี ปัจจุบันย้ายเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทย, 

นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก และยังมีพรรคเพื่อชาติ 

งดออกเสียง 4 เสียง จาก ส.ส.ทั้งหมด 5 คน คือ น.ส.ปิยะรัฐชย์ 

ติยะไพรัช, นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล, นางลินดา เชิดชัย และ

นายอารี ไกรนรา ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นต้น 

เมื่อดูเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 จึงไม่มีทางที ่

ฝ่ายตรงข้ามจะทำาให้ “บิ๊กตู่” ตกเก้าอี้ด้วยมติไม่ไว้วางใจเกินกึ่ง

หนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในสภาได้.  

ช่างสงสัย

260 อุ้มราชสีห์

“ห

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา

แจ้งเอาผิดอีแอบ‘ม็อบทะลุวัง’

ประกาศล่า

พรานจอมโหด

วางกับดักเสือ

บิ๊กตู่สั่งกำาชับ

เร่งโรดแมป

บุกตลาดซาอุ

ลุยสอบส.ส.กล่าวหานายกฯจ่ายเงิน

ดร.มุฮัมมัด บิน อับดุลกะรีม อัลอีซา เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำาเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 14 ก.พ.

ปทุมวัน • เครือข่ายป้องสถาบันตบเท้าร้องตำารวจปทุมวัน จี้เอาผิด

พวกเบื้องหลังม็อบหมิ่นสถาบัน ชี้มีคนบงการ วอนตำารวจสืบหา 

พร้อมกันเยาวชนเหยื่อการเมืองเป็นพยาน ร่อนแถลงการณ์เอาผิด

พวกหมิ่นพระเกียรติพระเทพฯ หลังคดี ไม่คืบหน้า  

ฟ้องแหลกเอกชนปล่อยน้ำามันรั่ว

เกียกกาย • นายชวน หลีก

ภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

เป็นประธานการประชุมคณะ

กรรมการจริยธรรมสภาฯ โดยที่

ประชุมได้พิจารณารายงาน

เสนอความเห็นของคณะอนุ 

กรรมการจริยธรรมสภาฯ ในการ

ตรวจสอบกลั่นกรอง แสวงหา

ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยาน

หลักฐานเบื้องต้นในเรื่องร้อง

เรียน จำานวน 11 เรื่อง และมี

มติรับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา

จำานวน 1 เรื่อง กรณีขอให้ตรวจ

สอบจริยธรรมนายมงคลกิตติ์  

สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ กระทำาการ

เข้าข่ายผิดจริยธรรม เนื่องจาก

เสนอชื่อบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมที่

ไม่เหมาะสมให้ดำารงตำาแหน่งใน

คณะกรรมาธิการฯ ไม่ควบคุม

กำากับเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้

ดำารงตำาแหน่ง เนื่องจากผู้ถูกร้อง 

แต่งตั้งผู้มีพฤติกรรมก้าวร้าว 

แสดงออกด้วยถ้อยคำาเหยียด

หยามบุคคลทางการเมืองอย่าง

รุนแรง ไม่เหมาะสมหลายครั้ง 

โดยให้ผู้ถูกร้องชี้แจงข้อกล่าวหา

ภายใน 15 วัน

คณะกรรมการจริยธรรมฯ 

ไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา 

7 เรื่อง อาทิ กรณีขอให้ตรวจ

สอบจริยธรรมนายรณเทพ อนุ

วัฒน์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประ 

ชารัฐ ดูภาพไม่เหมาะสมจากมือ

ถือในขณะประชุมสภา เนื่องจาก

ผู้ร้องไม่ได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติม จึง

พิจารณาตามพยานหลักฐานเท่า

ที่มี และเห็นว่าภาพข่าวดังกล่าว

ไม่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะ

พิจารณาถึงการกระทำาของนาย

รณเทพได้ กรณีนางอมรัตน์ โชค

ปมิตต์กุล  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ก้าวไกล มีปฏิกิริยาและท่าที

ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เพราะผู้ร้องไม่ได้แจ้งให้ข้อมูล

หรือชี้แจงมายังคณะกรรมการ

ภายในเวลาที่กำาหนด เมื่อได้

โทรศัพท์ ไปยังผู้ร้องหลายครั้ง

ก็ไม่สามารถติดต่อได้ ประเด็น

ที่ร้องเรียนมีหลายประเด็น แต่

ไม่ปรากฏรายละเอียดข้อเท็จ

จริงหรือพยานหลักฐานที่จะ

สนับสนุนได้ว่า การกระทำาทั้ง

หลายที่นางอมรัตน์ถูกร้องเป็น 

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริย

ธรรมฯ ทำาให้ไม่อาจทราบราย

ละเอียดข้อเท็จจริงของผู้ร้องที่

ต้องนำามาสนับสนุนข้อกล่าวหา

ที่จะทำาให้เห็นว่าเรื่องร้องเรียน

มีมูลเพียงพอที่จะรับไว้พิจารณา 

เป็นต้น

มีรายงานว่า ทางคณะ

กรรมการจริยธรรมฯ ยังได้ยุติ

ตรวจสอบจริยธรรมนายสิระ 

เจนจาคะ อดีต ส.ส.กทม. พรรค

พลังประชารัฐ กรณีปิดทางเข้า-

ออกโรงพยาบาลสนามด้วย โดย

ให้เหตุผลว่านายสิระได้สิ้นสุด

สมาชิกภาพ ส.ส. คณะกรรมการ

จริยธรรมฯ ยังได้รับทราบกรณี 

ส.ส.กล่าวถ้อยคำาในที่ประชุม

สภาเกี่ยวกับการจ่ายเงินจำานวน 

5 ล้านบาท โดยได้มอบหมาย

ให้คณะอนุกรรมการจริยธรรมฯ 

พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรอง 

แสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวม

พยายามหลักฐานเบื้องต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณี

นี้เกิดขึ้นขณะการอภิปรายไม่ไว้

วางใจนายกรัฐมนตรี ช่วงเดือน

สิงหาคม 2564 มีกระแสข่าวแกน

นำาในพรรคพลังประชารัฐบางคน

รวบรวมเสียง ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและ

รัฐบาลให้ได้เกินกึ่งหนึ่ง เพื่อลงมติ

ไม่ไว้วางใจนายกฯ จนทั้งสองฝ่าย

ต่างงัดกลยุทธ์เข้มข้น เพื่อช่วงชิง

ความได้เปรียบทางการเมือง. 

ทำาเนียบรัฐบาล • นายธนกร 

วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม สั่ง

การหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่ง

วางโรดแมปเพื่อสานต่อความ

ร่วมมือไทย-ซาอุดีอาระเบีย ภาย

หลังการเยือนซาอุดีอาระเบีย

อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 

ม.ค.2565 โดยเฉพาะด้านการค้า

การลงทุน ด้านแรงงาน ซึ่งเป็น

ด้านที่ทั้งสองประเทศมีศักยภาพ

ในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์

ระหว่างกัน โดยได้พิจารณาจัด

ตั้งกลไกความร่วมมือทวิภาคีเพื่อ

ผลักดันกรอบนโยบายและแผน

ความร่วมมือต่างๆ อย่างเป็นรูป

ธรรม การฟื้นความสัมพันธ์ครั้ง

ประวัติศาสตร์นี้ ได้ขยายความ

ร่วมมือผ่านการเชื่อมโยงทาง

เศรษฐกิจในด้านต่างๆ โดยด้าน

การค้าการลงทุน จะเพิ่มโอกาส

ทางการตลาดให้แก่สินค้าและ

ธุรกิจของไทย กระทรวงพาณิชย์

ได้หารือร่วมกับสำานักงานคณะ

กรรมการกลางอิสลามแห่ง

ประเทศไทย ข้อมูลของศูนย์วิจัย

กสิกรไทยคาดการณ์ว่า ใน 

ปี 2565 ไทยจะมีโอกาสเติบโตได้

ถึงร้อยละ 15 และจะมีมูลค่าการ

ส่งออกกว่า 1,900 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ ในการส่งออกสินค้าไปยัง

ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งจะกระตุ้น

ให้เกิดการค้าการลงทุน การทำา

ธุรกิจและการท่องเที่ยว

นายธนกรกล่าวว่า สินค้า

ไทยมีคุณภาพตอบโจทย์ความ

ต้องการของซาอุดีอาระเบีย มี

สินค้าเป้าหมาย 3 ประเภทหลัก 

ได้แก่ 1.สินค้าเกษตร โดยเฉพาะ

อาหารฮาลาล เช่น ข้าว อาหาร

ทะเลแปรรูป ไก่สด ผลไม้ กาแฟ 

ขนมจากน้ำาตาล เครื่องปรุง

รส อาหารปรุงแต่งจากธัญพืช 

2.สินค้าอุตสาหกรรม ประเภท

ยานยนต์และส่วนประกอบ 

ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์ ไม้ 

เครื่องใช้ ไฟฟ้า 3.ภาคบริการ 

ผ่านโรงพยาบาลและบริการ

ทางการแพทย์ ตลอดจนโรง 

แรมหรือธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยว ไทยมีศักยภาพ

ในการผลิตและพร้อมส่งออก 

รวมถึงผ่านซาอุดีอาระเบียไป

ยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

ตะวันออกกลาง ด้านความคืบ

หน้าแรงงานไทยอยู่ระหว่างการ

พิจารณาข้อตกลงความร่วมมือ

ในการจัดส่งแรงงานไทยเข้าไป

ทำางาน นายกฯ เน้นย้ำาถึงการ

วางโรดแมปความร่วมมือด้าน

ต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อ

ต่อยอดความร่วมมือจากการ

เดินทางเยือนซาอุดีอาระเบีย

อย่างเป็นทางการของนายก

รัฐมนตรี ซึ่งจะต้องหารืออย่าง

ครอบคลุมและรอบคอบ ด้วย

การประสานงานจากทั้งภาค

รัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้ง

สองประเทศ.

กทม. • นายวราวุธ ศิลป

อาชา รั ฐมนตรี ว่ าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดล้อม ให้

สั มภาษณ์ ถึ ง กรณีที่ เ จ้ า

หน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่ง

ชาติเขาแหลม ลาดตระเวน

พบอุ้งตีนเสือโคร่งขาดจาก

แร้วดักสัตว์ ที่บริเวณบ้านปิ

ล็อกคี่ จ.กาญจนบุรี คาดว่า

เป็นของเสือโคร่งพิการ 3 ขา 

ว่า กรณีที่เสือโคร่งโดนวาง

กับดัก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี กำาชับ

กระทรวง ทส.และทุกฝ่าย

เร่งดำาเนินการแก้ไขและเร่ง

หาตัวผู้กระทำาผิด เนื่องจาก

นายกรัฐมนตรีมีความเป็น

ห่วงทั้งชีวิตคนและชีวิตสัตว์

ป่า ซึ่งกระทรวง ทส.เองได้

กำาชับเจ้าหน้าที่ทุกคนไปใน

วันเดียวกันนี้ว่าขอให้เร่ง

แก้ไขปัญหา และเพิ่มความ

เข้มข้นในการเดินตรวจการ

ในพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่

แถบจังหวัดกาญจนบุรี โดย

หวังว่าจะสามารถป้องกัน

เหตุเหล่านี้ ได้

น า ย ว ร า วุ ธ ก ล่ า ว

ว่า ตนจึงได้ขอให้ทางกรม 

อุทยานฯ เร่งดำาเนินการเก็บ

บ่วง แร้ว เหล่านี้ และหา

ตัวผู้กระทำาผิดหาตัวเจ้าของ

บ่วง แร้ว หรือสืบหาช่องทาง

เพื่อดำาเนินการให้ได้ โดยด่วน 

และหาวิธีการป้องกันไม่ให้

เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นอีก โทษผู้

กระทำาผิดจะต้องถูกดำาเนิน

คดีถึงขั้นติดคุก และมี โทษ

ปรับอย่างแน่นอน เพราะ

ถือว่าเสือโคร่งเป็นสัตว์สงวน 

เป็นทรัพยากรที่สำาคัญของ

ประเทศ มีสนธิสัญญาระดับ

นานาประเทศ ในการห้ามล่า 

ห้ามค้า ดังนั้นผู้ที่มีความคิดที่

อยากจะซื้อ อยากจะล่า ก็ขอ

ให้ยกเลิกความคิด ถ้าจับได้

จะดำาเนินคดีให้ถึงที่สุด.

ระยอง • นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ 

ประธานกรรมาธิการกิจการศาล 

องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ 

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

และกองทุน พร้อมคณะกรรมา 

ธิการฯ ลงพื้นที่กรณีน้ำามันดิบ

รั่วไหลที่ จ.ระยอง โดยได้หารือ

กับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล 

เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุม

มลพิษ นายโสภณ ทองดี อธิบดี

กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง นายธันญา เนติธรรมกุล 

อธิบดีกรมอุทยานฯ นายสุพจน์ 

ต่ออาจหาญ ปลัดจังหวัดระยอง 

รวมทั้งภาคเอกชนและตัวแทนผู้

ประกอบการท่องเที่ยว จ.ระยอง

นายจิรายุกล่าวภายหลัง

การประชุมว่า อธิบดีกรมควบคุม

มลพิษยืนยันว่า การรั่วครั้งที่ 1 

เมื่อ 25 ม.ค. เข้าสู่ภาวะปกติ

แล้ว ส่วนผลการวิเคราะห์สาร

ปรอทในสัตว์น้ำา คุณภาพน้ำา

ทะเล บริเวณชายหาดและแนว

ปะการัง คุณภาพน้ำาทั่วไปอยู่ใน

เกณฑ์ปกติแล้ว ในส่วนหาดแม่

รำาพึง (คลองหัวรถ) ที่มีค่า TPH 

เกินเกณฑ์ ในช่วงคราบน้ำามัน

เข้าสู่ชายหาด เมื่อสองสัปดาห์

ก่อนปัจจุบันมีค่าลดลงกำาลังกลับ

คืนสู่สภาพปกติ สถานการณ์

พื้นที่เกิดรั่วไหลซ้ำาเมื่อวันที่ 10 

ก.พ. จากการสอบสวนพบว่า

สาเหตุเกิดจากเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทได้ยกท่อในจุดที่เคยเกิด

เหตุครั้งแรกเพื่อนำาขึ้นมาตรวจ

สอบ แต่กลับประมาท ไม่ดูว่า

มีน้ำามันค้างอยู่ในท่อ จึงทำาให้

เกิดการรั่วไหลลงทะเล จากนั้น

นายจิรายุพร้อมคณะได้เดินทาง

พร้อมอธิบดีกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ไปที่จุด

เกิดเหตุครั้งที่ 2 บริเวณทะเล

มาบตาพุด 

ประธานคณะกรรมาธิ 

การกิจการศาลฯ กล่าวว่า เหตุ 

การณ์ทั้ง 2 ครั้ง จากการรับฟัง

รายงานสรุปได้ว่าสถานการณ์

ควบคุมได้แล้ว การดำาเนินงาน

ของกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง (ทช.) มีการติดตามการ

เคลื่อนที่ของน้ำามันอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 

และติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ทางทะเลและบริเวณที่มีทรัพยา 

กรทางธรรมชาติ เรื่องการ

ฟ้องร้องดำาเนินคดีทั้งทางแพ่ง

และอาญา กรมควบคุมมลพิษ 

(คพ.) กรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง (ทช.) และกรมเจ้า

ท่า ชี้แจงว่าได้ดำาเนินการแจ้ง

ความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้า

หน้าที่ตำารวจไว้แล้ว ขณะที่การ

เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ขอให้

จังหวัดระยองพิจารณาว่าจะใช้

งบประมาณส่วนใด ส่วนระยะ

ยาวที่ จะต้องใช้ขั้นตอนทาง

กฎหมายฟ้องร้อง ก็ขอให้เร่ง

แนะนำาให้กับผู้ ได้รับผลกระทบ 

และควรตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์

ในสถานการณ์เพื่ออธิบายให้กับ

สังคมทราบ

“การท่องเที่ยวจากการ

ลงพื้นที่ โดยรอบเกาะเสม็ดถือ

ได้ว่าไม่มีอะไรน่ากังวล นักท่อง

เที่ยวสามารถเข้ามาท่องเที่ยว

ในช่วงฤดูร้อนช่วงนี้ ทะเลที่เห็น

ยังสวยงามเหมือนตอนที่เป็นวัย

รุ่นมาเที่ยวเกาะเสม็ดเมื่อ 20 ปี

ก่อน ขอแนะนำาให้นักท่องเที่ยว

สายเกาะเตรียมตัวแบกเป้ลุย

เกาะเสม็ดช่วงซัมเมอร์นี้ ได้เลย” 

นายจิรายุกล่าว.

ที่ สน. ปทุมวัน กลุ่มศูนย์

รวมประชาชนปกป้องสถาบัน 

(ศปปส.) นำาโดย นายอานนท์ 

ศักดิ์วรวิชญ์, นายอานนท์ กลิ่น

แก้ว และ น.ส.วริษนันท์ ศรี

บวรธนกิตติ์ พร้อมพวกเข้าพบ 

พ.ต.ท.เจริญสิทธิ์ จงอิทธิ รอง 

ผกก. (สอบสวน) สน.ปทุมวัน 

เพื่อให้ดำาเนินคดีกับกลุ่มผู้อยู่

เบื้องหลังการเคลื่อนไหวทาง 

การเมือง ที่ฝ่าฝืนคำาวินิจฉัยของ

ศาลรัฐธรรมนูญ และหมิ่นพระ

เกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายอานนท์ได้อ่านแถลง 

การณ์ตอนหนึ่งว่า เมื่อวัน

ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ศาล

รัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยลงมติ  

8 ใน 9 ว่ามีขบวนการเคลื่อน 

ไหวเครือข่ายที่ เป็นการล้มล้าง

การเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุข อัน

เป็นการกระทำาผิดรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธ 

ศักราช 2560 มาตรา 49 และ

ศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติ เป็น

เอกฉันท์ ให้หยุดการกระทำาดัง

กล่าวในทันที ขบวนการดังกล่าว

และเครือข่ายก็ยังคงมีความ

เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง จน

กระทั่งล่าสุดมีกลุ่มทะลุวังและ

เพจมังกรปฏิวัติ ที่ออกมาลบหลู่

ดูหมิ่นพระเกียรติของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี แม้เวลาล่วงเลย

มากว่า 3 เดือน นับแต่วันที่มีคำา

วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ แต่กลับ

ไม่มีการดำาเนินคดีตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 1 13 

และมาตรา 116 อันเป็นคดี

กบฏล้มล้างการปกครอง จึงขอ

แจ้งเบาะแสการกระทำาผิดในคดี

กบฏล้มล้างการปกครองแผ่นดิน

ดังกล่าวให้ทางสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติได้เร่งดำาเนินคดี เพื่อ

ให้บ้านเมืองกลับสู่ความสงบ

เรียบร้อย และติดตามผลการ

ดำาเนินการของสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติในอีกหนึ่งเดือนนับจาก

วันนี้เป็นต้นไป และหวังจะได้

เห็นความคืบหน้าในการดำาเนิน

คดีอย่างชัดเจนและรวดเร็ว

ขณะที่ น.ส.วริษนันท์กล่าว

ว่า รู้สึกเสียใจที่ประชาชนตกเป็น

เหยื่อกลุ่มที่ให้ร้ายกษัตริย์ เด็กเหล่า

นี้เหมือนลูกหลาน น่าเสียดายที่ได้

รับข้อมูลที่บิดเบือน กระทำาสิ่งที่ไม่

ควร อยากให้หยุดและหันกลับมารัก

ตนเอง ทำาหน้าที่ที่ควรทำา และหัน

กลับไปหาข้อมูลที่ ไว้ ใจได้ที่สุดซึ่ง 

ก็คือพ่อแม่ เชื่อว่าอาจารย์ใน

มหาวิทยาลัยยังมีคนที่ให้ข้อมูลที่ถูก

ต้อง หากใครมีเบาะแสว่าใครคือตัว

บงการ ใครคือท่อน้ำาเลี้ยง ให้ออก

มาบอกทางการ

เมื่อถามถึงความมั่นใจ

ในข้อมูลหลักฐานจะสามารถ

มัดตัวผู้บงการได้ นายอานนท์

กล่าวว่า ได้เห็นสำานวนฟ้อง

ศาลรัฐธรรมนูญของนายณฐพร  

โตประยูร ซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจาก

ทางราชการ หน่วยงานด้านการ

ข่าวความมั่นคง ซึ่งข้อมูลเหล่า

นี้มีรายชื่อผู้ที่อยู่ในเครือข่าย ทั้ง

นักวิชาการ นักการเมือง และ

นายทุน พอเพียงที่จะดำาเนินคดี

มาตรา 113 และ 116 ได้ โดย

อาศัยสำานวนฟ้องเดิม หลังการ

วินิจฉัยยังมีการกระทำาความผิด

มาอย่างต่อเนื่อง เช่น ที่สยาม

พารากอน หรือมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ซึ่งเป็นเครือข่ายเดิม 

เท่าที่ทราบฝ่ายความมั่นคงก็ได้

ติดตามความเคลื่อนไหวสถานที่

เกิดเหตุเหล่านั้นและทำาบันทึก

ไว้หมด หากทำาสำานวนให้ดีก็

สามารถระบุตัวการได้ และหาก

เยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อกลับมาให้

ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำารวจ

ก็จะเป็นประโยชน์กับรูปคดี

นายอานนท์กล่าวอีกว่า 

สงสาร น.ส.ปนัสยา หรือรุ้ง เมื่อ

ครั้งอ่านประกาศเรียกร้องให้ปฏิรูป

สถาบันกษัตริย์ ทราบภายหลังมีนัก

วิชาการเขียนมาให้ ตัวบงการคือ

นักวิชาการคนดังกล่าว อยากทำา

หน้าที่ครู ช่วยเหลือเด็กหลงทาง ที่

ตกเป็นเหยื่อออกมาจากคนที่บังคับ

ขู่เข็ญ อยากให้ตำารวจดำาเนินคดีกับ

ตัวบงการ และกันเด็กออกมาเป็น

พยาน เพราะตัวบงการยังสามารถ

ไปหลอกเด็กให้มาทำาผิด โดยที่ ไม่

โดนดำาเนินคดีอะไรเลย.



ากสถานการณแพรระบาดของโควิดที่ยืดเยื้อมานาน

กวา 2 ป สงผลกระทบตอทุกภาคสวนของสังคม โดย

เฉพาะผลกระทบดานรายไดและหนี้สินของครัวเรือน

เกษตรกร จากวิกฤตที่เกิดขึ้น จึงเปนแรงผลักและบท

เรียนที่ทําใหเกษตรกรตระหนักถึงความสําคัญเร� องปรับตัวเพ� อ

รองรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิต ทั้งวิกฤตโรค

ระบาด วิกฤตภัยธรรมชาติ หรือวิกฤตปญหาราคาพืชผลตกต่ํา 

การเตรียมแผนชีวิต แผนการผลิต แผนการเงินและปรับตัว

เม� อเกิดภาวะวิกฤตในชีวิตไมวารูปแบบใด สามารถชวยใหอยู

รอดและผอนสถานการณจากหนักใหเปนเบาได 

ความเปนจริงสังคมสวนใหญมักจะมองวาเกษตรกรเปน

ผูที่ไมมีความรูมากนัก ทํางานหนัก ตากแดดตากลม ตองตอสู

กับภัยธรรมชาติ และราคาผลผลิตที่ตกต่ํา มีหนี้สินมากมาย 

รู้จักแต่การทําเกษตรเพื่อหารายได้เลี้ยงปากท้องของคนใน

ครอบครัว ถึงแมจะมีภาพขาวออกมาบอกวาเริ่มมีเกษตรกร

รุนใหมเขาไปพัฒนาอาชีพเกษตรกรใหมีความทันสมัยหรือมี

ความโดดเดนมากขึ้น รวมถึงมีเกษตรกรบางรายพัฒนาการ

สบความยากลําบากในการเรียกรองความเปนธรรม เฉพาะในเดือน

มกราคมเพียงเดือนเดียวพบการละเมิดทางเพศตอผูหญิงจํานวน 

10 ราย” องคกร SWAN ระบุ

ทั้งนี้ สงครามระหวางกองทัพพมากับกองทัพเพ� อประชาชน 

หรือ PDF และระหวางกลุมชาติพันธุดวยกันเอง เปนเหตุใหมีผูลี้

ภัยสงครามราว 7,000 คน ซึ่งมากกวาครึ่งหนึ่งของผูลี้ภัยคือผูหญิง
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4 บทความ

ine ID : @thaipost เกาะติดทุกขาวสารความเคล� อนไหว 

ไมพลาดทุกเหตุการณสําคัญ พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม บนพึมพํา

กระเซากันไปมากับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี 

ดวยทาทีเชิงเลนบาง จริงจังบาง หลายชวงหลายตอน แตที่จับ

ไฮไลต กลายเปนกระแส คงเปน

ชวงนายกฯ ตัดพอถึงเหตุความ

วุนวายในสภา ‘หากวุนวายมาก 

ผมก็มีไพใบเดียว ยุบสภา’ เส่ียหนู-

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ                   

และ รมว.สาธารณสุข บอกกลับ

ทันควัน ‘ทานมีทางเลือกครับ คือ

อยูครบเทอม’ หยอดคําหวาน พูด

ไมพูดเปลา หยิบกระดาษใบเล็ก

ออกจากกระเปาเส้ือดานหนา กาง

ตัวเลขฝายรัฐบาล รวมเสียงได 260 

เสียงข้ึนมาโชว โดยท่ีไมไดนับรวม                                                     

เสียงกลุม ส.ส.ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผา ราวๆ 18 เสียง เสียดวย งานนี้นายกฯ พอใจชื้นมาบาง  

จุดเปลี่ยนการเมืองสําคัญ ตัดสินเดิมพันชะตากรรมรัฐ

นาวาประยุทธ เดิมทีวากันวารอสมัยประชุมหนา ศึกอภิปราย

ไมไววางใจแบบลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 ชวงเดือนมิ

ถุนายนหรือกรกฎาคม อาจเกิดมหกรรมโคนนายกฯ กลางสภาอีก

รอบ แตรอบนี้ถาภูมิใจไทยที่มี 2 คียแมนการเมือง เสี่ยหนู-นาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี กับบิ๊กเน-เนวิน ชิดชอบ 

กอดคอรวมกันเดินใหสุดทาง ใคร

ก็โคนยาก สูชวยกันไปประคอง

ลากยาวใหผานประชุมเอเปกปลาย

ป ตามความมุงหวังนายกฯ ใหได

กอนดีกวา ภูมิใจไทยกับนายกฯ แม

จะมีบทพอแงแมงอนกันบาง มีปม                                         

งอนกันเล็กๆ รัฐมนตรีภูมิใจไทย

ไมเขารวมประชุม ครม.ปมตอสัญ                                    

ญาสัมปทานรถไฟฟาสายสีเขียว 

แตหลังจากนั้นไมนาน วากันวา                                        

สัญญาณการหารือของบิ๊กๆ แตละ                                                                                    

ฝาย เปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น หากสงเร� องเขาที่ประชุม ครม.

รอบหนา อาจผานฉลุย ไรกังวลก็เปนได

นพ.ชลน�าน ศรีแกว เปนหัวหนาพรรคเพ� อไทยและ 

ส.ส.ของพรรค กําลังเตรียมตัวอภิปรายไมไววางใจแบบไมลง

มติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 วันที่ 17-18 ก.พ. ทีเด็ดที่คิด

วาจะเอามาเลนงานรัฐบาล ทั้งเร� องของแพง โควิด โรคระบาด

ในสัตว เหมืองอัครา ปมรถไฟฟาสายสีเขียว ฯลฯ แตละเร� อง

คล่ีคลายในทางบวก แทบไมมีเร� องกังวล ฝายคานคงไดแตต้ังเปน

ขอสังเกต เปนเวทีแหงการระบาย

ความอึดอัด ใหผูแทนไดเทกแอก

ชันออกทีวี แลวเสร็จก็มวนเส� อ

แยกยาย แตอีกไฮไลตสําคัญรอ

อยูในสัปดาหถัดไป การประชุม

พิจารณาราง พ.ร.ป.วาดวยพรรค 

การเมือง และราง พ.ร.ป.วาดวย

การเลือกตั้ง ส.ส.ฉบับแกไขเพิ่ม

เติม ที่เสนอโดย ครม. กกต.ได

ถามความเห็นของประชาชนตาม

รัฐธรรมนูญเรียบรอยแลว ที่ตอง

ไปรอลุนในการประชุมรวม ที่คาดวาจะมีการประชุมชวงวันที่ 

23-24 ก.พ. หรือ 24-25 ก.พ. เสียงสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่

เปนตัวแปรสําคัญจะวาอยางไร  

อีกเร� องราวรอนๆ ของ ดร.เอ-นายสุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ 

วาที่ผูสมัครผูวาฯ กทม. พรรคประชาธิปตย กําลังเผชิญมรสุม

การตรวจสอบ ทั้งที่มาจากกรรมาธิการ ป.ป.ช.ในสภาผูแทน

ราษฎร ปมบัญชีทรัพยสินที่งอกเงยมาจากเดิมจนน�าผิดสังเกต 

แมเจาตัวแสดงความบริสุทธิ์ใจ

ไปย� นให ป.ป.ช.ชุดใหญตรวจสอบ

เอง หวังเคลียรขอกลาวหา แต

เรื่องทําท่าจะไม่จบเพียงเท่านั้น 

บรรดานักรองนอกสภายังคงขุด                                   

คุยเร� องราวเกาๆ ตั้งแตสมัยเปน                                

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระ                        

จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

และคงไมหยุดเพียงเทานี้ วากัน                        

วา จะยังมีเร� องอ� นๆ ตามมาอีก                             

ทั้งที่เปนเร� องเกี่ยวกับเจาตัวและ

บุคคลอ� น งานนี้ทั้งประชาธิปตย วาที่ผูสมัคร ส.ก.ของพรรค 

รวมไปถึง ดร.เอ คงตองกางตําราตั้งรับกันใหดีๆ ท่ีเช� อไดวาจะ

มีมหกรรมแบงบทกันเลน ทยอยเปดออกมาระหวางทางกันเปน

ระยะๆ กอนจะถึงวันเลือกตั้ง.

นพ.ชลน�าน ศรีแกว

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

อนุทิน ชาญวีรกูล 

ครือขายปฏิบัติงานผูหญิงไทใหญ หรือ Shan womens 

Action Network (SWAN) ไดรายงานสถานการณการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนในรัฐฉานระหวางเดือนธันวาคม 2564 

ถึงเดือนมกราคมป 2565 เม� อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2565 ที่ผาน

มา โดยระบุวา สถานการณการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายเมือง

ของรัฐฉาน เชน เมืองจอกเม สี่ปอ แสนหวี ตางยาน น้ําคํา หมูเจ

และโกดขาย ในภาคเหนือ และเมืองกึ๋ง ลายคา เกซี และเมืองผาย

ขุน ทางภาคใต กําลังเลวรายลง 

พบทั้งการเรียกเก็บภาษี การเกณฑทหารใหม และการละเมิด

ทางเพศตอผูหญิงในพื้นที่ สงครามระหวางกองทัพพมาและกลุมติด

อาวุธชาติพันธุ และระหวางกลุมติดอาวุธชาติพันธุดวยกันเอง ยิ่ง

เปนชนวนเหตุใหประชาชนไดรับความเดือดรอนลําบากมากยิ่งขึ้น 

และทําใหสถานการณยิ่งแยลง เปนสาเหตุทําใหชาวบานในรัฐฉาน

ตัดสินใจหนีตายลักลอบเขาไทยหวังมีชีวิตใหม

องคกร SWAN ระบุวา ในหลายพื้นที่ของรัฐฉาน มีการเกณฑ

ทหารใหม รวมทั้งเกณฑทหารเด็ก โดยกลุมติดอาวุธจะใชวิธีบุกบาน

ชาวบานในยามวิกาลเพ� อบังคับผูชายและเด็กชายไปเปนทหาร โดย

กลุมติดอาวุธมีรายช� อประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีน้ันๆ หากผูชายบานไหน

หรือเจาของบานไมยอมเปนทหาร มักใชวิธีจับกุมพอแมเจาของบาน 

โดยใหเวลา 7 วันในการหาคนมาแทนหรือมาประกันตัว เปนตน 

นอกจากนี้ยังมีการสังหารและจับกุมชาวบานตามอําเภอใจ

ขณะที่สถานการณการละเมิดทางเพศตอผูหญิงในรัฐฉานก็

แยลง เด็กสาวรายหนึ่งจากเมืองกึ๋ง ไดเปดเผยกับองคกร SWAN 

วา ในเขตพื้นที่เมืองกึ๋งนั้น มีทหารวาเขามาประจํามากขึ้น พบเห็น

เหตุการณฉุดหญิงสาวและการละเมิดทางเพศเพ่ิมมากข้ึน ผูปกครอง                                                                                         

ของเด็กสาวบางสวนจึงตัดสินใจสงลูกสาวมาหางานทําที่ประเทศ 

ไทยเพ� อหวังใหมีชีวิตใหม โดยหญิงสาวที่ตองการมาหางานทําที่ไทย

จะตองเสียคานายหนาประมาณ 25,000–27,000 บาท

“การละเมิดทางเพศในรัฐฉานนั้นเลวรายลงนับตั้งแตการ

รัฐประหาร เน� องจากสถานการณในบานเมืองขณะนี้เหมือนไมมีกฎ                                                       

หมายคุมครองหญิงสาว หญิงสาวที่ตกเปนเหย� อละเมิดทางเพศประ 

และเด็ก ในจํานวนนี้มีเด็กที่อายุยังไมถึง 18 ป อยูทั้งหมด 200 

คน เหตุสงครามสงผลใหหญิงตั้งครรภ หญิงที่เพิ่งคลอดบุตรไดไม

นานและทารกกําลังไดรับผลกระทบดานโภชนาการและไมมีที่พัก

พิงอาศัยที่ปลอดภัย รวมทั้งขาดแคลนเคร� องนุงหมกันหนาวเปน

จํานวนมากในสภาพอากาศท่ีหนาวเย็น โดยผูล้ีภัยเหลาน้ีกําลังมีชีวิต

อยูอยางยากลําบาก

นอกจากนี้ทางองคกร SWAN ยังแสดงความเปนหวงวา หญิง                                                                                            

ท่ีคลอดบุตรระหวางท่ีหนีการสูรบอาจไดรับผลกระทบดานจิตใจและ

โรคภัยในภายหลัง และยังพบวา มีชาวบานไดรับบาดเจ็บจากเหตุ

โจมตีและเหตุเหยียบกับระเบิดนับ 10 รายในเดือนมกราคมท่ีผานมา

ในรายงานระบุวา เหตุสงครามความไมสงบและการละเมิด

สิทธิมนุษยชนในรัฐฉานทําใหมีคนเขาเมืองผิดกฎหมายทะลักมายัง

ชายแดนดานอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม อยางตอเน� อง เหมือน

เชนเม� อวันที่ 29 มกราคมที่ผานมา มีการจับกุมผูลักลอบเขาเมือง

ผิดกฎหมายได 227 คน ในจํานวนนี้พบวาเปนผูหญิง 103 คน ซึ่ง

ยังพบอีกวา ชายที่ถูกจับที่เหลือ หลบหนีมายังประเทศไทยเพราะไม

ตองการถูกเกณฑไปเปนทหารใหกับกองทัพติดอาวุธกลุมตางๆ

โดยผูชายเหลาน้ีมาจากหลากหลายเมือง เชนจากเมืองก๋ึง เมือง

สู เมืองเชียงตอง เมืองตองจี เมืองปางโหลง เมืองผายขุน รวมถึงจาก

เมืองหลอยกอ รัฐคะเรนนี เปนตน ท้ังน้ี กลุมติดอาวุธท่ีเคล� อนไหวอยู

ในรัฐฉานมีหลากหลายกลุม เชน กองทัพพมา กองทัพรัฐฉานเหนือ 

SSPP/SSA กองทัพรัฐฉานใต RCSS/SSA กองกําลังปะหลอง TNLA 

กองทัพวา UWSA และกองทัพปะโอ PNO เปนตน.

มาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไม

L

เ

บทเรียนการปรับตัวของเกษตรกรในภาวะวิกฤต

ผลิตอยางดีเย่ียม แตยังคงไมเปล่ียนภาพลักษณท่ีสังคมมองอาชีพ

เกษตรกรไทยที่มีความยากลําบากไดไมมากนัก

จากการลงพื้นที่ทํางานของมูลนิธิชีวิตไทในภาวะวิกฤต

โควิด-19 ที่ผานมา พบวาเกษตรกรไมเพียงจะเผชิญผลกระทบ                                                                    

จากสถานการณแพรระบาดโควิด แตยังตองเผชิญกับภาวะวิกฤต

เดิมที่เคยเกิดขึ้นเปนประจําและตอเน� อง นั่นคือ วิกฤตการเปลี่ยน 

แปลงสภาพภูมิอากาศ เชน ภาวะภัยแลง น้ําไมเพียงพอตอการ

ทําเกษตร ภาวะน้ําทวม ผลผลิตเสียหาย บางรายหมดตัวไปกับ

การลงทุนทําเกษตร ซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําใหเกษตรกร

ตองกูหนี้ยืมสินเพ� อนําเงินมาลงทุนทําเกษตรตอไป 

ตัวอยางบทเรียนการปรับตัวของเกษตรกรเพ� อรองรับผล                                                                       

กระทบจากภาวะวิกฤตและการเปล่ียนแปลง พบวา หากเกษตรกร

มีการทําอาชีพที่หลากหลาย ปรับจากการทําเกษตรปลูกพืชชนิด

เดี่ยว สูพืชหลากหลายชนิด ปรับจากอาชีพในภาคเกษตรอยาง

เดียว สูอาชีพเสริมนอกภาคเกษตร ทําใหเกษตรกรมีรายได

จากหลายชองทางมารองรับ เม� อเกิดภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน 

จะทําใหเกษตรกรลดการกูเงินและเพิ่มหนี้สินของครัวเรือนได 

และบางรายมีรายไดเหลือมาลงทุนในการเกษตรเพิ่มเติมอีก

ดวย 

ตัวอยางเชน ปาจําปา หนึ่งในเกษตรกรที่ทํานาเปน

อาชีพหลัก และมีอาชีพเสริมเปนชางตัดเย็บเสื้อผา เน� องจาก

มีใจรักในงานผา จนบางชวงกลับกลายเปนรายไดหลักของ

ครอบครัว และปจจุบันเริ่มมีการปลูกพืชที่หลากหลายชนิด

มากขึ้น เชน กลวย พริก กะเพรา และเลี้ยงหมู เพิ่มเติมจาก

การปลูกขาว คนตอมาคือ ปาสายทอง ปลูกขาวเปนหลัก ปลูก

มะพราว ปลูกตาล ปลูกกลวย เพ� อใชในการทําขนมขายเปน

รายไดเสริม เปนตน เกษตรกรทั้งสองรายมีหนี้สินจากการทํา

นา ซึ่งในรอบการผลิตที่ผานมาตางประสบปญหาขาวราคา

ตกต่ํา และปญหาภัยแลง ทําใหผลผลิตที่ออกมามีปริมาณ

ไมมากเทาที่ควรจะเปน แตยังคงโชคดีที่มีรายไดจากการทํา

อาชีพเสริมเพ� อรองรับกับภาระรายจายในชีวิตประจําวันโดย

ไมตองกอหนี้เพิ่ม 

นอกจากนี้มีชาวนาและเกษตรกรหลายรายเริ่มหันมา

เห็นความสําคัญเรื่องการวางแผนการลงทุนและต้นทุนการ

ผลิต จากการจดบันทึกรายรับ-รายจายจากการทํานาใน 1 ป 

เพ� อใหไดรูวาการทํานาของตนเองนั้นมีกําไรขาดทุนเทาไหร

กันแน� กรณีตัวอยาง พี่ศรีไพร ในรอบการปลูกขาวปที่ผาน

มาไดลองจดบันทึกรายรับ-รายจายที่เปนตนทุนในการทํานา

ทั้งหมด 3 ไร จนกระทั่งไดเงินจากการขายขาว พบวาเหลือ

กําไรเพียง 2-3 พันบาทเทานั้น 

ในปนี้พี่ศรีไพรจึงเริ่มวางแผนปลูกขาวแบบลดตนทุน

การผลิตลง โดยใชวิธีการทํานาน้ํานอย การปลูกขาวแบบ

ปลอดภัยและแบบอินทรีย ซึ่งตัวอยางการจดบันทึกรายรับ-

รายจายการผลิต เปนตัวหนึ่งที่เกษตรกรไมคอยทํากัน จึงทํา 

ใหไมทราบตนทุนการผลิตท่ีแทจริงจากการทํานา นอกจากน้ันพี่

ศรีไพรยังมีการแบงที่ดินของตนเองมาปลูกพืชแบบผสมผสาน 

รวมทั้งนําผลผลิตที่ ไดมาแปรรูปเพ� อจําหน�ายไปยังเครือขาย

ตางๆ ไดอีกดวย 

จะเห็นไดวาการปรับตัวของเกษตรกรมีความสําคัญตอ                                                                                  

ความอยูรอดและเสริมสรางความม่ันคงในอาชีพของเกษตรกร

ไมวาจะเกิดภาวะวิกฤตหรือภาวะปกติ เน� องจากอาชีพเกษตรกร

ตองอาศัยปจจัยสภาพแวดลอม ดินฟาอากาศเปนสวนสําคัญ 

แตภายใตสถานการณ โรคระบาดที่เกิดขึ้นเปนตัวเรงสําคัญที่

ทําใหเกษตรกรตระหนักถึงความสําคัญในการปรับตัวมากขึ้น 

ท้ังน้ี การปรับตัวของเกษตรกรมีเปาหมายเพ� อไปสูการ

สรางหลักประกันดานรายไดและการกระจายความเส่ียง หาก

เกษตรกรมีการวางแผนชีวิต แผนการผลิตท่ีหลากหลาย และ

แหลงรายไดจากหลายชองทาง และวางแผนการเงินอยาง

เปนระบบ ไมเพียงชวยบริหารจัดการการผลิตและชวยเพิ่ม

กําไรใหไดมากขึ้น แตเม� อเกิดภาวะวิกฤตหรือเหตุการณที่ ไม

คาดคิด เกษตรกรจะสามารถอยูรอดและไมเกิดวิกฤตชีวิต.

สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์

แมทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ เปนวันแหงความรัก ทุก

หัวใจที่มีรักไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ มอบใหแกกัน กลิ่นแหง

ความรัก วันแหงความสุขตลบอบอวล แตอยาเพิ่งเลี่ยนกัน

ไป เพราะตอเน� องกัน ทุกวันที่ 15 กุมภาพันธ เปนวันขนม

หวาน ซึ่งริเริ่มขึ้นเม� อป พ.ศ.2524 โดยสมาคมอุตสาหกรรม

ขนมหวานของญ่ีปุน โดยมีวัตถุประสงคเพ� อใหมีวันขนมหวาน

ตอเน� องจากวันวาเลนไทน.

วันขนมหวาน

เหตุแรงงานขามชาติทะลักไทย

ญาวธิษา มาสมทบ

มูลนิธิชีวิตไทจ

สํานักขาวชายขอบ

ภาพจากสํานักขาวชายขอบ

   ในรายงานระบุวา เหตุสงครามความไม

สงบและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรัฐฉาน

ทําใหมีคนเขาเมืองผิดกฎหมายทะลักมายัง

ชายแดนดานอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

อยางตอเน� อง เหมือนเชนเม� อวันที่ 29 

มกราคมที่ผานมา มีการจับกุมผูลักลอบเขา

เมืองผิดกฎหมายได 227 คน ในจํานวนนี้ 

พบวาเปนผูหญิง 103 คน ซึ่งยังพบอีกวา 

ชายที่ถูกจับที่เหลือ หลบหนีมายังประเทศไทย

เพราะไมตองการถูกเกณฑ ไปเปนทหารใหกับ

กองทัพติดอาวุธกลุมตางๆ

พี่สมใจกับแปลงผักอินทรีย



องบอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  

สายพันธุ์ โอมิครอน ซึ่งยังมีสายพันธุ์ย่อย BA.1 และ  

BA.2 ยังคงเล่นงานประชากรโลกจนงอมพระรามกันไป

ตามๆ กัน โดยล่าสุดมีตัวเลขผู้ติดเช้ือไปแล้วกว่า 412 

ล้านคนท่ัวโลก ซ่ึงหลายประเทศเลิกนับกันไปแล้วว่าเป็นระลอกท่ี

เท่าใดกันแน่ และล่าสุดท่ีเกาะฮ่องกงถึงขนาดท่ี “แครี หล่ำา” ผู้นำา

ฮ่องกง ถึงกับออกประกาศว่าเกินจะรับไหวกับโควิดระลอกท่ี 5!!!

แต่ท่ีดูเหมือนจะร้อนแรงพอกับวิกฤตไวรัส ก็ต้องยกให้วิกฤต 

“รัสเซีย-ยูเครน” นั่นแล เพราะมีตำารวจโลกอย่าง “สหรัฐอเมริกา” 

คอยปลุกคอยเร้าข้างเวทีให้ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นรายวัน ซึ่งล่าสุด

หลายประเทศก็ส่งคำาเตือนถึงพลเมืองรวมท้ังมีการอพยพเจ้าหน้าที่

ออกจาก “ยูเครน” กันแล้ว โดยประเทศล่าสุดที่ดำาเนินการดัง

กล่าวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่าน

มาก็มีออสเตรเลีย ขณะที่ใน

วันจันทร์ก็เป็นดินแดนปลาดิบ  

และเชื่อว่าจะมีการทยอยอพยพ

กันอย่างต่อเนื่องหากยังมีการ

โหมกระหน่ำาข่าวอยู่

ขณะที่ความพยายาม

ใช้การเจรจา การขู่และการ                                   

ปลอบก็ยังมีอยู่ควบคู่กันไป                                    

โดยเฉพาะ “โจ ไบเดน”  ประ                                     

ธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ต่อสาย                                    

กับ “วลาดิมีร์ ปูติน”  ประธา 

นาธิบดีรัสเซียเป็นรายวัน รวม

ถึงบรรดาผู้นำาชาติต่างๆ ใน

ยุโรปก็เดินทางไปเป็น “โซ่ข้อกลาง” และ “กาวใจ” หวังแก้วิกฤต

นี้อยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะก่อนหน้านี้ผู้นำาน้ำาหอมอย่าง “เอมมานู

เอล มาครง” ก็เดินทางไปช่วยเคลียร์แล้ว และล่าสุด “เยอรมนี” 

ก็ขยับบ้าง เมื่อ “โอลาฟ ชอลซ์” นายกรัฐมนตรีเยอรมนีที่เพิ่งรับ

ตำาแหน่งเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วจะออกเดินทางเยือน “กรุงเคียฟ” 

ของยูเครนในวันจันทร์ และ “กรุงมอสโก” ของรัสเซียในวันอัง 

คารเพื่อทำาหน้าที่กาวใจคนใหม่ 

“ชอลซ์” ได้แถลงต่อวุฒิสภาเยอรมนียืนยันว่า  “เยอรมนี

มีหน้าที่สร้างความมั่นใจว่าจะป้องกันการเกิดสงครามในยุโรป 

รวมทั้งได้ส่งสารชัดเจนไปแล้วว่า การรุกรานทางทหารใดๆ จะมี

ผลใหญ่หลวง” ซึ่งหลังจากชอลซ์สาบานตนเป็นนายกรัฐมนตรีคน

ที่ 9 ของอินทรีเหล็กเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว เขาก็ย้ำามาตลอดใน

เรื่องปัญหานี้รัสเซียอาจต้องจ่ายราคาแพงหากรุกรานยูเครน

วิกฤตมักสร้างโอกาสเสมอ กรณี “ยูเครน-รัสเซีย” ก็เช่น

กัน เพราะอย่างน้อยๆ ก็ทำาให้ โลกเริ่มหันมาสนใจและจับตาท่าที

ผู้นำาเยอรมนีกันบ้างแล้ว เพราะแม้เขาเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์

หน้าใหม่ ด้วยการเป็นผู้ยุติยุคสมัยของ “อังเกลา แมร์เคิล” ที่

ครองอำานาจมายาวนาน 16 ปี แต่ต้องไม่ลืมว่า “แมร์เคิล” นั้น

กลายเป็น “ตำานาน” หญิงเหล็กทั้งของเยอรมนีและเวทีโลกกันไป

แล้ว การที่ “ชอลซ์” จะสร้างบทใหม่ๆ ให้ชาวเยอรมันและชาว

โลกจดจำาจึงเป็นการบ้านที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย

“ชอลซ์” นั้นเกิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2501 ซึ่งใน

แวดวงการเมืองเขาถูกมองว่าเป็นพวกอนุรักษนิยม และยังเคยถูก                                                                              

นิตยสารชื่อดังของเยอรมนีอย่าง “แดร์ ชปีเกล” นิยามว่าเป็น 

“ศูนย์รวมของความน่าเบื่อในวงการการเมือง” รวมทั้งยังได้รับ                                                                                   

ฉายาว่า “ชอลโซแมต” ซึ่งเป็นคำาผสมระหว่างชื่อของเขา (Scholz) 

กับคำาว่า “ออโตแมต” (Automat) ที่แปลว่าเครื่องจักร คือพูดง่ายๆ 

ว่าน่าเบื่อและไม่มีการพลิกแพลงนั่นเอง

ฉะนั้นเวทีความขัดแย้งนี้หาก “ชอลซ์” สามารถฉายแสง

ได้ ก็อาจทำาให้ โลกและชาวเยอรมันจดจำาชื่อผู้นำาคนใหม่ของอินทรี

เหล็กได้ และที่สำาคัญยังเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการเป็นผู้นำาประเทศ

ชั้นนำาของโลก และอาจเปลี่ยนจากยุคของ “แมร์เคิล” ที่เน้นการ

ค้านำาการเมืองก็เป็นได้ใครจะไปรู้.

แต่งของโผผินทั้งสิ้น จนมาดังสุดตัวในเพลง ข้าวไม่มีขาย

ข้าวไม่มีขาย บันทึกเสียงที่ห้องกมลสุโกศล โดยมี  มนต์ 

เมืองเหนือ เป็นโปรดิวเซอร์บังคับให้ศรเพชรต้องอดอาหารเพื่อ

ต้องการให้ช่องท้องว่าง บันทึกเสียงกันต้ังแต่เช้าจนกระท่ังบ่าย                                                                                

แก่ๆ จึงบรรลุเป้าหมาย บันทึกกันแค่เพลงเดียวแต่ต้องขับเค่ียว

กันถึง ๖-๗ ชั่วโมง พอเสร็จศรเพชรก็ยืนหน้ามืดกอดเสาอยู่

หน้าห้องอัดนั่นเอง นับเป็นการบันทึกเสียงที่เจ้าตัวต้องจดจำา

ไปตลอดชีวิต

เหตุเพราะเพลง ข้าวไม่มีขาย มันเป็นเพลงที่สะท้อน

ชีวิตความเป็นจริงของชาวนาในช่วงนั้นที่ โผผิน พรสุพรรณ 

สะท้อนออกมาได้อย่างลงตัว ทั้งลูกเล่น ลูกร้องก็เป็นไปอย่าง

ชนบท เมื่อศรเพชรได้ทุ่มเทเปล่งพลังเสียงที่มีเสน่ห์สูงอยู่แล้ว

อย่างสุดชีวิต ทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ผลเกินคาดกลายเป็นเพลงดัง

ตั้งตัวและตั้งวงได้

และแล้วไผ่ก็แยกกอ.

หนุ่ม หนองรี

 

สงสัยคุณเฉินซันต้องส่งกลอนมาให้ผมทุกวันซะแล้ว  ฮ่าๆๆๆ

คุณเฉินซันเป็นกวีชั้นครูแล้วครับ ฉะนั้นกลอนแต่ละบท

ที่กลั่นออกมา จึงมีคุณค่าทางภาษาเป็นอย่างมาก 

ผมเพิ่งรู้ว่า การบันทึกเสียงเพลงข้าวไม่มีขาย ช่างโหด

ร้ายกับ “ศรเพชร ศรสุพรรณ” ถึงขนาดนั้น เล่นเอาหิวจนหน้า

มืดกันเลยทีเดียว. 

นายกฯ ลาออกก่อนยุบสภาไม่ได้

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ผมนาย ป.เป็ดส่งความคิดเห็นมาถึงคอลัมน์ถูกทุกข้อ แล้ว

ได้รับการตีพิมพ์ในฉบับวันพุธท่ี ๒ กุมภาพันธ์ นัยสำาคัญก็คือ                                                                             

ผมเสนอให้ลุงตู่ยุบสภาแล้วลาออก แต่อาจจะเป็นเพราะการ

พิสูจน์อักษรของผมผิดพลาด ซ่ึงเรื่องน้ีคุณอัตถ์ได้ตอบว่านายกฯ 

ลาออกแล้วไม่สามารถยุบสภาได้  ซึ่งถูกต้องครับ แต่ความเห็น

เรื่องยุบสภาแล้วลาออกเพื่อให้เกิดสุญญากาศการเมืองนั้น ผม

ส่งความคิดเห็นมาบ่อยมากครับ

“อย่าป้ิงปลาประชดแมว” เป็นคำาพังเพยโบราณท่ีเข้ากับ

สถานการณ์การเมืองวันน้ี เผาไทยประกาศท้าทายลุงตู่ให้ยุบสภา

5บทความ

อาปากกามาวง

ถ้าเอาตามที่ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” พูดถึงความ

สัมพันธ์ระหว่างอำานาจบริหาร และนิติบัญญัติ โลกคง

ต้องเขียนตำารารัฐศาสตร์กันใหม่หมด  

พยายามอ่านสิ่งที่ “ปิยบุตร” พูดหลายรอบ ว่าหมายถึง

อะไรกันแน่ 

ก็ยังงงในความคิด ของอดีตอาจารย์คณะนิติศาสตร์คน

นี้ 

ลองดูนะครับ..... 

“....กลไกต่างๆ ทุกวันนี้ทำาให้ฝ่ายนิติบัญญัติง่อยเปลี้ย

เสียขาไปเรื่อยๆ 

อำานาจในการตรากฎหมายท่ีเป็นของสภา สุดท้ายถูกฝ่าย

บริหารคือ ครม.มาขี่คออยู่เหนือฝ่ายนิติบัญญัติเสียแล้ว 

ประเทศไทยปกครองในระบบรัฐสภา ซึ่งแตกต่างจาก

ระบบประธานาธิบดีที่แยกขาดชัดเจนระหว่างฝ่ายบริหารกับ

ฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่ยุ่ง ไม่คาบเกี่ยวกัน 

ขณะท่ีระบบรัฐสภายังยุ่งย่ามเก่ียวกันอยู่ เช่น การท่ี  ครม.

มีอำานาจเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภา 

นายกรัฐมนตรีมีอำานาจยุบสภาได้ 

หรือแม้แต่การที่นายกรัฐมนตรีต้องมาจากความเห็น

ชอบของสภา หรือการที่สภาผู้แทนราษฎรมีอำานาจตรวจสอบ

ฝ่ายบริหาร 

นี่คือการแบ่งแยกอำานาจที่ไม่เคร่งครัด ยังมีความสัม 

พันธ์เกี่ยวดองกันอยู่ 

แต่สุดท้ายทำาไปทำามา กลับกลายเป็นว่าฝ่ายบริหารขึ้น

มาอยู่เหนือฝ่ายนิติบัญญัติ 

ร่างกฎหมายกี่ฉบับที่ผ่านจะเห็นว่าเป็นร่างที่ ครม.เสนอ 

ส่วนที่ร่างฎหมายที่ ส.ส.เสนอนั้น เข้าสู่วาระการประชุมสภา

ได้ยากเย็นมาก เข้ามาแล้วยังโดนกลไกดองดังกล่าว 

ผมมีข้อสังเกต ๕ ข้อ ว่าทำาไมร่างกฎหมายที่ ส.ส.เสนอ

ถึงคลอดออกมาได้ยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกิน ได้แก่

๑.รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ในมาตรา ๗๗ ที่เขียนทำาทีดูดี

ว่าเวลาจะผ่านกฎหมายอะไรต้องไปผ่านการรับฟังความเห็น

อยากได้ ‘ประธานาธิบดี’?

ประชาชนก่อน ซึ่งมาตรานี้อยู่ในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง

รัฐ ไม่ได้เป็นบทบังคับ แต่เป็นบทให้คำาแนะนำา  ซึ่งมาตรานี้พอใช้

มาเรื่อยๆ ปรากฏว่า กฎหมายที่รัฐบาลเสนอส่วนใหญ่ยกร่างโดย

คณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนั้น ก่อน ครม.เสนอก็มีการเปิดรับฟัง

ความคิดเห็นโดยกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว แต่สำาหรับในส่วนของ

สภาผู้แทนราษฎร ตอนที่ผมยังเป็น ส.ส.ได้เสนอร่างกฎหมายไป                                                                                

ตั้งแต่วันแรกของการประชุม แต่ที่สุดก็ต้องรอสำานักงานเลขาธิ 

การสภาผู้แทนราษฎร จัดทำาระบบช่องทางรับการฟังความคิดเห็น

ก่อน ไม่อย่างนั้นร่างกฎหมายเข้าสภาไม่ได้

๒.รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ไม่ได้แบ่งปฏิทินการประชุมเป็นสมัย

ทั่วไปและสมัยนิติบัญญัติเหมือนแต่ก่อน ทำาให้ญัตติอื่นๆ ที่เข้า

มาทับไปเรื่อยๆ แซงคิวเข้ามา ขณะที่ญัตติเกี่ยวกับการพิจารณา

กฎหมายตกไปอยู่ลำาดับท้ายๆ ไม่ได้พิจารณาเสียที แต่อย่างไรก็ 

ตาม ในปีที่สองเข้าสู่ปีที่สามของสภาชุดนี้ ประธานสภาได้จัดให้

ว่าต่อไปใน ๑ วันต่อสัปดาห์ ให้เป็นวันที่เป็นการพิจารณาญัตติ

เกี่ยวกับกฎหมายอย่างเดียว ทำาให้ร่าง พ.ร.บ.ต่างๆ ที่ ส.ส.เสนอ

ได้รับการพิจารณามากขึ้น

๓.ร่างกฎหมายที่ ครม.เสนอ จะได้รับความสำาคัญก่อนร่าง

ท่ี ส.ส.เสนอ เพราะถูกแทงเรื่องมาเป็นญัตติด่วน ทำาให้แซงคิวได้อยู่

เรื่อยๆ ร่างกฎหมายอะไรที่มีมาก่อนถูกแซงคิวหมด ขณะเดียวกัน 

ร่าง พ.ร.บ.ที่ ส.ส.เสนอ แทบจะไม่มีโอกาสได้เป็นญัตติด่วน

๔.คำาว่า ‘กฎหมายการเงิน’ เป็นนิยามที่กว้างมาก คือร่าง

กฎหมายอะไรก็ตามที่มีเนื้อหาว่าต้องนำาเงินแผ่นดินไปใช้จะเข้า

ข่ายตรงนี้ ซึ่งว่าไปก็แทบจะกฎหมายทุกฉบับ เมื่อตีความว่าเป็น

กฎหมายการเงิน ก็ต้องให้นายกรัฐมนตรีเป็นคนอนุมัติก่อนถึงจะ

เข้าสู่การพิจารณาของสภาได้

และ ๕.คำาว่า ‘การปฏิรูปประเทศ’ ในหมวด ๑๖ ของรัฐ 

ธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งระบุว่า การพิจารณากฎหมายที่ถูกตีความว่า                                            

เป็นกฎหมายปฏิรูป ต้องประชุมพิจารณาร่วมกัน ๒ สภา คือ ส.ส.                                             

และ ส.ว. ซึ่งใน ๑๖ หัวข้อว่าด้วยกฎหมายที่เข้าข่ายกฎหมาย

ปฏิรูปนั้น สามารถตีความได้กว้างมาก  และการพิจารณาร่วมกัน

ของ ๒ สภานี้ ก็จะทำาให้รัฐบาลได้ประโยชน์ในการผ่าน หรือไม่

ผ่านกฎหมาย เพราะ ส.ว. นั้นก็มาจากคัดเลือกโดย คสช. ที่กลาย

ร่างมาเป็นรัฐบาลชุดนี้....”

ประเด็นแรกจะด้วยเจตนาหรือไม่ต้ังใจ การยกการปกครอง

ระบอบประธานาธิบดีขึ้นมา ทั้งๆ ที่ข้อใหญ่ใจความอยู่ที่ระบอบ

รัฐสภา “ปิยบุตร” ต้องการสื่ออะไร 

จะแปลความหมายเป็นอื่นได้หรือไม่ เพราะ “ปิยบุตร” พูด

ต่อเนื่องจากประเด็น ฝ่ายบริหารขี่คอฝ่ายนิติบัญญัติ 

ต้องการให้ไทยปกครองระบอบประธานาธิบดีหรือเปล่า เพราะ

ฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติแยกอำานาจชัดเจน 

แต่อย่าลืมซิครับ กฎหมายอเมริกาใช่ว่ามาจากรัฐสภาเท่า 

นั้น ฝ่ายประธานาธิบดีก็เสนอกฎหมายได้เช่นกัน 

แล้วใครขี่ใครหรือเปล่า? 

ฝ่ายนิติบัญญัติ กับฝ่ายบริหารของ ไทย กับ อังกฤษ และ

ญี่ปุ่น ล้วนมีอำานาจหน้าที่ใกล้เคียงกันอย่างมาก 

บทบาทของนายกรัฐมนตรีก็แทบจะเหมือนกัน 

มีสิทธิ์ยุบสภาได้ 

มาจากการเลือกในสภา 

ฉะนั้นไม่แน่ใจว่า ประเด็นที่ “ปิยบุตร” ต้องการสื่อคือ

อะไรกันแน่ 

การอ้างว่ากฎหมายที่เสนอโดย ส.ส.นั้นยากเย็น อันนี้เรื่อง

จริงครับ แต่ต้องเน้นว่า ส.ส.ในรัฐสภาชุดนี้เท่านั้น 

ในอดีตการเสนอกฎหมายของ ส.ส.แทบไม่มีปัญหา เพราะส่วน

ใหญ่เสนอประกบกับร่างกฎหมายของรัฐบาล   การพิจารณาใน

สภาจึงรวมกันไป 

แต่ยุคนี้ ส.ส.เสนอกฎหมายคาบลูกคาบดอก เช่น 

แก้ ม.๑๑๒ 

ร่างกฎหมายยกเลิกอำานาจศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค 

การเมือง

ร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการบริหารราช 

การในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ถามว่ารัฐบาลเอาด้วยหรือเปล่า 

ฉะน้ันต้องแยกให้ออก กฎหมายท่ีเสนอแล้วมีปัญหาแน่ๆ 

จะสร้างความขัดแย้งในสังคมข้ึนมาทันที รัฐบาลจะเอาด้วยกับ

พรรคก้าวไกลอย่างนั้นหรือ 

ร่างกฎหมายการเงินก็เช่นกัน เป็นหลักสากล รัฐธรรม 

นูญ มาตรา ๑๔๓ ก็กำาหนดไว้ชัดเจนว่า ร่างพระราชบัญญัติ

เกี่ยวด้วยการเงิน หมายความถึงร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วย

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือ

วางระเบียบการบังคับ อันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร

(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการ

โอนงบประมาณรายจ่าย ของแผ่นดิน

(๓) การกู้เงิน การค้ำาประกัน การใช้เงินกู้ หรือการ

ดำาเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ

(๔) เงินตรา

ต้องให้นายกรัฐมนตรีอนุมัติก่อน เพราะเกี่ยวพันไปถึง

การใช้งบประมาณแผ่นดิน 

“ปิยบุตร” ตีราคาระบบรัฐสภาไทยว่า... 

“กฎหมายจำานวนมากจะผ่านสภาได้ก็ต้องใช้เสียงข้างมาก

ของสภาซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นฝ่ายรัฐบาล กฎหมายจำานวนมาก

ที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาของสภาก็มักจะเป็นร่างที่ ครม.

เสนอ”

พูดราวกับว่า ไม่ต้องการระบบรัฐสภา ไม่ต้องการเสียง

ส่วนใหญ่ 

น่ีเป็นเหตุให้ยก ระบอบประธานาธิบดี ข้ึนมาหรือเปล่า?

ฉลาดทำาบุญ

ลูกหลาน เปี่ยมสมบูรณ์

เพิ่มพูน พงไพร ใกล้บ้าน

ที่ดินแม่โปรยทิพย์ โปรยทาน

๗๐ไร่ ใช้งาน เป็นส่วนรวม

ปราจีนบุรี ป่าพลังชีวิต

ญาติมิตร มา-ไป ใช้ร่วม

ยืนหยัดสัจธรรมโดยสำารวม

บุญกุศลท้นท่วมน่าศรัทธา

ติ่งของ ‘เฉินซัน’ 

เรียน คุณอัตถ์  

ขอยอมรับว่าผมเป็นติ่งของ “เฉินซัน” เมื่อผลงานของ

เขาปรากฏผมจะสุขสดชื่นเหมือนยืนอยู่บนเนินเขา แม้วันนั้น

ไทยโพสต์จะกำาหนดราคาฉบับละ ๑๐๐ บาท ผมก็เต็มใจจ่าย

เพราะอ่านแล้วได้อารมณ์สุนทรีย์เกินที่จะพรรณนา

ปกติผมเป็นคนชอบอ่านร้อยกรอง เพราะนอกจากจะได้                                                                     

อรรถศิลป์ของผู้นำาเสนอแล้วยังท้าทายผู้เล่าเรื่องน้ัน จะนำาเรื่อง

ที่ตนเล่าลงบนกรอบของร้อยกรองนั้นได้อย่างไร  ปล่อยกลอน

พาไปหรือบังคับกลอนนั้นให้มารับใช้เรื่องที่จะเล่าได้อย่างไร 

โดยเฉพาะ “เฉินซัน” นั้นกรอบสัมผัสต้องมารับใช้เรื่องได้อย่าง

เรียกว่าประภัสสร แถมยังคงอรรถศิลป์ของภาษาไว้ได้อย่าง

ครบถ้วน

ความไพเราะของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาดนตรีมี เอก  โท 

ตรี จัตวา สามัญ ผันเป็นทำานองได้ในตัวต่างกับภาษาอื่น ทั้งมี

คำาและความหมายให้เลือกใช้ได้มากมาย การหยิบคำาแต่ละคำา

มาใช้มันเป็นความสามารถเฉพาะคน ที่เรียกกันว่าพรสวรรค์ 

“เฉินซัน” มีตรงนั้นได้อย่างครบถ้วนแน่นอน

บทสุดท้ายของ “เฉินซัน” ที่ผ่านสายตาผมไปที่เขียนไว้ 

อาลัยศรเพชร อ่านแล้วอ่านซ้ำาก็ยิ่งฉ่ำาในเนื้อหา จึงอยากจะ

เสริมความเป็นมาของเพลง ข้าวไม่มีขาย เพื่อขยายความเป็น

ตัวตนของ ศรเพชร ศรสุพรรณ ซึ่งมีชื่อจริงว่า  บุญทัน คล้าย

ละมั่ง ชาวนาปรังแห่งดอนตะไคร้ ในอำาเภออู่ทองถึงมาที่ไป

บุญทัน คล้ายละมั่ง กับ ผิน บุญดอนคา หนุ่มร่วมบางได้

ฝากฝังตัวกับนักร้องรุ่นพี่ ดำา แดนสุพรรณ คนบ้านเดียวกันไต่

เต้าเข้าสู่วงการเพลง นักร้องเมืองอู่ทองรุ่นแรกสุดก็คือ ตำานาน

ลูกทุ่งในอดีต คำารณ  สัมบุณณานนท์  ก่อนจะมาถึงรุ่น ดำา 

แดนสุพรรณ, พรชัย สร้อยเพชร  ก่อนจะมาสุดตัวที่ ศรเพชร 

ศรสุพรรณ

จังหวัดสุพรรณบุรีนั้นเป็นเมืองนักร้องลูกทุ่ง เพราะธรรม                                                                 

ชาติของคนพ้ืนถ่ินพูดจาเสียงเหน่อ คำาเดียวลากเสียงไปได้หลาย

เมโลดี มีนักร้องดังแทบทุกอำาเภอ อย่างอำาเภอเมืองต้อง สุรพล                                                                         

สมบัติเจริญ  บางปลาม้าก็ ไวพจน์  เพชรสุพรรณ  ศรีประจันต์

ก็ ขวัญจิต ศรีประจันต์ สามชุกก็ ก้าน แก้วสุพรรณ เดิมบาง 

นางบวชก็ สายัณห์  สัญญา สองพี่น้องก็ พุ่มพวง ดวงจันทร์ 

ล้วนแต่ดังๆ กันทั้งนั้น

ผิน บุญดอนคา นอกจากเป็นนักร้องแล้วยังได้ผันตัวเอง

มาเป็นนักแต่งเพลงในนาม โผผิน พรสุพรรณ ตกระกำาลำาบาก

อยู่กับเพื่อนรุ่นน้อง ศรเพชร ศรสุพรรณ เพราะเป็นช่วงบั้น 

ปลายของวง ดำา แดนสุพรรณ ที่จำาต้องร้างราวงการเลิกไป

ตามกระแสความดัง จึงกลายเป็นนักร้อง นักแต่งคู่บุญ คู่ทุกข์

คู่ยากในช่วงเร่ิมแรก เพลงดังของศรเพชรช่วงน้ันจึงเป็นผลงาน

ผู้นำาอินทรีเหล็กโชว์ฝีมือคร้ังแรก!

ทันที เพราะได้รับชัยชนะจากการเลือกต้ังซ่อมเขต ๔ สมมติว่าลุง

ตู่ประกาศยุบสภาตามคำาท้าทายของเผาไทย อะไรจะเกิดข้ึน 

๑.ยังไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ เพราะกฎหมายลูกยัง

ไม่ผ่าน 

๒.อำานาจที่ยังเหลืออยู่คือ นายกฯ รักษาการ

๓.วุฒิสภา

๔.ศาลรัฐธรรมนูญ

ปัญหาก็คือ องค์กรใดจะมีหน้าท่ีวินิจฉัยว่าจะสามารถจัด 

การเลือกตั้งได้หรือไม่อย่างไร แต่ก็คงจะเป็นอำานาจหน้าที่ของ

นายกฯ รักษาการหาทางออก ซึ่งก็ต้องใช้เวลาไม่น้อย แต่ที่

แน่ๆ พรรคการเมืองต่างจะต้องถูกแช่แข็ง ดังนั้นแมวที่เสนอ

ให้ยุบสภานั้นต้องการให้ยุบสภาจริงหรือ.

ป.เป็ด 

 

ไม่ต้องรีบยุบหรอกครับ ตราบเท่าท่ียังไม่มีตัวเลือกท่ีดีกว่า 

ส่วนตัวผมไม่เชื่อว่าเพื่อไทยจะบริหารประเทศได้ดีกว่ารัฐบาล

ปัจจุบัน เพราะที่ผ่านมาโกงกันนุงนังไปหมด ติดคุกกันไปกี่คน

แล้วล่ะครับ ที่หนีไปทั้งพี่ทั้งน้องก็ยังไม่เลิกสร้างปัญหา แถมยัง

จูงจมูกเพื่อไทยอีก  

เอาไว้เลือกตั้งต้นปีหน้าเหมาะสมที่สุดแล้วครับ  รัฐสภา

ไทยต้องหัดอยู่ให้ครบเทอม รัฐบาลก็เช่นกันอยู่ทำาความดีให้ครบ

เทอม ถ้าทำาได้การเมืองไทยจะพัฒนาไปอีกเยอะ ไม่ใช่เอาแต่

จะยุบสภา มันเปลืองงบประมาณครับ. 

นอนไม่หลับ

 * ดึกแล้วนอนไม่หลับ

คว้าเครื่องหมับพิมพ์กลอนหลาย 

คิดไม่ออกพิมพ์แบบสบายสบาย

รอยลายเป็นอย่างไรช่างมัน

 * ถ้าไม่ได้ออกกำาลังกลางวัน

ยามคืนขยันสร้างสรรค์

สร้างมันส่งเดชด้นดั้น

ตามขีดขั้นของมันเป็นเอง

 * คิดไปผู้คนส่วนใหญ่หลับ

เรานอนนับลูกแกะโหวงเหวง

คิดเขียนอะไรก็วังเวง

ตามเพลงไม่เอาไหนเลย

 * ท่อนนี้จบแล้วแก้วกลอน

ไป่อาวรณ์กลอนเอ้อระเหย

จบเสียทีไปเข้าห้องน้ำาเอิงเอย

คงเสบยได้นอนเสียทีฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

โอลาฟ ชอลซ์

เ

ต้
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ม้ว่าการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน

หลังช่วงปีใหม่จะไม่ได้ส่งผลให้เกิดการยกระดับ

มาตรการคุมเข้มการระบาด และก็มีปัจจัยลบเข้ามา                                                

ซ้ำาเติมอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภา

องค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย  

(อีคอนไทย) ได้ระบุว่า ประเทศไทยต้องเผชิญกับ 3 วิกฤต

แทรกซ้อน เร่ิมจากการระบาดของโควิดสายพันธ์ุโอมิครอน

ที่ยังไม่จบ ทำาให้เศรษฐกิจไม่ฟื้นตัวได้อย่างที่คาดไว้

ต่อมาก็คือ เงินเฟ้อ ซึ่งการขาดแคลนเรือและตู้คอน 

เทนเนอร์ ค่าระวางเรือสูง แฝงอยู่ในต้นทุนสินค้า ทำาให้

วัตถุดิบที่ไทยต้องนำาเข้าเพื่อมาผลิต อย่างเหล็กมีต้นทุน

สูงขึ้น ทำาให้ไทยเผชิญปัญหาของแพงและเงินเฟ้อจากต้น 

ทุนแฝงต่างๆ ขณะที่คนไทยไม่มีกำาลังซื้อ ดังนั้นปัญหานี้จึง

แก้ยากเพราะต่างจากเงินเฟ้อที่เกิดจากความต้องการซื้อที่

สูงขึ้น

และวิกฤตที่สำาคัญคือ น้ำามันแพง ซึ่งราคาน้ำามันใน

ตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทย

ต้องนำาเข้าน้ำามันเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลต่อภาคการขนส่งและ 

การเกษตร รวมไปถึงราคาอาหารสด โดยเฉพาะเนื้อหมูที่

พุ่งขึ้นไปทะลุ 200 บาทต่อกิโลกรัม

ปัจจัยเหล่าน้ีได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง กดกำาลังซื้อ

ของภาคครัวเรือน และภาคเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่ง ศูนย์วิจัย

กสิกรไทย ระบุว่า จากการสำารวจพบว่าสถานการณ์ราคา

สินค้าที่ปรับสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อกำาลังซื้อของครัว

เรือนทั้งในปัจจุบันที่สะท้อนผ่านการนำาเงินออมออกมาใช้ 

และในระยะข้างหน้าที่จะมีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็นลง

ซ่ึงราคาสินค้ายังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง หรืออย่าง

น้อยจนถึงสิ้นไตรมาสแรกของปี มีปัจจัยลบมาจากราคา

พลังงานโดยเฉพาะน้ำามันที่ปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นต้นทุนทาง

อ้อมของราคาสินค้าผ่านต้นทุนค่าขนส่ง/การผลิต และ

ทางตรงที่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนผ่านค่าโดยสาร รวมถึง

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในชีวิตประจำาวันต่างๆ

ขณะที่ ภาพรวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ จะ

ยังไม่สามารถกลับไปอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดโค

วิด-19 ได้ ดังนั้นมาตรการช่วยเหลือเยียวยาและแบ่งเบา

ภาระค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นจากภาครัฐยังมีความจำาเป็นต่อ

เนื่อง ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัว

เรือนยังมีความเปราะบางสูง

ดังนั้น สถานการณ์ราคาสินค้าที่ปรับสูงขึ้นจึงเหมือน

เข้ามาซ้ำาเติมกำาลังซื้อของภาคครัวเรือนที่เดิมมีความ

เปราะบางอยู่แล้วให้ยิ่งแย่ลงไปอีก แม้ว่าล่าสุดภาครัฐจะ

มีมาตรการบางส่วนออกมาเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น 

เช่น การขยายเวลาตรึงราคาแก๊สหุงต้ม (LPG) จากเดิมที่

จะสิ้นสุด 15 ม.ค.2565 รวมถึงเลื่อนเวลาการใช้มาตรการ

คนละครึ่งเฟส 4 เข้ามาเร็วขึ้นในเดือน ก.พ.2565

ต้องยอมรับว่ามาตรการต่างๆ สามารถเข้ามาประคับ

ประคองได้เพียงบางส่วนเท่าน้ัน เนื่องจากราคาสินค้าปรับ

ข้ึนในช่วงท่ีเศรษฐกิจกำาลังอยู่ในช่วงฟ้ืนตัวจากสถานการณ์

การระบาดของโควิด-19 และในอนาคตราคาสินค้าก็ยังอยู่

ในระดับสูง จึงยังเป็นปัจจัยกดดันภาวะเศรษฐกิจและการ

ครองชีพของครัวเรือนต่อเนื่องไปอีกสักระยะ หรือจนกว่า

ราคาพลังงานในตลาดโลกจะเร่ิมปรับเข้าสู่จุดสมดุล

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา มีการเปิด                                                                            

รับนักท่องเท่ียวในระบบ Test & Go อีกคร้ัง รวมถึงกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่ทยอยกลับมาฟื้นตัว ซึ่งจะช่วยให้

ฝั่งรายได้ของครัวเรือนกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นได้บางส่วน 

ประกอบกับภาครัฐควรมีมาตรการบรรเทาค่าครองชีพอย่าง

ตรงจุด

ดังน้ัน โดยรวมแล้วดัชนีภาวะเศรษฐกิจการครองชีพ                                                                             

ของครัวเรือนไทยในระดับปัจจุบันและ 3 เดือนข้างหน้า

ลดลงต่อเนื่อง ราคาสินค้าท่ีอยู่ในระดับสูงยังคงกดดันภาค

ครัวเรือน เงินเฟ้อและข้าวของท่ีราคาแพง ก็ยังคงแพงต่อ

ไป และคงเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลท่ีกำาลังเผชิญท้ังศึกใน

ศึกนอก ปากท้องของชาวบ้านก็ต้องแก้ การเมืองท่ีท้ังฝ่าย

รัฐบาลและฝ่ายค้านขย่มรัฐบาลอย่างไม่สนใจฟ้าฝนปากท้อง

ชาวบ้านจะเป็นอย่างไร มุ่งอย่างเดียวต้องชนะ.

ของแพง-เงินเฟ้อไม่จบ

เศรษฐกิจ

แ

ยสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา” กรรมการผู้จัดการ บมจ.

เอ็น.ดี.รับเบอร์ หรือ NDR ผู้ผลิตและจำาหน่าย

ยางรถจักรยานยนต์ ภายใต้แบรนด์ ND Rubber 

เดินหน้าเร่งบริหารงาน รุก                                           

หนักทุกด้าน พร้อมมองอุตสาห 

กรรมยางรถจักรยานยนต์

ปีนี้สดใส หลังกำาลังซื้อเริ่ม

คึกคัก เลยขอปักธงรายได้ปี

นี้ ไว้ที่ 900-1,000 ล้านบาท 

งานนี้บิ๊กบอสประกาศลั่น ลุย                           

ขยายตลาดต่างประเทศอย่าง

ต่อเนื่อง เล็งกัมพูชาและเกา 

หลีใต้ หลังปีก่อนเดินหน้าบุก

ตลาดได้สำาเร็จด้วยแผนการ

เติบโตอย่างยั่งยืน.....

‘‘ชั

รุกหนักทุกด้าน

ชัยสิทธิ์ 

สัมฤทธิวณิชชา

BCPต่อยอดรุกกรีนไฮโดรเจน

ลงนามซื้อขาย • นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำาประเทศไทย และ

รองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานซีเกทโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมลงนาม

สัญญาซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) เพื่อส่งเสริม

การใช้พลังงานหมุนเวียน ร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา.

สังคมเศรษฐกิจวันนี้เริ่มด้วยเรื่องดีๆ กับ บริษัท ผลิต

ไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป ขึ้นแท่นด้านความยั่งยืน

ระดับโลก คว้าอันดับ Silver Class และติดอันดับ Top 10 ของ

โลก ประเภทสาธารณูปโภคไฟฟ้า (Electric Utilities) จากเวที 

S&P Global Sustainability Award และได้รับคัดเลือกให้อยู่

ใน Sustainability Yearbook 2022 จากการประเมินของ S&P 

Global สะท้อนการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทางสากลมา

อย่างต่อเนื่องตลอด 30 ปี ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่

รายแรกของประเทศไทย ...•

ผู้บริหารคนเก่ง ม้ินท์-พิมสิริ ทองร่มโพธ์ิ ผอ.ฝ่ายการตลาด 

โรงภาพยนตร์เครือเอส เอฟ ออกแพ็กเกจแรงสำาหรับครอบครัว 

คนรัก และแก๊งเพื่อน ให้เหมาโรงดูหนังแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ในราคา

เร่ิมต้นแค่ 5,000 บาทเท่าน้ัน ท่ีสำาคัญตอนน้ียังมีหนังฟีลดีจาก 

GDH 559 อย่าง “One for the Road วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ” 

ท่ีเพ่ิงเปิดตัวด้วยกระแสแรงสุดๆ พร้อมโปรแกรมหนังท่ีถูกเสนอชื่อ

เข้าชิงรางวัลออสการ์อีกหลายเรื่องให้ได้เลือกดูกัน เรียกว่าเปิดโรง

ส่วนตัวดูไปเมาธ์ไปคุ้มสุดๆ ท่ีสำาคัญได้ดูหนังปลอดภัยด้วยมาตรการ 

“ดูแลด้วยใจ” คอหนังห้ามพลาด จองได้เลย ...•

บาเซโลนา มอเตอร์ ต้อนรับปีเสือด้วยบริการเหนือระดับ

ท่ีมอบความพิเศษท่ีเหนือกว่าแก่ลูกค้า ด้วยสิทธิพิเศษกับทุกการใช้

จ่าย สะสมแต้มด้วย Be2gether Member Club จากทุกยอดค่า

ใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนกับบาเซโลนา มอเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น การซ้ือขายรถ

ใหม่, รถ BMW Premium Selection, รถ Used Car, ค่าบริการศูนย์

ซ่อม Service, สินค้า Accessories & Lifestyle และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ท่ีลูกค้ามีการใช้จ่ายกับบาเซโลนา มอเตอร์ และการสะสมแต้มน้ียัง

ร่วมกับทุกแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น BMW, MINI, BMW Motorrad โดย

ทุกการใช้จ่าย 1,000 บาทมีค่าเท่ากับ 1 แต้ม สิทธิพิเศษมากมาย 

และรับความพิเศษกันในเดือนกุมภาพันธ์น้ีท่ี Hyatt Regency 

Huahin ด้วยโปรโมชันพิเศษ Super Saver เฉพาะค่าห้องเท่าน้ัน 

(room only) รับฟรี Complimentary breakfast ราคาเร่ิมต้นต่อห้อง

เพียง 3,384++ และอื่นอีกมากมาย ...•

คลังตีปี๊บ4เดือนรายได้แจ่ม
อานิสงส์เศรษฐกิจฟื้นหนุนสรรพากรรีดภาษีฉลุย

ไทยโพสต์ • “คลัง” โชว์ผลงานจัดเก็บรายได้รัฐบาล 4 เดือน

แรกปีงบ 2565 อยู่ที่ 7.58 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้า 4.26 หมื่น

ล้านบาท สรรพากรแกร่งสุด รีดภาษีทะลุเป้า 7 หมื่นล้านบาท 

อานิสงส์เศรษฐกิจเริ่มฟื้นหนุนเต็มสูบ

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้

อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษก                                       

กระทรวงการคลัง เปิดเผยถึง

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิ                          

ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบ                                       

ประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-                            

มกราคม 2565) ว่า รัฐบาลจัด                                  

เก็บรายได้สุทธิ จำานวน 758,388 

ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ               

ตามเอกสารงบประมาณ 42,676                                   

ล้านบาท หรือ 6% และสูงกว่า

ช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.1%

โดยการจัดเก็บรายได้

ของกรมสรรพากร จัดเก็บราย

ได้อยู่ที่ 566,091 ล้านบาท สูง

กว่าประมาณการตามเอกสาร

งบประมาณ 70,648 ล้านบาท 

หรือ 14.3% เนื่องจากการจัด

เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) ภาษี

เงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาที่จัดเก็บได้เพิ่ม

ขึ้นตามการขยายตัวของการนำา

เข้า ราคาน้ำามันดิบดูไบ รวมถึง

รายได้ของนิติบุคคลและบุคคล

ธรรมดาที่เริ่มฟื้นตัวตามการฟื้น

ตัวของเศรษฐกิจ

ขณะที่การนำาส่งรายได้

ของรัฐวิสาหกิจ อยู่ที่ 52,588 

ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ                                    

ตามเอกสารงบประมาณ 6,737 

ล้านบาท หรือ 14.7% จากการ                                        

นำาส่งรายได้ของบริษัท ปตท. 

จำากัด (มหาชน) ที่สูงกว่าประ 

มาณการเป็นสำาคัญ

สำาหรับกรมสรรพสามิต จัด

เก็บรายได้รวมอยู่ท่ี 186,553 ล้าน

บาท ต่ำากว่าประมาณการตาม

เอกสารงบประมาณ 10,429 ล้าน

บาท หรือ 5.3% และต่ำากว่าช่วง

เดียวกันของปีก่อน 3% ส่วนกรม

ศุลกากร จัดเก็บรายได้รวมอยู่ท่ี 

35,173 ล้านบาท สูงกว่าประมาณ

การตามเอกสารงบประมาณ 573 

ล้านบาท หรือ 1.7% และสูงกว่า

ช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.1%

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้าน้ี 

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 

อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า 

ภาพรวมการจัดเก็บภาษีของกรม

สรรพากรในช่วง 2 เดือนแรก

ของปีงบประมาณ 2565 เกิน

เป้าหมายเกือบ 10% แม้ว่าผู้เสีย                                           

ภาษีจะได้รับผลกระทบจากการ                                      

ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อ                                                  

เนื่อง แต่ว่าการคลายล็อกมาตร                                       

การควบคุมการระบาดของรัฐ                                            

บาลในช่วงท่ีผ่านมา และเปิดประ 

เทศ ช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถดำา 

เนินธุรกิจได้ดีข้ึน.

พรชัย ฐีระเวช

ขยาย4เลนฉะเชิงเทราเชื่อมอีอีซี

ไทยโพสต์ • บางจากลุยลงทุน

ในสตาร์ทอัป ต่อยอดสู่กรีนไฮ 

โดรเจนแห่งอนาคต ผ่านบริษัท

ย่อยในสหราชอาณาจักร เพิ่ม

สัดส่วนธุรกิจสีเขียว ลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

นายชัยวัฒน์ โควาวิสา

รัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้ จัดการใหญ่ 

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น เปิด                                                

เผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ BCP In- 

novation Pte. Ltd. (BCPI) 

บริษัทในเครือ ได้ลงนามในข้อ                                                   

ตกลงเบื้ องต้นเพื่ อลงทุนใน 

Transitus Energy ผู้ดำาเนิน

ธุรกิจพลังงานสะอาดแห่งอนาคต

ในสหราชอาณาจักร โดย BCPI 

เป็นผู้ลงทุนหลักของบริษัทดัง

กล่าวด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 

40% โดยถือว่าเป็นนโยบายการ

ลงทุนในธุรกิจเปลี่ยนโลก เช่น 

ธุรกิจไฮโดรเจน และการดักจับ                           

การใช้ประโยชน์ และการกัก

เก็บคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็น

เทคโนโลยีสำาคัญที่จะช่วยให้

โลกไปสู่การปล่อยก๊าซเรือน

กระจกเป็นศูนย์ ได้ ในอีกไม่กี่

ทศวรรษข้างหน้า

“ไฮโดรเจนเป็นแหล่ง

พลังงานหลักในอนาคตที่ ไม่ก่อ

มลภาวะ ส่วนก๊าซธรรมชาติก็                            

เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่                           

จะเชื่อมต่อการเปลี่ยนผ่านก่อน                                          

ที่จะไปถึงไฮโดรเจน ในปัจจุบัน                                                   

ก๊าซธรรมชาติก็คือไฮโดรคาร์ 

บอน การทำา Blue Hydrogen 

คือกระบวนการแยกไฮโดรเจน

ออกจากคาร์บอนแล้วนำาคาร์                                    

บอนที่ แยกได้นั้ นกลับ ไปฝั ง

กลบในแหล่ งหรื อหลุมก๊ าซ

ธรรมชาติหรือน้ำามันที่ขุดขึ้นมา 

ถือเป็นการยิงกระสุนนัดเดียว

ได้นก 2 ตัว เพราะนอกจาก

จะนำาคาร์บอนกลับไปฝังกลบ

แล้ว ยังช่วยเพิ่มแรงดันในหลุม

ทำาให้สามารถนำาก๊าซธรรมชาติ

ออกมามากขึ้นได้อีกด้วย” นาย

ชัยวัฒน์กล่าว

อย่างไรก็ตาม บางจากฯ                                     

ภาคภูมิใจที่ ได้มีส่วนร่วมในการ                                    

พัฒนาผลักดันเทคโนโลยีเปลี่ยน 

โลกดังกล่าว โดย Transitus จะ                              

เริ่มโครงการที่แหล่งก๊าซธรรม 

ชาติในทะเลเหนือ และเมื่อเทค                                       

โนโลยีมีความเสถียรแล้ว บาง

จากฯ อาจจะนำามาใช้ในประเทศ     

ไทยต่อไป.

บุญช่วย ค้ายาดี

หากมองที่ตัวเลขดัชนีตลาดอาจน่ากังวล เพราะ 2 วัน

ทำาการที่ผ่านมาหลังจากดัชนีตลาดขึ้นไปทดสอบระดับ 1,700 

จุดแล้ว ก็มีแรงขายของทางกองทุนและนักลงทุนทั่วไปออกมา

มากอย่างต่อเนื่อง ทำาให้นักเก็งกำาไรมองตลาดจะต้องดิ่งลงและ

ผลออกมาดัชนีตลาดก็ค่อยๆ อ่อนตัวลง จนหลุดลงมาต่ำากว่า 

1,700 จุด และเป็นธรรมดาเมื่อดัชนีหลุดลงมาก็มองกันว่าดัชนี

จะต้องดิ่งลงต่อไป จึงพบว่ายังคงมีแรงขายทั้งจากกองทุนและ

นักลงทุนทั่วไปเหมือนเดิมแทบทุกวัน โดยเฉพาะทางกองทุนดู

จะเอาจริงเอาจังกับการขายออกมามาก คงไม่ต้องไปพูดถึงการ

ขายจาก LTF ที่หมดอายุ เพราะมูลค่าที่ขายออกมาถึงวานนี้ พบ

ว่ากองทุนได้ขายหุ้นมาตั้งแต่ต้นปีใหม่นี้นับรวมแล้วขายไปกว่า 

4.76 หมื่นล้านบาทแล้ว ในขณะที่ประเมินว่าโครงการใน LTF 

ที่ครบอายุปีนี้จะมีประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาท แสดงว่าส่วนที่

ขายเกินออกมาต้องมีเหตุผลด้านอื่นๆ ซึ่งอาจจะเป็นส่วนของทาง

บริษัทประกันภัยที่จำาเป็นต้องขายเพื่อนำาเงินไปรองรับการต้องจ่าย

สินไหมตามเงื่อนไขสัญญาประกัน จึงเป็นการขายด้วยเหตุจำาเป็น

แต่สำาหรับทางด้านนักลงทุนทั่วไปก็คงจะขายตามความคิด                                                                                  

ของการลงทุน โดยส่วนหนึ่งอาจจะขายเพื่อให้มีสภาพคล่องด้วย 

และเนื่องจากนักลงทุนทั่วไปได้ซื้อหุ้นมาตั้งแต่ปีก่อน (2564) มาก 

กว่าแสนล้านบาท จึงขายทำากำาไรได้ เพราะนับจากต้นปีมาถึงวาน

นี้ได้ขายออกไปกว่า 2 หมื่นล้านบาทแล้ว คงจะเกิดสภาพคล่องได้ระดับ                                                                                            

หนึ่ง หากหุ้นมีราคาดิ่งลงมากเชื่อว่านักลงทุนกลุ่มนี้จะกลับมาซื้อ

หุ้นได้อีก จึงมองตลาดไม่น่าวิตก เมื่อไหร่ที่แรงขายน้อยลงตลาด

ก็จะกลับมาปรับตัวสูงขึ้นได้ เนื่องจากทั้งเศรษฐกิจที่มีการประ 

เมินว่าจะเติบโตได้ใกล้เคียง 4% ในปี 2565 นี้ดีกว่าปีก่อนมาก

และบรรดาธุรกิจต่างๆ ก็มีผลประกอบการที่ดีนับจากปลายปี

ก่อนเช่นกัน มาปี 2565 คงจะยิ่งเติบโตดีมีกำาไรสูงกว่าปีก่อน จึง

เป็นเหตุผลสำาคัญที่ทำาให้ตลาดจะมีแนวโน้มขยับสูงขึ้นได้ ราคา

หุ้นก็คงจะต้องมีการขยับปรับขึ้นเพื่อรับกับพื้นฐานที่ดีในปี 2565 

นี้ มองต่างชาติเชื่อมั่นมาก จึงยังคงทยอยซื้อหุ้นเข้าพอร์ตต่อไป

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มพลังงานด้วยเหตุที่ราคาน้ำา                                                                

มันยังยืนอยู่ระดับสูงได้ดี ทำาให้มองธุรกิจนี้จะยังมีกำาไรสูง น่า

มองที่ DEMCO, GUNKUL และ SPRC กลุ่มขนส่งยังคงมี

แนวโน้มที่ดี โดยเฉพาะการเปิดประเทศทำา 

ให้ธุรกิจกลับมาเติบโตสูง น่ามองที่ AOT, 

PSL และ III กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจกลับ

มาฟื้นตัวมากขึ้น เมื่อสภาวการณ์ โดยรวม

คลี่คลายมากขึ้น น่ามองที่ CPN, LPN และ 

NUSA กลุ่มพาณิชย์ยังคงจะได้แรงหนุนทั้ง

จากเศรษฐกิจโตและมาตรการกระตุ้นจาก

ภาครัฐ น่ามองที่ CPALL, DOHOME และ 

ILM หุ้นรายตัวที่น่ามองมี SCC, BBL และ 

NRF เป็นต้น

ยังคงให้มองการอ่อนตัวลงของดัชนี

ตลาดเป็นจังหวะในการเลือกลงทุน โดยให้

ลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดีเป็นสำาคัญ.

ต่างชาติยังทยอยรับ

14/2/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 5,096.05 8,117.16 -3,021.11
 7,571.10 6,969.42 601.68
 40,094.23 36,441.58 3,652.65
 33,615.62 34,848.84 -1,233.22

86,377.01
-14.51

1,684.69
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.09 32.81
ยูโร 36.16 37.15
ปอนดสเตอรลิง 43.08 44.26
เยน (100 เยน) 27.68 28.50
หยวนจีน 4.80 5.20
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,450 28,550
ทองรูปพรรณ 27,939 29,050
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

บอร์ดUPAอนุมัติ

เทงบกว่า800ล.

ขุดเหมืองคริปโต

ไทยโพสต์ • นายกวิน เฉลิม

โรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บมจ.ยูไนเต็ด เพาเวอร์ 

ออฟ เอเชีย หรือ UPA เปิดเผย

ว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการของ                                         

บริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้า

ลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

โ ดยการตรวจสอบการทำ า

ธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี

ใน สปป.ลาว ประมาณ 817.7 

ล้านบาท เชื่อว่าจะช่วยเพิ่ม

โอกาสการเติบโตให้กับธุรกิจ 

และเพิ่มรายได้และกำาไรให้

แข็งแกร่ง นอกเหนือจากธุรกิจ

ในพอร์ต ธุรกิจโรงไฟฟ้า อสังหา 

ริมทรัพย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ UPA และ AIFS 

จะถือหุ้นร่วมกัน เป็นผู้รับผล                           

ประโยชน์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยว                        

ข้องทั้งหมดที่ ได้รับจากเหมือง

ขนาด 30 เมกะวัตต์ โดยจะ                           

มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับรัฐ 

วิสาหกิจไฟฟ้า สปป.ลาว 30 

เมกะวัตต์ แบ่งเป็นการซื้อไฟ 

ฟ้า 20 เมกะวัตต์ ที่เหมือง ณ 

เมืองปากเซ แขวงจำาปาสัก 

สปป.ลาว ซึ่งสามารถรองรับ

เครื่องขุดคริปโตเคอร์เรนซีได้

ถึง 6,000 เครื่อง และการซื้อ

ไฟฟ้า 10 เมกะวัตต์ เพื่อสำารอง

การขยายโครงการ

อย่างไรก็ดี บริษัทจะ

ลงทุนในเครื่องขุดคริปโตเคอร์                                             

เรนซีจำานวนไม่เกิน 2,000 เครื่อง 

เพื่อเข้าทำาสัญญากับบริษัทใน 

สปป.ลาว ซึ่งได้รับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจเหมืองคริปโต  

เคอร์เรนซีอีกด้วย.

พญาไท • กรมทางหลวง เปิด                                          

ใช้ถนน 4 เลน ทางหลวง 

3304 (ดอนสีนนท์)-บรรจบ ทล.

331 (แปลงยาว) จ.ฉะเชิงเทรา 

วงเงินกว่า 1,195 ล้านบาท 

เชื่อมพื้นที่อีอีซีและรองรับการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของอา 

เซียน

นายสราวุธ ทรงศิวิไล 

อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิด

เผยว่า สำานักก่อสร้างทางที่ 2 

ดำาเนินงานโครงการก่อสร้าง

ขยายทางหลวงหมายเลข 3304 

(ดอนสีนนท์)-บรรจบทางหลวง

หมายเลข 331 (แปลงยาว) พ้ืนท่ี 

อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ระยะ                           

ทาง 20 กม. งบประมาณ 1,195 

บาท แล้วเสร็จและเปิดให้ประ                                                

ชาชนสัญจรเรียบร้อย ทางหลวง

เส้นทางดังกล่าวเดิมเป็นถนน

มาตรฐาน 2 ช่องจราจรไป-กลับ 

เป็นทางหลวงที่มีความสำาคัญ

ต่อระบบโลจิสติกส์ รองรับระ 

เบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

(อีอีซี)

ท้ังน้ี กรมฯ จึงมีความ

จำาเป็นต้องปรับปรุงทางหลวง

สายน้ีให้สามารถรองรับการ

จราจรที่หนาแน่น โดยเฉพาะ

รถบรรทุกขนาดใหญ่ท่ีมีปริมาณ

ค่อนข้างมาก เมื่อโครงการแล้ว

เสร็จจะเป็นการเพ่ิมความม่ันคง

แข็งแรงของทางหลวง ช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง

ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัย เอื้ออำานวยให้การ

จราจรเกิดสภาพคล่องมากข้ึน 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ

และสังคมของจังหวัด และช่วย

รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (เออีซี) และโครงการ

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

ซ่ึงจะนำามาสู่การเพ่ิมศักยภาพ

ทางด้านการแข่งขันต่อไป.  
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ลุ้นครม.เคาะแผนอุ้มน้ำามัน 
พลังงานผนึกอุตฯพัฒนาไฟฟ้า   

ชูเชื้อเพลิง‘ขยะ’รวม200เมก 

ธอส.ผุดบริการ ‘ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล’

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ส่งความสุขต้อนรับเทศกาล

วันวาเลนไทน์นี้ ด้วยบริการเสริมฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล บน Mobile 

Application : GHB ALL โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจเช็กฤกษ์งาม

ยามดีเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในการดำาเนินชีวิต ประกอบด้วย 

ฤกษ์บ้านมงคล ที่สามารถดูฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ การตั้งศาลพระภูมิ 

ฤกษ์อยู่เย็นเป็นสุข เช็กวันเริ่มต้นชีวิตเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ทั้งวัน/

เวลาลงเสาเอก เริ่มก่อสร้าง และต่อเติมบ้าน รหัสเงินทอง ได้

ทราบเลขรหัสดูดทรัพย์รับโชคทั้งจากเลข ATM รหัสผ่านโทรศัพท์

มือถือ รวมถึง Pin Mobile Banking และรหัสตู้เซฟ เลขมงคลชีวิต 

ทั้งบ้านเลขที่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และสีรถเสริมมงคล ด้วย

ฤกษ์ออกรถและสีรถที่เหมาะกับตัวคุณ พิเศษ!! ใช้บริการฟรี!! เป็น

เวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ราช กรุ๊ป COD โรงไฟฟ้าอินโดนีเซีย 

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.

ราช กรุ๊ป เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเรียว

ในอินโดนีเซีย กำาลังการผลิตติดตั้งรวม 296.23 เมกะวัตต์ ได้เดิน

เครื่องผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการเมื่อวัน

ที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าดังกล่าวนั้นเป็นบริษัทบริษัท

ร่วมทุน PT Medco Ratch Power Riau (MRPR) โดยราช กรุ๊ป ถือ

หุ้น 49% และ PT Medco Power Indonesia (MPI) ซึ่งเป็นผู้ผลิต

ไฟฟ้าเอกชนชั้นนำาของอินโดนีเซีย ถือหุ้น 51% และจะผลิตไฟฟ้า

จำาหน่ายให้แก่การไฟฟ้าอินโดนีเซีย ปีละ 1,445 กิกะวัตต์-ชั่วโมง 

ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 20 ปี ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปี 

2565 จนถึงปี 2585 ทั้งนี้ บริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้ในรูปของส่วน

แบ่งกำาไรจากบริษัทร่วมทุน MRPR ทันทีในไตรมาส 1 ปี 2565

16 ก.พ.วันมาฆบูชาขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง  

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้ง                                                                                              

ว่า กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ (ด่วน) ของทางด่วนเฉลิม

มหานคร ทางด่วนศรีรัช และทางด่วนอุดรรัถยา 3 สายทาง รวม 

60 ด่าน ในวันที่ 16 ก.พ.65 (วันมาฆบูชา) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. 

ถึง 24.00 น. จำานวน 1 วัน โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 

และกระทรวงคมนาคมท่ีปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ 

ระหว่าง กทพ. บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ และบริษัท 

ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำากัด (NECL) เพื่อความสะดวกในการเดิน

ทาง บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่าน และช่วยลดภาระค่า

ใช้จ่ายให้แก่ประชาชน 

เปิดเดินรถ 3 เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์

นายสุชีพ สุขสว่าง รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ การ

รถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมพิธีเปิดเดินรถขบวนปฐมฤกษ์

เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ 3 จังหวัด เชียงใหม่ ลำาพูน และ

ลำาปาง (Lanna Modernization) เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว

ทางรถไฟใน 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งได้รับความร่วมมือ

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง ในการตกแต่งขบวนรถไฟและ

ห้องโดยสาร ให้มีความสวยงามแสดงออกถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรม

ภาคเหนือตอนบน  

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มี                                                 

เชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐ  

มนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

เปิดเผยถึงมาตรการดูแลราคา

พลังงานในประเทศว่า ขณะนี้

ยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนว่า

จะนำาเรื่องมาตรการดูแลราคา

พลังงานในประเทศเสนอให้ท่ีประ                                       

ชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา

ทันวันที่ 15 ก.พ.นี้หรือไม่ เนื่อง 

จากต้องรอความชัดเจนเรื่องภาษี

สรรพสามิตราคาน้ำามันก่อนว่า

จะเป็นอย่างไร

โดยเบื้ องต้นมาตรการ

ดังกล่าวจะเป็นแบบผสมผสาน

ระหว่างการใช้ภาษีสรรพสามิต

พระราม 6 • ลุ้น ครม.เคาะแพ็กเกจอุ้มน้ำามัน ด้านพลังงานจับมือ

อุตฯ ศึกษาผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 200 เมกะวัตต์ ตั้งเป้า

เปิดรับซื้อไฟภายในปีนี้ 100 เมกะวัตต์

น้ำ ามันและกองทุนน้ำ ามันเชื้ อ

เพลิง ส่วนมาตรการพยุงราคา

ขายปลีกน้ำามันในประเทศที่ปรับ

ลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลจาก                                              

บี 7 เป็นบี 5 เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 5 ก.พ.-

31 มี.ค.น้ี จะต้องติดตามและประ 

เมินสถานการณ์อีกครั้งว่าจะต้อง

ขยายระยะเวลาต่อหรือไม่

นายสุพัฒนพงษ์กล่าวใน

โอกาสเป็นประธานสักขีพยาน

ร่วมกับนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ                            

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาห 

กรรม ในพิธีลงนามบันทึกความ

เข้าใจการบริหารจัดการขยะ

อุตสาหกรรมเพื่ อผลิต ไฟฟ้ า 

(Waste-to-Energy) และการส่ง

เสริมการผลิตการใช้พลังงาน

ทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

ในภาคอุตสาหกรรม ระยะเวลา 

4 ปี ว่าเพื่อสอดคล้องกับหลักการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนที่เป็นส่วน

หนึ่งของนโยบายเศรษฐกิจ BCG 

(Bio-Circular-Green Economy 

Model) ตั้งเป้าหมายการรับซื้อไฟ                                                 

ฟ้าจากขยะเฟส 2 เพิ่มขึ้นอีก 600                                         

เมกะวัตต์ แบ่งเป็นขยะชุมชน 

400 เมกะวัตต์ ขยะอุตสาหกรรม 

200 เมกะวัตต์ ซึ่งเตรียมเปิดรับ

ซื้อภายในสิ้นปีนี้

“แนวทางการรับซื้อไฟฟ้า

เบื้องต้นมีแนวโน้มว่าปี 2565 จะ                             

แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาห 

กรรมปีละ 100 เมกะวัตต์ ขยะ

ชุมชน 200 เมกะวัตต์ โดยจะมี

การผลิตไฟฟ้าเพ่ือป้อนเข้าสู่ระบบ                               

(COD) ปี 2567 ขณะที่ปี 2566 

จะรับซื้อในปริมาณเดียวกับปี 

2565 แต่ COD ปี 2568 โดย

ก่อนหน้านี้กระทรวงพลังงานได้                                              

ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลัง 

งานขยะไปแล้วในระยะแรกรวม

เป็นปริมาณทั้งสิ้น 343.94 เมกะ

วัตต์ แบ่งเป็นขยะชุมชน 313.16 

เมกะวัตต์ ขยะอุตสาหกรรม 30.78 

เมกะวัตต์” นายสุพัฒนพงษ์กล่าว.

รับบริจาคบราเก่า • นายบุญดี อำานวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. 

ไทยวาโก้ ประกาศสานต่อความสำาเร็จของโครงการวาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ ปีที่ 11 พ.ศ.2565 โดย

เปิดรับบริจาคบราเสื่อมสภาพทุกแบรนด์ เพื่อนำาไปกำาจัดอย่างถูกวิธีแบบ Zero Waste (เปลี่ยนขยะให้

เป็นศูนย์) ไม่ก่อให้เกิดขยะชุมชน อีกทั้งการเผาในที่โล่งยังสร้างมลพิษและฝุ่น PM 2.5  สามารถบริจาค

บราเก่าได้ที่วาโก้ช็อปและเคาน์เตอร์วาโก้ทั่วประเทศ หรือทางไปรษณีย์ส่งถึงฝ่าย CSR บมจ.ไทยวาโก้ 

สอบถามโทร.0-2296-9979.

โอดต้นทุนอาหารสัตว์พุ่ง

เอกชนจี้รัฐแก้ก่อนวิกฤต

นไทยเก่งมานานแล้ว..เชื่อสิ..สินค้าหลายอย่างผลิตจาก

เมืองไทย ส่งออกไปทั่วโลก แล้วย้อนกลับเข้ามาขายใน

เมืองไทย ด้วยแบรนด์นอก ตีกินคนบ้าแบรนด์ มองข้าม

ฝีมือคนไทยด้วยกัน คิดแล้วช้ำาใจ แต่ชีวิตต้องสู้ต่อไป ...แต่สู้ได้ 

ด้วยจิตสำานึกของคนไทยด้วยกันล้วนๆ นะ หรือคุณๆ จะว่าเป็น

อย่างอื่นล่ะ.....

เรื่องโรงงาน เรื่องสายการผลิต ต้องยกให้คนไทยนะ จาก

เจนสอง-40 ปี

ค

ยุค (จะเป็น) เสือตัวที่ 5 ที่ผลิตเพื่อทดแทนการนำาเข้า พัฒนาแข็งแรง

จนส่งออกไปทั่วโลก 

ดูอย่างบ้านนี้สิ พี่น้อง 5 คน ยังช่วยกันทำางาน จากโรงงาน

เล็กๆ มาเป็นโรงงานขนาดใหญ่ ขายทั้งในประเทศ ป้อนห้างสรรพ

สินค้า และส่งออก โดยอิงการผลิตสินค้าคุณภาพ-ฟู้ดส์เกรด ผู้บริโภค

มั่นใจในคุณภาพ จึงยืนยาวมากว่า 40 ปี รุ่นลูกมารับงานเต็มตัว และ

เรียงงานไว้รอรุ่นหลาน-เจน 3 ในอีกไม่ช้า.....   

คุณบอย-ชาญศักดิ์  พึ่งชาญชัยกุล ผู้ช่วยประธานกรรมการ

บริหาร เจนสองของกลุ่มบริษัท “ไพโอเนีย” เป็นโรงงานผลิตและขาย

พลาสติกขึ้นรูป เพื่อเป็นของใช้ในบ้าน มากมายหลายแบบ รวมทั้งมี

เฟอร์นิเจอร์แบบเก๋ๆ ที่เราเห็นตามร้านกาแฟสมัยใหม่ ทั้งแบรนด์ดัง 

และชิลๆ ชายทุ่ง  

เล่าว่าทำาธุรกิจนี้มาตั้งแต่รุ่นบิดา ที่ท่านมีพี่น้อง 5 คน มาช่วย

กันทำามาค้าขายแบบสามัคคีกลมเกลียว จึงเป็นการต่อยอดงานกัน 

เป็นพลังบวก ทำาให้ทุกคนมีวันนี้

เริ่มจากโรงงานเล็กๆ ที่สมุทรปราการ-ดงโรงงาน เมื่อเห็น

ลู่ทางดี จึงมาซื้อที่ดินสร้างโรงงาน เนื้อที่ราว 

108 ไร่ ริมถนนบางนา-ตราด 

เข้ามารับงานของครอบครัวจริงจังเมื่อ

สองปีก่อน หลังจากขออาป๊าไปทำางานด้วยตัว

เอง เปิดเต็นท์ขายรถมือสอง  ขายข้าวแกง 

จนหนำาใจ ลูกชายคนเล็กคนนี้จึงยอมกลับเข้า

โรงงาน มาดูแลสายการผลิต ส่วนพี่ชายคนโต

ดูแลสายการตลาดที่ต้องคุยกับลูกค้าทั่วโลก

ผ่านวิกฤตโควิด-19 ช่วงพีกสุดๆ มา

ได้แบบต้องมีสติ คนงานนับพันท่ีต้องบริหาร

จัดการ ป้องกันการเกิดคลัสเตอร์  ทางราชการ 

จึงร้องขอให้เปิดศูนย์พักคอยไว้รองรับ 50 เตียง 

เป็นเรื่องใหม่ของชาวโรงงาน ท่ีจะต้องฝึกปรือกัน

ขนานใหญ่ แต่โชคดีไม่เคยมีข่าวใดๆ เกิดข้ึนท่ี

โรงงานแห่งน้ี  

สายงานการผลิตเป็นหัวใจของคุณภาพ

• เจอดรามาในการทำางานเพื่ อสถาบันการศึกษาท่ีร่ำาเรียนมาใน เจอดรามาในการทำางานเพื่อสถาบันการศึกษาท่ีร่ำาเรียนมาใน

ฐานะ “นายกสมาคม” ชาญศิลป์ ตรีนุชกร บอกเป็นเรื่องสิวๆ เพราะชีวิต

น้ีคงไม่มีอะไรท้าทายไปกว่างานฟ้ืนฟูสายการบินแห่งชาติ “การบินไทย” ท่ี

กำาลังทำาอยู่ ดังน้ัน จึงเดินหน้าขอเชิญชวนชาวจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ร่วม

กิจกรรม Foot Run TU-CU ..รับสมัครถึงส่้ินเดือนกุมภา.ศกน้ีนะขอรับ...• 

• เป็นประธานหอการค้าท่ีแอกทีฟมากคนหน่ึงของประเทศไทย ชาญ

ณรงค์ บุริสตระกูล สมาชิกท่ีขอนแก่น จึงสนุกไปด้วย แบบลุ้นๆ กับทุกกิจกรรม 

ว่าจะจัดได้ไหม ท่ามกลางตัวเลขโอมิครอนท่ียังติดชาร์ต 1 ใน 10 ของประเทศ...• 

• เก็บตัวนิ่งสงบสยบทุกข่าวลือมาหลายซีซั่นแล้ว สำาหรับยักษ์ เก็บตัวนิ่งสงบสยบทุกข่าวลือมาหลายซีซั่นแล้ว สำาหรับยักษ์

ใหญ่อย่าง “พานาโซนิค” แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าและโซลูชั่นระดับโลก 

แต่พอมาต้นปีเสือนี้ เห็นท่าว่าพี่ใหญ่จะไม่ปล่อยให้ตลาดเงียบเหงาอีก

แล้ว เพราะมีข่าวแว่วจากวงในว่ากำาลังวางแผนปรับผังองค์กรครั้งใหญ่ 

ทั้งในระดับโลกและในประเทศไทยด้วย รายละเอียดยังไม่เปิดเผย คงต้อง

รอ ฮิเดคาสึ อิโตะ ซีอีโอกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย ประกาศ

อย่างเป็นทางการอีกที รู้แค่ว่า...ขยับครั้งนี้...มีสะเทือนถึงดวงดาว!!!...•

• “คุณภา” โสภาพรรณ ทรัพย์มณีนันท์ นักธุรกิจสาวคนสวยแห่ง

จัสมิน จิวเวลร่ี กรุ๊ป เกิดและเติบโตมากับโรงแรมดุสิตธานี เพราะร้านเพชร 

จัสมินแห่งแรกเปิดขายในวันแรกท่ีโรงแรมเปิดประตูให้บริการ และอยู่เคียง

ข้างกันจนวันสุดท้าย แถมเธอยังเป็นสาวเซนโยฯ “คุณภา” จึงไม่ลังเลแม้แต่

น้อยท่ีจะจับจองเป็นเจ้าของห้องในโครงการ Dusit Residences เป็นคน

แรกๆ เพราะไม่เพียงหลงรักย่านน้ี แต่ “คุณภา” ยังมองเห็นภาพสวยงาม

ของการใช้ชีวิตในบ้านหลังใหม่ ท่ีตอบโจทย์ความชอบของเธอในทุกๆ ด้าน 

เช่น การว่ิง ท่ีมีท้ังสวนลุมพินี และ Roof Park ขนาด 7 ไร่ของโครงการ 

หรือการผ่อนคลายจากงานหนัก ก็มีท้ังสระว่ายน้ำา ห้องเซานา หรือห้องสปา

แบบส่วนตัว หรืออยากจะออกไปทำาผม ช็อปป้ิง ก็ไปถึงได้เพียงในไม่ก่ีก้าว 

ครบจบ สุขสบายในท่ีเดียวแบบน้ี “คุณภา” บอกว่าถูกใจสุดๆ ไปเลย...•

ณัฐ  วรา 

านไปแล้วกับการมอบความรักในวันวาเลนไทน์ 

แต่ถ้ารักและห่วงใยคนใกล้ตัวล่ะก็ คุณหมอ

แนะนำาว่า ความรักและความใส่ใจเป็นเรื่องที่

ควรจะทำาและดีต่อใจได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อพบว่า ทุกวันนี้กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด

เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนทั่วโลก หรือ

ประมาณ 17.9 ล้านคน และจากสถิติในประเทศไทย           

พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมากถึง 6       

หมื่นราย   

ฟิลิปส์ ประเทศไทย ในฐานะผู้นำาด้านเทคโนโลยี

เพื่อการดูแลสุขภาพ ตระหนักถึงความสำาคัญของการ

รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ จึงได้เชิญแพทย์ผู้

เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่ประชาชน เพราะโรคหัวใจเป็น

โรคที่คร่าชีวิตผู้ป่วยอันดับต้นๆ โดย รศ.พญ.ศริญญา     

ภูวนันท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า “โรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิต

ของคนไทยมากเป็นอันดับ 3 รองจากโรคมะเร็ง และมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข

พบว่า มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือด 18,922 คน 

หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน โดยโรคหัวใจที่สำาคัญมีด้วย

กันหลายประเภท ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคลิ้น

หัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 

โรคหัวใจพิการแต่กำาเนิด อาการของโรคหัวใจมีได้ตั้งแต่

ไม่มีอาการเลยไปจนถึง

อาการเหนื่อยหอบง่าย 

นอนราบแล้วอึดอัดต้อง

ลุกขึ้นมานั่งช่วงกลางคืน 

เจ็บหน้าอกซึ่งมีลักษณะ

เฉพาะ ใจสั่นเต้นเร็ว 

หรือเป็นลมหมดสติที่ไม่

ได้เกิดจากการเป็นลม

แดด หรือการยืนนาน 

หรืออาจถึงกับเสียชีวิต

เฉียบพลันโดยไม่มี

สินค้า ที่ทำาให้ลูกค้าเชื่อถือ เกิดศรัทธา กลาย

เป็นลูกค้าประจำากันมาเนิ่นนาน แม้ในยุคหนึ่ง

จะพบว่ามีการย้ายฐานการผลิตไปเวียดนาม 

ด้วยความได้เปรียบเรื่องค่าแรง แต่พบว่า

คุณภาพ ยังครองใจ ราคาอาจเป็นเรื่องรอง ซึ่ง

เป็นจริงตามนั้น สำาหรับธุรกิจของไพโอเนีย    

แก้วน้ำา จาน ชาม ขวด ตะกร้า ถัง ไม้แขวน                                                       

เส้ือ โต๊ะ เก้าอ้ี และอื่นๆ ล้วนเป็นสินค้าน่าใช้ 

ประสบการณ์จากงานขายรถ จึงนำามาใช้ได้เหมาะ

เหม็ง ลักษณะอารมณ์ดี จึงคุมลูกน้องนับพันคน 

แต่ความเป็นเถ้าแก่รุ่นใหม่ จึงเข้าใจการทำางาน 

เพ่ิมความเข้าใจ ม่ันใจในการทำางาน

เชื่อว่าหลายท่านน่าจะเคยเป็นลูกค้าของ

เขามาบ้างแล้ว  พลิกดูตัว P หากเจอ ขอให้ม่ันใจ

สินค้าคนไทย ท่ีกระจายไปท่ัวโลก.....สู้ๆ นะ.

ดาวเต็มฟ้า

อาการนำามาก่อนเลยก็ได้ อาจเรียกได้ว่าเป็นภัยเงียบอย่างแท้จริง”

การรักษาโรคหัวใจในแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่าง

สิ้นเชิง ดังนั้น สิ่งที่สำาคัญที่สุดสำาหรับการรักษาโรคหัวใจคือ ต้อง

วินิจฉัยให้ได้ว่าเป็นโรคหัวใจประเภท

ไหน และรุนแรงระดับใด (มาก ปาน

กลาง น้อย เป็นต้น) และการวินิจฉัยดัง

กล่าวต้องมีความแม่นยำา เพราะอาจมี

ผลต่อชีวิตผู้ป่วยและการรักษาได้ “การ

ซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการใช้หู

ฟังเสียงหัวใจของแพทย์เป็นวิธีการนำา

มาซึ่งการวินิจฉัยโรคหัวใจที่ดี แต่บ่อย

ครั้งอาจไม่เพียงพอ ต้องอาศัยการตรวจ

เพิ่มเติมที่ละเอียดมากขึ้น ปัจจุบันมี

การตรวจเพิ่มเติมทางด้านหัวใจหลาย

ประเภท และมีจุดเด่นและข้อจำากัดแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ป่วยบาง

รายอาจต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมมากกว่าหนึ่งชนิด เช่น การตรวจ

คลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือ EKG; การตรวจวิ่งสายพานหรือ Stress Test; 

การตรวจทางภาพถ่ายรังสีแบบธรรมดา จนถึงเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 

หรือเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ CT scan cardiac MRI; การ

ฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ  และการตรวจที่จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในการ

ตรวจที่สำาคัญที่สุด คือ การตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจขั้นสูง 

(Echocardiography)” รศ.พญ.ศริญญาอธิบายเพิ่มเติม

 อย่างไรก็ตาม การดูแลรักษาสุขภาพให้ดีอยู่เสมอและการ

ป้องกันการเกิดโรคหัวใจน่าจะดีกว่าการต้องมาตรวจรักษาอย่าง

แน่นอน ดังนั้น ประชาชนควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 

หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด มันจัด ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรค

หัวใจ การออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอ ตรวจ

สุขภาพปีละ 1 ครั้ง ก็จะช่วยให้เราห่างไกลจากโรคหัวใจได้.

ผ่

เกษตรกรอ่วม

ขิงสดราคาตก

พาณิชย์เร่งช่วย
ไทยโพสต์ • “สมาคมผู้ผลิตอา                           

หารสัตว์” โอดราคาวัตถุดิบพุ่ง                                

ไม่หยุด หลังน้ำามันทะยาน-มาตร 

การรัฐบิดเบือนกลไกตลาด แจง

เสนอแนวทางแก้ไขแล้ว แต่ไม่

คืบ หว่ันสถานการณ์บานปลายทำา 

ไทยเจอวิกฤตขาดแคลนอาหาร

สัตว์

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะ

กุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหาร

สัตว์ไทย กล่าวถึงสถานการณ์

ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ซ่ึงกำาลัง

พุ่งสูงขึ้น ในขณะที่อาหารสัตว์                                       

และสินค้าหลายรายการถูกตรึง                                    

ราคาว่า ปัจจุบันราคาวัตถุดิบอา                                            

หารสัตว์พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง

สมาคมได้นำาเสนอข้อมูลแนวโน้ม 

ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัว

สูงขึ้น ให้กระทรวงพาณิชย์รับ

ทราบแล้ว พร้อมทั้งเสนอแนว 

ทางแก้ไขที่กระทรวงทำาได้ เช่น 

การยกเลิกมาตรการในหลายด้าน                                                  

อาทิ ขอให้พิจารณายกเลิกภาษี                            

นำาเข้ากากถั่วเหลือง 2% AFTA 

ยกเลิกโควตาภาษีและค่าธรรม 

เนียมให้สามารถนำาเข้าได้ ใน

ปริมาณขาดแคลนในปี 2565 

เป็นการชั่วคราว เป็นต้น แต่ไม่มี

ความคืบหน้า

โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคา

วัตถุดิบอาหารสัตว์ให้ปรับตัวสูงข้ึน 

มาจาก 2 ส่วน ได้แก่ 1.สถานการณ์ 

ราคาวัตถุดิบในตลาดโลก รวมถึง

ค่าบริหารและขนส่ง ซ่ึงเป็นปัจจัย

ท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 2.นโยบาย 

ภาครัฐท่ีต้องการดูแลราคาพืช

อาหารสัตว์ในประเทศ โดยมีการใช้

มาตรการท่ีบิดเบือนกลไกตลาด ซ่ึง

มาตรการเหล่าน้ีไม่มีความจำาเป็น

แล้ว เพราะมาตรการประกันราย

ได้เกษตรกรช่วยดูแลเกษตรกรได้

อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว

“สถานการณ์น้ีตอกย้ำาว่า

ไม่มีใครอยู่รอด หากตรึงราคาขาย

ปลายทาง แต่ปล่อยราคาวัตถุดิบ

ต้นทางข้ึน หากไม่มีทางออกเร็ว

วันน้ี ไทยอาจพบวิกฤตขาดแคลน

อาหารสัตว์ได้” นายพรศิลป์กล่าว.

ไทยโพสต์ • นายวัฒนศักย์ เสือ                                 

เอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน 

เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ ไข

ปัญหาขิงราคาตกต่ำา ว่ากรมได้                                   

ประสานผู้รวบรวม รับซ้ือผลผลิต

ขิงสด (เกรดคละ) จากกลุ่ม

เกษตรกรผู้ปลูกขิง ในอำาเภอพบ                                  

พระ จังหวัดตาก เพื่อช่วยเหลือ                                

เกษตรกรท่ีได้รับความเดือดร้อน                        

จากราคาขิงตกต่ำา โดยประสาน

จุดจำาหน่ายปลายทาง ได้แก่ 

ตลาดสดและโมบายพาณิชย์ลด

ราคา! ช่วยประชาชน 50 เขต 

ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล กำา                                               

หนดส่งมอบขิงคร้ังแรก ระหว่าง

วันที่ 11-13 ก.พ.2565 ที่ผ่าน                                      

มา ปริมาณรวม 30,000 กิโลกรัม 

(กก.) ในราคา กก. ละ 4 บาท 

มูลค่ารวม 120,000 บาท ซ่ึงเป็น 

ราคานำาตลาด กก. ละ 1 บาท

ทั้งนี้ ผลจากการดำาเนิน

การ เกษตรกรมีความพึงพอใจ                     

ในราคารับซื้อนำาตลาดนี้ โดย

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

แพทย์แนะมอบความรักดูแลหัวใจ

ช่วยคนใกล้ตัวสุขภาพดีทุกเทศกาล

ยังจะร่วมกับสำานักงานพาณิชย์

จังหวัดตาก ดำาเนินการประสาน

ผู้ประกอบการ เพื่อเข้าไปรับซื้อ                                 

ผลผลิตขิงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง                                                 

ปริมาณเป้าหมาย 30,000 กก. 

ต่อสัปดาห์ ในราคานำาตลาด ซึ่ง

จะเป็นการช่วยให้สถานการณ์

ราคาขิงในพื้นที่มีราคาอยู่ ใน

เกณฑ์ดีตลอดฤดูกาลผลิตนี้

สำ า ห รั บ ขิ ง ในพื้ นที่ จั ง

หวัดอื่นๆ ได้แก่ เชียงใหม่ ได้

ประสานพาณิชย์จั งหวัด ให้

เข้าไปช่วยเหลือและเชื่อมโยง                                              

การทำาตลาดแล้ว ส่วนเพชรบูรณ์ 

มอบ ให้ สำ า นั ก ง านพาณิ ชย์

จังหวัดเร่งลงพื้นที่เข้าไปตรวจ

สอบและประสาน แก้ไขปัญหา 

โดยเบื้องต้น ได้สนับสนุนการ

จัดเก็บเพื่อรอจำาหน่าย ซึ่งจะ

ช่วยดึงราคาขิงให้ปรับตัวสูง

ขึ้น.
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

มีพระราชศรัทธาเคร่งครัดในพุทธศาสนา
อย่างยิ่ง ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม
หลายแห่ง โดยเฉพาะวัดราชบพิธสถิต

มหาสีมาราม วัดประจำารัชกาลของสมเด็จ
พระบรมชนกนาถ

โปรดให้ชำาระพระไตรปิฎกภาษาไทย
ฉบับสยามรัฐ โดยหนึ่งชุดมีจำานวน ๔๕ 
เล่ม เพื่อเชิดชูพระเกียรติยศของพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อแล้วเสร็จ โปรดให้แจกจ่ายไป
ยังมหาวิทยาลัยและหอสมุด ทั้งใน

ประเทศและไปยังต่างประเทศ

ด้วยมีแนวพระราชดำาริว่าศาสนาเป็น
ยาบำารุงกำาลัง บำารุงน้ำาใจ ให้ทนความ
ลำาบากได้ ให้มีแรงที่จะทำางานของตน

เป็นผลสำาเร็จได้ และยังเป็นยาที่จะสมาน
หัวใจให้หายเจ็บปวดยามทุกข์ได้ด้วย

โปรดให้ราชบัณฑิตยสภาจัดประกวด
แต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาสำาหรับ
เด็ก เพื่อพระราชทานในงานพระราชพิธี
วิสาขบูชา เป็นประเพณีสืบมาถึงรัชกาล
ปัจจุบัน กล่าวได้ว่า ทรงเป็นพระมหา
กษัตริย์ที่ทรงเห็นความสำาคัญของการ

สอนศาสนาสำาหรับเด็ก

ทรงอนุรักษ์ดนตรีไทยไว้ด้วยพระองค์เอง 
ทั้งนี้ เพราะทรงสนพระราชหฤทัยในวิชาดนตรี
ไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หลวงประ 
ดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เข้าถวายการ
ฝึกสอนจนสามารถทรงดนตรีได้เป็นอย่างดี

ทรงพระราชนิพนธ์
ทำานองเพลงไทยไว้ 
๓ เพลง คือ เพลง
ราตรีประดับดาว 

(เถา) เพลงเขมรลออ
องค์ (เถา) และเพลง
โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง

ทางด้านวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม 
ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
ปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณดาราราม 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โปรดให้
เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง 

พงศาวดารสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ไว้ที่พระวิหาร

โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญำติ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะผัวเมีย 
พุทธศักราช ๒๔๗๓ ริเริ่มให้มีการจด

ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า 
ทะเบียนรับรองบุตร

กฎหมายนี้ดีมากนะ
คุณหลวง

สำาหรับฉัน
คงไม่ทันแล้ว

ทรงสร้างค่านิยม
แบบใหม่ โดยทรง
ปลูกฝังทีละน้อย 
และตามความ

สมัครใจ
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9กีฬา

ทรูไอดีถ่ายสดช้างศึก U23 ชิงแชมป์อาเซียน 

กรุงเทพฯ • ทรูไอดียืนหนึ่งทุกความมันส์ จัดหนักให้คอบอลและ

สาวกบอลไทยดูฟรี ได้ชม เชียร์และส่งแรงใจให้ทัพช้างศึก ชุด 

U23 ชิงชัยความเป็นหนึ่งของอาเซียน ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์

อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี “AFF U23 Championship 2022” 

จากประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 14-26 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ ทรู

ไอดีพร้อมเสิร์ฟ ดูฟรีทุกเครือข่าย ทางช่อง ID Station ดูได้ทุกที่ ทุก

เวลา ทั้งแอป เว็บ และชมผ่านจอใหญ่เชียร์มันทะลุจอบนกล่องทรู

ไอดี ทีวี ล็อกอินรอเลย https://ttid.co/KupK/d9d18bb1  สำาหรับ 

“AFF U23 Championship 2022” กับการประเดิมสนามนัดแรก

ของทัพช้างศึกชุด U23 ในกลุ่มซี ในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา 

19.00 น. พบกับสิงคโปร์ ส่งตรงความมันส์สนามปรินซ์ ประเทศ

กัมพูชา สำาหรับการแบ่งสายออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มเอและกลุ่ม

บีจะมีกลุ่มละ 4 ทีม โดยจะนำาทีมแชมป์กลุ่ม และอันดับ 2 ที่ดี

ที่สุดเพียง 1 ทีมจาก 3 กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป กลุ่ม

เอ-กัมพูชา, ติมอร์ เลสเต, ฟิลิปปินส์, บรูไน/ กลุ่มบี-อินโดนีเซีย, 

มาเลเซีย, เมียนมา, สปป.ลาว/ กลุ่มซี-ไทย, เวียดนาม, สิงคโปร์ 

สำาหรับทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 23 

ปี ในครั้งนี้จะคุมทัพโดย ซัลบาดอร์ บาเลโร การ์เซีย เฮดโค้ชชาว

สเปน โดยจะใช้นักเตะจากรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เป็นแกนหลัก 

ธรรมศาสตร์จัดใหญ่ Foot Run เพื่อการกุศล

กรุงเทพฯ • สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลง

ข่าว Foot Run TU-CU Press Release นำาโดย นายชาญศิลป์ ตรี

นุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ฯ โดยกิจกรรม Foot Run TU-CU 

ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี และสนับสนุนให้

นิสิตนักศึกษา ศิษย์เก่าทั้ง 2 สถาบัน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจออก

กำาลังกาย รายได้ส่วนหนึ่งจะนำาไปบริจาคให้แก่ รพ.จุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย และ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้

แนวคิด “Run a mile, share a smile” “ให้ทุกก้าวของคุณ ปันรอย

ยิ้มไปด้วยกัน” โดยกำาหนดจำานวนระยะทางวิ่งที่ได้ทุก 1 กิโลเมตร 

จะบริจาค 1 บาท สำาหรับรายได้ส่วนที่เหลือจะนำาไปสนับสนุนการ

พัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา กีฬา และอื่นๆ ต่อไป หลังจาก

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.2565  มีสมัครเข้าร่วมแล้วกว่า 3,000 

คน และจะเปิดรับจนกว่าจะครบ 20,000 คน โดยกำาหนดช่วงระยะ

เวลาในการสะสมระยะทางและส่งผล วันที่ 15-31 มีนาคม 2565 

โดยเปิดรับสมัครใน 3 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทนิสิต/นักศึกษา ไม่

จำากัดรุ่นอายุ ค่าสมัคร 390 บาท 2.ประเภทศิษย์เก่า ภาคีเครือข่าย 

และประชาชนทั่วไป 490 บาท และ 3.ประเภท VIP 1,500 บาท ซึ่ง

จะแบ่งออกเป็น 5 รุ่นอายุ ได้แก่ ไม่เกิน 29 ปี, อายุ 30-39 ปี, อายุ 

40-49 ปี, อายุ 50-59 ปี และรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้สนใจสมัครได้

จนกว่าจะครบจำานวน ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.footruntucu.com 

Line Official Account : footruntucu

‘สุรศักดิ์’ ฮอตขึ้นนำาทอยแก่น ปท.สนาม 2

กรุงเทพฯ • การแข่งขันโบว์ลิ่งการประปานครหลวงชิงแชมป์ประ 

เทศไทย ประจำาปี 2565 สนามที่ 2 ครั้งที่ 1 ที่บลูโอริธึ่มแอนด์ โบว์ล 

เมเจอร์ ซีนิเพล็กซ์ รัชโยธิน ซึ่งเป็นการแข่งขันประเภทโอเพ่นชาย, 

โอเพ่นหญิง โดยกติกาการแข่งขันนั้น จะทำาการแข่งขันทั้งหมด 3 

สนาม สนามละ 6 เกม รวม 18 เกม และจะนำาผลคะแนนรวมจาก

ทั้ง 3 สนาม ซึ่งจะเป็นพอยส์สะสม ใครที่คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้คว้า

แชมป์ประเทศไทยไปครอง สำาหรับผลการแข่งขันประเภทโอเพ่น

ชาย สนาม 2 ครั้งที่ 1 หลังจากทำาการแข่งขัน 6 เกม ปรากฏว่า 

สุรศักดิ์ มานุวงศ์ ทำาคะแนนรวมได้ 1,289 คะแนน เป็นอันดับ 1 

ที่ 2 ภูธน บุษปนิกรกุล 1,282 คะแนน ที่ 3 ณัฐวัฒน์ รสิเสฎฐ์

กุล 1,261 คะแนน ที่ 4 ณภัทร บุษปนิกรกุล 1,259 คะแนน ส่วน

อรรณพ อารมณ์สราญนนท์ แชมป์สนามแรกทำาคะแนนมาที่ 5 ได้ 

1,252 คะแนน ส่วนประเภทโอเพ่นหญิง อันดับ 1 รมิตา สารทอง 

1,251 คะแนน ท่ี 2 ฐิติกาญจน์ จันทร์เทศ 1,228 คะแนน ท่ี 3 ชวกร 

วุฒิ 1,157 คะแนน, อันดับ 4 ปิ่นมนัส คำาชัยภูมิ 1,104 คะแนน, 

อันดับ 5 กรรตพร สิงหบุบผา 1,100 คะแนน สำาหรับการแข่งขัน

การประปานครหลวงชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำาปี 2565 สนาม

ที่ 2 ครั้งที่ 2 จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ก.พ.65 และครั้งที่ 3 ครั้ง

สุดท้ายของสนามที่ 2 จะมีขึ้นในวันที่ 27 ก.พ.65 โดยจะเริ่มเวลา 

14.00 น. ที่สนามบลูโอริธึ่ม แอนด์  โบว์ล เมเจอร์ซีนีเพล็ก รัชโยธิน.

กัมพูชา • การแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิงแชมป์

อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ที่ประเทศกัมพูชา ในส่วนของนักเตะ

ทีมชาติไทยนั้น ล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 

16.30 น. ณ สนามสถาบันพลศึกษาและการกีฬาแห่งชาติ พนมเปญ 

ประเทศกัมพูชา นักเตะทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน รุ่น

อายุไม่เกิน 23 ปี ลงทำาการฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับ

การแข่งขันนัดแรกกับทีมชาติสิงคโปร์ ในวันที่ 16 ก.พ.นี้

การฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยเน้นที่การ

ทบทวนคอนเซ็ปต์ของทีม ลูกตั้งเตะ และวิธีการต่างๆ ที่จะใช้ในเกม

พบกับสิงคโปร์

ก่อนการฝึกซ้อม ชนภัช บัวพันธ์ กัปตันทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิง

แชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี กล่าวว่า “ทุกคนอยากได้แชมป์ 

ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันกับซัลบาดอร์ ผมกับเขาสนิทกัน คุยกัน

ตลอด เหมือนเป็นพี่ชายน้องชาย เราไว้วางใจกัน อยู่กันมานาน 3-4 

ปีแล้ว สนิทกัน สิ่งที่ชอบในซัลบาดอร์คือ เขาต้องการให้สู้ ไม่อยาก

ให้ตั้งรับ สำาหรับผมมันสนุก ท้าทายดี ไม่ใช่ตั้งรับ แล้วรอโดนยิง”

“สภาพสนามอาจไม่ค่อยดีเท่ากับไทย แต่อย่างอื่นสภาพ

อากาศแวดล้อมต่างๆ เหมือนไทย ไม่ต้องปรับตัวอะไรมาก กับ

เพื่อนร่วมทีม เราอยู่ด้วยกัน แสดงความคิดเห็นกัน อยู่ร่วมกัน

ตลอด”

“แม้เราจะเป็นรองเรื่องอายุ แต่ในรายการนี้ ผมมองถึงแชมป์ 

คิดว่าการแบกอายุไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่เรื่องใหญ่คือ ถ้าเราไม่สู้ อันนี้

คือเรื่องใหญ่ สิ่งที่อยากฝากรุ่นน้องคือ ถ้าอยากเป็นนักบอลอาชีพ 

คือให้ขยันซ้อม อย่าท้อ อย่าหมดหวัง นักฟุตบอลทุกคนมี

โอกาสไม่เท่ากัน แต่ทุกคนเลือกที่จะซ้อมให้

ดีขึ้นได้ตลอด ที่ผมมีวันนี้ อาจเพราะมี

โอกาสมากกว่าคนอื่น และ

ขยันฝึกซ้อม ทั้งกับสโมสร ทีม

ชาติ ทำาให้เต็มที่ตลอด”

“เป้าหมายในการชิง                                                  

แชมป์อาเซียน จะทำาให้ดีที่สุด                                                         

สิ่งที่โค้ชย้ำา 1.เล่นด้วยกันเป็น  

ทีม เพรสพร้อมกัน ช่วยกัน

ทำาทุกอย่างพร้อมกัน เวลา

ลงสนามจะได้สมบูรณ์แบบ 

2.เรื่องระเบียบวินัย เขามีกฎ                                          

อยู่บ้าง เราต้องทำาตามระเบียบ 

เพื่อความเป็นมือ                       

อาชีพ 3.เขาอยากให้ทุกคนรู้จักกัน อยากให้สนิทกัน เมื่อมา

เล่นทีมชาติ”

“เป้าหมายตัวเอง ในนามสโมสร อยากไปเล่น

ต่างประเทศ ถ้าทีมชาติ ผมอยากติดชุดใหญ่ ศึกษา

พี่ๆ ตั้งแต่ไปมองโกเลีย มันมีอะไรที่ดีกว่าผมอีก

เยอะ ผมพยายามให้ดีเท่าเขา สิ่งที่

ต้องพัฒนา คือต้องพัฒนาเรื่อง

ในสนามให้มากขึ้น ส่วนนอก

สนามก็ต้องดูแลตัวเองให้

ดีครับ”

สำาหรับทีมชาติ                              

ไทยชุดชิ งแชมป์อา 

เซียน รุ่นอายุไม่เกิน 23 

ปี จะมีเวลาซ้อมอีก 3 วัน ก่อนที่

จะประเดิมสนามเกมแรกพบกับทีม

ชาติสิงคโปร์ ที่ปรินซ์ สเตเดียม 

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 

เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง 

True4U.

แรมส์แชมป์‘คัปป์’ซิวซูเปอร์ โบว์ลเอ็มวีพี

ลอสแองเจลิส  • คูเปอร์ คัปป์ รับ 2 ทัชดาวน์ ขณะท่ี แอรอน โดนัลด์                                                                                  

บัญชาการเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนช่วยกันพา ลอสแองเจลิส                   

แรมส์ เฉือนชนะ ซินซินเนติ เบงกอลส์  23-20 ในศึกซูเปอร์โบว์ล                                                                                    

ครั้งที่ 56 ณ สนามโซไฟ สเตเดียม ในอิงเกลวูด รัฐแคลิฟอร์เนีย 

สหรัฐอเมริกา 

เกมที่โซไฟ สเตเดียม สนามเหย้าของแรมส์นั้น คูเปอร์ คัปป์ 

รับทัชดาวน์ในช่วง 1 นาที 25 วินาทีให้ทีมข้ึนนำา ก่อนท่ี แอรอน โดนัลด์                                                                                       

จะลงมาอัด โจ เบอร์ โรว์ ควอร์เตอร์แบ็กของ ซินซินเนติ เบงกอลส์ 

เป็นแซกที่ 7 ของแอลเอ แรมส์ ในเกมนี้พร้อมการันตีชัยชนะในซู

เปอร์ โบว์ลหนนี้

การแซกของโดนัลด์นั้นเป็นฉากสุดท้ายของการแข่งขันซูเปอร์

โบว์ลครั้งนี้ระหว่าง ลอสแองเจลิส แรมส์ กับ ซินซินเนติ เบงกอลส์ 

ซึ่งพยายามจะคว้าวินซ์ ลอมบาดี โทรฟี ในฐานะแชมป์ซูเปอร์ โบว์ล

ให้ได้เป็นครั้งแรก 

“ผมมีความสุขอย่างมาก” แอรอน โดนัลด์ ดีเฟนซีฟระดับซูเปอร์

สตาร์ของ แอลเอ แรมส์ กล่าว “ผมต้องการแหวนซูเปอร์ โบว์ลเป็นอย่าง

มาก ผมฝันถึงมันอยู่ตลอดเวลา”

“เพียงการเล่นแค่เพลย์เดียวแล้วเราก็จะกลายเป็นแชมป์โลก” 

โดนัลด์กล่าวถึงจังหวะวิ่งเข้าไปไล่แซก โจ เบอร์ โรว์ ในช่วงท้ายเกม “ไม่

ว่าจะเป็นวิธีใดที่จะเข้าไปถึงตัวเขา พวกเราจะต้องทำาให้ได้”

ส่วนรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า หรือซูเปอร์

โบว์ลเอ็มวีพีเป็นของ คูเปอร์ คัปป์ ผู้เล่น

ตำาแหน่งปีกนอกที่ ในการแข่งขันซู

เปอร์ โบว์ลเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา เขา

ไม่ได้ลงสนามให้กับแรมส์ เนื่องจาก

อาการบาดเจ็บ

“มันเหลือเชื่อมาก”  คัปป์กล่าว                                                      

“การได้มีประสบการณ์ร่วมกันในเหตุ 

การณ์นี้ร่วมกับครอบครัวเป็นอะไรที่สนุก

มาก และที่สนุกกว่านั้นคือ ตลอดทั้งเกมที่

สถานการณ์พลิกผันอยู่เกือบตลอด”

ทางด้าน แมทธิว สแตฟฟอร์ด ควอร์

เตอร์แบ็กของ ลอสแองเจลิส แรมส์ ก็กล่าว

ยกย่องเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ไม่ยอมแพ้จนกระทั่งวินาที

สุดท้าย

“ผมภูมิใจกับทีมนี้เป็นอย่างยิ่ง” สแตฟฟอร์ดกล่าว “มีผู้เล่นหลาย

คนมากในทีมนี้ที่เหมาะสมกับชัยชนะในซูเปอร์ โบว์ล พวกเขาทุ่มเททั้งจิต

และวิญญาณให้กับทีมนี้”

“และสำาหรับรูปเกมที่ออกมาในวันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงเรื่องราวของ

พวกเราทั้งหมดที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้ พวกเราต่างผ่านสถานการณ์ทั้งใน

ช่วงที่ดีและช่วงที่แย่ แต่เราก็ผ่านมาได้ เราเป็นทีมที่แข็งแกร่ง ซึ่งพวก

เราแสดงให้เห็นแล้วในช่วงท้ายและก็สามารถปิดเกมได้สำาเร็จ”

เบงกอลส์ออกนำา 20-13 ในช่วงต้นครึ่งหลังจากลูกทัชดาวน์

ปัญหาของ ที ฮิกกินส์ ตามด้วยฟิลด์ โกล์ของ อีวาน แม็คเพียร์สัน

‘ชนภัช’อยากไปให้ถึงแชมป์อาเซียน

ฮิกกินส์นั้นรับบอลและวิ่งไปทำาทัชดาวน์ระยะ 75 หลา แต่จาก

ภาพรีเพลย์ที่แสดงออกมาให้เห็นว่าก่อนจะรับบอลนั้น มือของเขาไปกระ 

ชากหน้ากากของ จาเลน แรมซีย์ ผู้เล่นตำาแหน่งเซฟตี้ของแรมส์ ซึ่ง

จังหวะนั้นควรจะเสียโทษมากกว่าได้ทัชดาวน์

แต่แอลเอ แรมส์ ที่นับตั้งแต่เสีย โอเดลล์ เบ็กแฮม จูเนียร์ จาก

อาการบาดเจ็บในครึ่งแรกก็เริ่มสร้างเกมบุกไม่ได้ แต่พวกเขาก็ยังอยู่ใน

เกมจากการแผลงฤทธิ์ของเกมรับที่นำาทีมโดยโดนัลด์

การที่เบอร์ โรว์ โดนไล่แซกบ่อยครั้งนั้นเป็นกุญแจสำาคัญที่ทำาให้

เบงกอลส์พลาดโอกาสที่จะทำาสกอร์หนีห่าง

แมตต์ เกย์ เตะฟิลด์ โกล์

ให้แรมส์ไล่มาเป็น 20-16 ก่อน

เข้าควอเตอร์สุดท้าย

จากนั้นสแตฟฟอร์ดพาทีมบุก 15 เพลย์ 79 หลา ที่สำาคัญคือ

การเสียโทษสำาคัญในบริเวณใกล้เส้นเอนด์ โซนของพวกเขาถึง 3 ครั้ง 

เปิดโอกาสให้สแตฟฟอร์ดขว้างทัชดาวน์ระยะ 1 หลา ให้คัปป์รับ

สำาเร็จในช่วงท้ายเกม

“สแตฟฟอร์ดและคัปป์เป็นผู้เล่นที่ฉุดทีมขึ้นมา” ฌอน แม็คเวย์ 

หัวหน้าโค้ชของแรมส์กล่าว โดยชัยชนะเกมนี้ทำาให้เขาเป็นเฮดโค้ชที่

อายุน้อยที่สุดที่ชนะซูเปอร์ โบว์ลด้วยวัย 36 ปี “ผู้เล่นที่ดีที่สุดของเรา

เปล่งประกายที่สุดในช่วงเวลาที่พวกเขาจำาเป็นต้องทำาให้ได้ และนั่น

เป็นเหตุผลว่าทำาไมเราชนะ”

คัปป์และเบ็กแฮมต่างทำาคนละทัชดาวน์ช่วยให้ ลอสแองเจลิส 

แรมส์ ออกนำา 13-3 ในช่วงควอร์เตอร์ท่ี 2 ก่อนท่ี ซินซินเนติ เบงกอลส์                                                                          

จะไล่กลับมา

ความพ่ายแพ้นั้นค่อนข้างโหดร้ายสำาหรับเบอร์ โรว์ ควอร์เตอร์ 

แบ็กดาวรุ่งวัย 25 ปี จากเบงกอลส์ที่พาทีมเข้าซูเปอร์ โบว์ลเพียง

ฤดูกาลที่ 2 ที่เขานำาทัพ

เบอร์ โรว์จบเกมได้ไป 263 หลา 1 ทัชดาวน์ แต่โดนทีมรับ

ของแรมส์รุมกินโต๊ะเกือบตลอดทั้งเกม และการโดนแซกถึง 7 ครั้ง

นั้นเทียบเท่าสถิติแซกมากที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในเกมซูเปอร์   

โบว์ล

“มันเจ็บปวด แต่มันก็ยังเป็นฤดูกาลที่ยอด

เยี่ยมสำาหรับพวกเรา”  เบอร์ โรว์กล่าว “ผมผิด

หวังกับผลงานของตัวเอง ผมคิดว่าผมควรจะ

สร้างสรรค์ โอกาสให้เราชนะได้ดีกว่านี้ แต่

คุณยังต้องเรียนรู้ต่อไป”

สำาหรับแรมส์นับเป็นการคว้าแชมป์

ซูเปอร์ โบว์ลสมัยที่ 2 ของแฟรนไชส์ และ

เป็นการคว้าแชมป์ครั้งแรกนับตั้งแต่ย้ายทีม

มาอยู่แอลเอ เมื่อปี 2016 ส่วนแชมป์ซูเปอร์

โบว์ลครั้งแรกของเขาเมื่อปี 2000 ทีมยังอยู่ที่

เซนต์หลุยส์

ขณะที่ ซินซินเนติ เบงกลอส์ นับเป็นการ

แพ้ในเกมซูเปอร์โบว์ลเป็นสมัยท่ี 3 หลังจากก่อน

หน้านี้เคยเข้ามาในปี 1982 และ 1989 แพ้ให้ 

ซานฟรานซิสโก ฟอร์ตีไนเนอร์ส ทั้ง 2 ครั้ง.

แอรอน โดนัลด์ (เบอร์ 99) ผู้เล่นทีมรับของ แอลเอ แรมส์ ฉลอง

หลังไล่แซก โจ เบอร์ โรว์ ควอเตอร์แบ็กของ ซินซินเนติ เบงกอลส์ 

ในการเล่นดาวน์ที่สี่ ในช่วงท้ายเกม ซึ่งเป็นการการันตีชัยชนะของ 

แรมส์ ในศึกซูเปอร์ โบวล์ ครั้งที่ 56 ที่สนามโซไฟ สเตเดียม ในอิง

เกิลวูล รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

คูเปอร์ คัปป์ ปีกหมายเลข 10 ของแอลเอ แรมส์

คว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า หรือ ซูเปอร์ โบว์ลเอ็มวีพี ไปครอง

กรุงเทพฯ • เข้มข้นขึ้นทุกขณะ สำาหรับศึกฟุตบอลถ้วยรายการใหญ่

ของเมืองไทย “ช้าง เอฟเอ คัพ 20212/2022” ที่เดินทางมาถึงรอบ

ก่อนรองชนะเลิศ หรือ 8 ทีมสุดท้าย โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบนี้มาได้ มี

ทีมจากไทยลีก 1 หรือลีกสูงสุด ถึง 6 ทีม พร้อมด้วยม้ามืดทีมจากไทย

ลีก 3 อีก 2 ทีม ซึ่งทีมใหญ่จะขย่มทีมเล็กตามคาด หรือทีมเล็กจะโค่น

ทีมชั้นแนวหน้าของเมืองไทย เสมือนกับแจ็กผู้ฆ่ายักษ์อีกครั้ง แฟน

บอลห้ามพลาด ชมสดๆ ผ่านทาง AIS PLAY ครบทุกคู่

สำาหรับไฮไลต์ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย ที่จะระเบิดความมันฟาด

แข้งกัน 4 คู่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด ทีมจ่าฝูงไทยลีก 1 และอดีตแชมป์ 4 สมัยจากถ้วยช้างเอฟ

เอคัพใบนี้ ซึ่งถ้าหากคว้าแชมป์ได้จะทำาให้ทีมปราสาทสายฟ้าเป็นทีม

แรกและทีมเดียวที่ครองถ้วยใบนี้สูงสุด โดยในรอบนี้จะเปิด ช้าง อารี

นา รับ “พญาไก่ชน” หนองบัว พิชญ เอฟซี ที่กำาลังโชว์ฟอร์มได้อย่าง

น่าตื่นตา โดยเฉพาะการเล่นที่ไม่กลัวใคร และเก่งกับทีมใหญ่ ในเวลา 

18.30 น. ซึ่งฝั่ง มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือเจ้าถิ่น ขุมกำาลังครบครัน นำา

โดย “อุ้ม” ธีราทร บุญมาทัน โดยก่อนหน้านี้ อิชิอิประกาศไว้เดินหน้า

ตามเป้า กวาดทุกแชมป์ ขณะที่หนองบัว ทีมของ “โค้ชวัง” ธวัชชัย 

ดำารงอ่องตระกูล มีบาร์รอส ทาร์เดลี และแฮมิลตัน โซอาเรส เป็นตัว

ชูโรง พร้อมท้าชนกับบุรีรัมย์ เพื่อกรุยทางเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป

ส่วนอีกคู่ที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง คือ ทีม “มังกรโล่

เงิน” โปลิศ เทโร เอฟซี ทีมไทยลีก 1 ที่นำาโดย ลีซอ ธีรเทพ วิโนทัย 

และศูนย์หน้าสุดฮอต เอวานโดร เปาลิสตา รอต้อนรับเพื่อนร่วมลีก 

อย่าง “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ที่มี ธีรศิลป์ แดงดา และดี

โอโก หลุยส์ ซานโต นำาทีม ที่สนามกีฬาบุณยะจินดา เวลา 19.00 น. 

นัดนี้ใครดีใครอยู่ แพ้ก็จอด รอดก็ได้ลุ้นต่อ

สำาหรับโปรแกรม ช้าง เอฟเอ คัพ รอบ 8 ทีมสุดท้าย แข่งขัน

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY ทุกคู่ มี

ดังนี้

สุพรรณบุรี เอฟซี (ไทยลีก 1) พบ สงขลา เอฟซี (ไทยลีก 3) 

เวลา 17.00 น. ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีอุทัยธานี เอฟซี 

(ไทยลีก 3) พบ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี (ไทยลีก 1) เวลา 18.00 น. 

ที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (ไทยลีก 1) พบ หนองบัว พิชญ เอฟซี (ไทย

ลีก 1) เวลา 18.30 น. ที่สนามช้าง อารีนา

โปลิศ เทโร เอฟซี (ไทยลีก 1) พบ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด (ไทยลีก 1) 

เวลา 19.00 น. ที่สนามกีฬาบุณยะจินดา.

หนองบัวฯงานหนักเยือนบุรีรัมย์

AISยิงสด‘ช้างเอฟเอคัพ’รอบ8ทีม

ปทุมธานี • ความเคลื่อนไหวของสโมสร “เดอะ แรบบิท” บีจี                                                                            

ปทุม ยูไนเต็ด ทีมชั้นนำาของไทย ที่ล่าสุดได้เปลี่ยนหัวหน้าผู้

ฝึกสอนมาใช้บริหารโค้ชชาวญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก คือ มาโกโตะ เท

กุระโมริ นั้น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 มาโกโตะ เทกุระโม

ริ หัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ได้เข้าพบ

คุณปวิณ ภิรมย์ภักดี ประธานสโมสร เพื่อเป็นการแนะนำาตัว หลัง

จากที่ได้พ้นการกักตัวและกลับมาจากจังหวัดเชียงราย

โดยครั้งนี้เป็นการพบกันครั้งแรกของกุนซือคนใหม่และ

ประธานสโมสร หลังจากเดินทางมาที่ประเทศไทยและพ้นจาก

การกักตัว นอกจากนี้ยังมีคุณปิยศักดิ์ ภูมิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารสโมสร และ “โค้ชง้วน” สุรชัย จตุรภัทรพงศ์ ผู้อำานวย

การฟุตบอลของสโมสร เพื่อร่วมกันหารือถึงแนวทางการทำาทีม

ต่อจากนี้

โดยก่อนหน้านี้ มาโกโตะ เทกุระโมริ ได้เดินทางเข้าชม

เกมนัดที่บีจีพียูบุกชนะลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด 2-1 เมื่อวันเสาร์ที่

ผ่านมาที่เชียงรายแล้ว และมาโกโตะ เทกุระโมริ เตรียมลงคุมทัพ 

“เดอะ แรบบิท” อย่างเป็นทางการนัดแรกในเกมที่จะออกไปเยือน

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในศึกไฮลักซ์ รีโว่ ไทยลีก 2021-22 ในวันพุธที่ 

23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทาง “โค้ชง้วน” สุรชัย 

จะทำาการคุมทีมอีกสองนัด จนถึงวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 

นัดที่บีจีจะไปเยือนโปลิศ เทโร เอฟซี ในเกมไฮลักซ์ รีโว ไทยลีก.

‘เทกุระโมริ’กุนซือใหม่‘บีจี’เข้าคุยแผนทำาทีม

มาโกโตะ เทกุระโมริ กุนซือบีจีคนใหม่

ชนภัช บัวพันธ์

กัปตันทีมชาติไทย
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 10

เริ่มแล้ว การประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 10 หลัง

เลื่อนการประกวดหลบสถานการณ์รุนแรงของไวรัสโควิด-19 ใน

ปี 2022 ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) เร่งเดินหน้าต่อ

จัดกิจกรรมการประกวด เพื่อตอกย้ำาเจตนารมณ์ในการสนับสนุน

ศิลปินคนรุ่นใหม่ พร้อมกับเผยแนวคิดปีนี้ว่าเป็นการพูดถึงแก่นของ

แนวความคิดในการทำางานคือ ศิลป์และธรรม ซึ่งอยู่ภายในตัวคน

ทำางาน เราเห็นถึงคุณค่าของทั้งศิลป์และธรรมมากกว่ามูลค่าของ

นวัตกรรม ศิลป์และธรรม ในที่นี่หมายถึง ความดี ความงาม ความ

จริง แรงบันดาลใจ เป็นเครื่องมือในการสร้างความเจริญก้าวหน้า 

ของผู้คน สังคม ตลอดจนประเทศชาติ

ปีนี้ยังมีการเชิญกรรมการใหม่คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

พิษณุ ศุภนิมิตร เข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน ร่วมกับ

คณะกรรมการชุดเดิม คือ 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ปรีชา เถาทอง, ศาสตราเมธี 

ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, 

ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดม

วิทย์, อาจารย์สมศักดิ์ รักษ์

สุวรรณ, ดร.ก้องเกียรติ 

โอภาสวงการ, คุณณินทิรา 

โสภณพนิช, ดร.พัชร สุระ

จรัส และคุณวีรเดช พนม

วัน ณ อยุธยา ฯลฯ  

นักเรียน นิสิต นักศึกษา 

ศิลปิน และประชาชนทั่วไป 

สามารถดาวน์ โหลดใบสมัคร

ได้ที่ www.asiaplus.co.th/

artcontest ส่งผลงานได้ไม่

เกิน 2 ชิ้น และต้องเป็นผล

งาน 2 มิติ พร้อมจัดแสดง

ขนาดไม่เกิน 180 ซม.รวม

กรอบ (ถ้ามี) มีความหนา

จากพื้นผิวหรือผ้าใบไม่เกิน 

5 ซม. น้ำาหนักไม่เกิน 25 กก. 

ผ่านเทคนิคสีอะคริลิก สีน้ำามัน หรือสื่อผสมอื่นๆ (สื่อเคลื่อนไหว 

ศิลปะจัดวาง และประติมากรรม ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดได้) 

ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือจัดแสดงที่ไหน

มาก่อน ส่งผลงานได้ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 (เวลา 09.00- 

17.00 น.) ที่อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 12A ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ, 

ภาคเหนือ ส่งผลงานได้ที่ คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่, ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ส่งผลงานได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม, 

ภาคใต้ ส่งผลงานได้ที่ Patani Artspace & Patani Contemporary Art 

Gallery จ.ปัตตานี ดูข้อมูลได้ที่ Facebook :  Asia Plus Art Contest, 

LINE : จิตรกรรมเอเซีย พลัส#10, website : https://www.asiaplus.

co.th/artcontest/ , E-mail : asiaplusart@asiaplus.co.th, โทรศัพท์ 

0-2680-4045, 0-2680-1113.

ลายคนอาจผ่านสายตาไปแล้ว สำาหรับ

ภาพยนตร์เรื่อง “ดุริยางค์มรณะ หรือ 

The Maeatro : A Symphony Of Terror” 

ผลงานของ “สมเถา สุจริตกุล” ศิลปินวาทยากร คีตกร 

นักประพันธ์เพลงคลาสสิก ผู้กำากับภาพยนตร์ นัก

เขียน ที่ ได้การยอมรับในระดับสากล ซึ่งเพิ่งเข้า

ฉายในไทยไปแล้ว เมื่อวันที่ 12-13 ก.พ.65 ณ โรง

ภาพยนตร์ที่ SF World Cinema เซ็นทรัลเวิลด์ เวลา 

15.00 น., SFX Cinema เมญ่า เชียงใหม่ เวลา 15.00 น., 

SFX Cinema เซ็นทรัล นครราชสีมา เวลา 15.15 น. 

และ SFX Cinema เซ็นทรัล ภูเก็ต เวลา 15.30 น.

จากแรงบันดาลใจที่มีสถานการณ์ระบาดของ

โควิด-19 เป็นตัวผลักดัน และความต้องการสะท้อน

อะไรบางอย่างของผู้ทำางานในวงการภาพยนตร์ 

ศิลปินสาขาต่างๆ รวมทั้งการแสดงคอนเสิร์ต ที่ต้อง

ตกงาน ไม่มีอาชีพ เพราะการระบาดของโควิด-19 

ทำาให้  “สมเถา” ซึ่งมองโลกในมุมบวกและเห็นว่า ใน

วิกฤตยังมีแสงสว่าง ความคิดนี้ ได้จุดประกาย เขาจึง

ได้ร่วมกับเพื่อนสนิท พอล สปูร์เรียล ศิลปินนักเขียน

และผู้กำากับภาพยนตร์ที่เคยร่วมงานกันในภาพยนตร์

มินิซีรีส์ชุดยูล์เลเนีย ตัดสินใจเนรมิตภาพยนตร์เรื่อง 

ดุริยางค์มรณะ (The Maeatro : A Symphony Of 

Terror) โดย อ.สมเถาได้ทำาหน้าที่เขียนบทภาพยนตร์ 

หลังจากวางมือไปกว่า 20 ปี จึงทำาให้เรื่องนี้มีจุด

เด่นเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกพร้อมกับประพันธ์ดนตรี

ประกอบ บรรเลงโดยสยาม ซินโฟนิ เอตต้า ออร์เคส

ตร้าเยาวชนไทย อีกทั้งยังสวมบทบาทนักแสดงนำา 

และอำานวยการผลิต ในขณะที่พอลทำาหน้าที่กำากับ

ภาพยนตร์ ถ่ายภาพและตัดต่อ โดยได้นักแสดงมือ

อาชีพร่วมเฟรม ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ

เสร็จสิ้นในเวลาไม่กี่เดือน

ภาพยนตร์เรื่อง ดุริยางค์มรณะ ออกฉายสู่ 

สายตาสาธารณชนครั้งแรก เมื่อเดือนกันยายน 2564 

ในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโอลเดนเบิร์ก 

ประเทศเยอรมนี และอีกหลายเทศกาลในต่างประเทศ 

ทำาให้ได้รับรางวัลมามากมาย จนนิตยสารเสียงคลาส

สิก แห่งซานฟรานซิสโก กล่าวถึงภาพยนตร์เรื่องนี้

ว่า “ตราบใดที่มีจินตนาการกับความมุ่งมั่น นักดนตรี

ก็สามารถเอาชนะได้แม้แต่ล็อกดาวน์ โรคระบาด”

และเมื่อไม่นานนี้ ได้ฉายในประเทศไทยรอบ

ปฐมทัศน์ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ณ โรงภาพยนตร์ 

SF World Cinema ศูนย์การค้า Central World

อ.สมเถา ในฐานะผู้เขียนบท นักแสดงนำา 

ประพันธ์ดนตรี และอำานวยการผลิต กล่าวว่า ภาพยนตร์

นี่เกิดขึ้นจากหลายกรณีพิเศษ รวมกันอย่างกะทันหัน 

ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ เวลา หรือนักแสดงเองด้วย 

นอกจากไทม์ไลน์เรื่องที่เน้นพลังของดนตรีคลาสสิก 

ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเด็กไทยที่ฝ่าฟันทุก

อุปสรรคและเอาชนะสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นใน

ประเทศ โทนของหนังยังค่อนข้างมีความพิสดาร

แฟนตาซี มีความคอมิดีแฝงด้วยความดาร์ก หวังว่า

ผู้ชมจะเข้าถึงและสนุก

“ส่วนในการทำางานครั้งนี้ คนทำางานทางด้าน

ดนตรีต้องเรียนรู้ศาสตร์ของภาพยนตร์ และคนที่

ทำางานภาพยนตร์ก็ต้องเรียนรู้ศาสตร์ของดนตรี ดัง

นั้น จึงเกิดการเรียนรู้ทั้งสองฝ่าย เมื่อถ่ายทำาเสร็จ

และได้ออกฉายในเทศกาลหนัง 4 ทวีป ณ ขณะนี้

ได้รับรางวัลถึง 8 รางวัล ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่คน

ให้ความสนใจมากพอสมควร และเป็นครั้งแรกที่เข้า

ฉายรอบปฐมทัศน์ในไทย ซึ่งก็ต้องติดตามผลตอบ

รับในการประเมินเพื่อเข้าฉายให้ทุกคนได้ชมกัน”  

อ.สมเถากล่าว

โรงหนังเริ่มสว่างส่งสัญญาณว่าภาพยนตร์

ดุริยางค์มรณะได้เดินมาถึงตอนจบแล้ว หลังจาก

ฉายไปกว่า 2 ชั่วโมง หนังดำาเนินเรื่องอาจจะไม่

ได้เข้าถึงหรือถูกจริตสำาหรับทุกคน แต่เสียงบรรเลง

ดนตรีทั้งเครื่องดนตรีไทยและสากลสามารถสะกด

ให้เราจดจ่อและเพลิดเพลิน บางช่วงก็เรียกเสียง

หัวเราะ ในหัวก็จินตนาการคิดตามตัวละครตลอด

เวลา จนตอนจบก็ชวนขนลุก และซาบซึ้งไปกับเรื่อง

ราวและบทเพลง ซึ่ง อ.สมเถาและนักแสดงทุกคน 

ก็ได้ถ่ายทอดการแสดงอย่างสมบทบาทและเต็มที่ 

แม้บางคนอาจจะไม่ได้เป็นนักแสดงมืออาชีพ หรือ

เพิ่งทำาการแสดงครั้งแรก นับว่าดีทีเดียว

สำาหรับเรื่องย่อภาพยนตร์ดุริยางค์มรณะ 

เป็นเรื่องของ ดร.อรุณ แสงสมนึก ที่รับบทโดย  

อ.สมเถา ศิลปินคีตกวีผู้มีความพยายามในการสร้าง

ชื่อเสียงในยุโรป แต่กลับประสบกับความผิดหวังครั้ง

แล้วครั้งเล่า จนนำาไปสู่จุดวิกลจริต ในที่สุดที่กลับมา

เป็นครูดนตรีในโรงเรียนประเทศไทย ประจวบกับ

สถานการณ์ โควิดเกิดขึ้นสร้างผลกระทบมหาศาล 

โรงเรียนต้องปรับตัวทำาการแสดงสดออนไลน์ เปิด

โอกาสให้เขาสร้างสวรรค์สำาหรับนักดนตรี ที่บ้านร้าง

แห่งหนึ่ง โดยมี ลู้ค ลูกศิษย์นักเปียโนผู้มีพรสวรรคว์ัย 

13 ปี และทอย นักไวโอลินขอทาน และนักเรียนดนตรี

อีกจำานวนหนึ่ง ทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานเต็ม

ที่ ขณะเดียวกัน ดร.อรุณก็ได้สานต่อความฝันอัน

สูงสุดในการประพันธ์ซิมโฟนี The Tongues of 

Angels ที่ใช้เวลาแรมปี เขาทำาหน้าที่วาทยกรด้วย

ตนเอง พร้อมกับเด็กๆ ที่มาอยู่ ณ บ้านร้างแห่งนี้ 

ร่วมบรรเลงบทเพลงอันทรงพลัง แต่ใครจะรู้ว่าใน

ระหว่างทางที่คิดว่าเป็นสวรรค์ จะกลายเป็นนรก

ในพริบตา…

‘ดุริยางค์มรณะ’ 

ภาพยนตร์ของ...

‘สมเถา สุจริตกุล’

ห

อ.สมเถา สุจริตกุล นักแสดงเยาวชนไทยเล่นไวโอลินไพเราะ

อ.สมเถา ในบท ดร.อรุณ นักดนตรีผู้มีความพยายาม

ภาพส่วนหนึ่งในภาพยนตร์ดุริยางค์มรณะ ดร.อรุณจะสานฝันบรรเลงเพลง The Tongues of Angels

ศึกษาธิการ • “คุณหญิงกัลยา” เผยการศึกษา

ต้องปรับทิศทางให้คนไทยทันโลก สิ่งสำาคัญเรียน

อย่างมีความสุข-สนุก เตรียมพา สกศ.เดินสาย

พบเสาหลักเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ  นำา

ข้อมูลมาร่วมคิด วางแผน ทิศทางการศึกษาไทย 

สร้างคนสมรรถนะสูงให้ประเทศ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็น

ประธานในพิธีบำาเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและ

เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาน

ปนาสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 

ครบรอบปีที่ 63 และเป็นประธานการเสวนาพิเศษ 

เรื่อง “สภาการศึกษาเข็มทิศการศึกษาไทย : สร้าง

กำาลังคนสมรรถนะสูงรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เวทีโลก” โดยคุณหญิง

กัลยาให้สัมภาษณ์ภายหลังการเสวนาว่า สภาการ

ศึกษาเป็นสมองของการชี้ทิศทางการศึกษาไทย 

เป็นเข็มทิศการศึกษา เข็มทิศประเทศไทย เพื่อให้

เด็กไทยสามารถอยู่ในโลกดิสรัปต์ หรือยุคดิจิทัล 

ได้อย่างมีความสุขและมีภูมิคุ้มกันที่จะสามารถแก้

ปัญหาในยุค “วูก้า” VUCA หรือ VUCA World ได้

คุณหญิงกัลยากล่าวว่า ในปัจจุบันแม้จะ

ไม่มี โรคติดเชื้อโควิด-19 เราก็จำาเป็นต้องปรับ

ทิศทางการศึกษาไทย ให้คนไทยทันโลก ซึ่งเรา

จำาเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก มีอาวุธพร้อม

รับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ทุกขณะ โดย

เราต้องเตรียมเด็กให้คิดเป็น แก้ปัญหาได้ ซึ่ง

โค้ดดิ้งคือเครื่องมือสำาคัญที่จะฝึกให้เด็กคิดเป็น

โดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้

อย่างเป็นขั้นเป็นตอน อย่างไรก็ตาม สิ่งสำาคัญ

อีกอย่างคือต้องทำาให้เด็กเรียนอย่างมีความสุข

และสนุก พ่อแม่ไม่ต้องรู้ทุกอย่าง ครูไม่ต้องรู้ทุก

อย่าง แต่ทุกคนต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก รวม

ถึงต้องส่งเสริมเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ราก

เหง้าของความเป็นไทย จากที่มุ่งเน้นเรื่องของ 

สะเต็มศึกษา (STEM) ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science), 

เทคโนโลยี (Technology), วิศวกรรม (Engineering) 

และคณิตศาสตร์ (Math) ก็เพิ่ม A เข้าไป เป็น สตีม 

(STEAM), วิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี 

(Technology), วิศวกรรม (Engineering), ศิลปะ (Arts) 

และคณิตศาสตร์ (Math) เพื่อให้เด็กไทยในอนาคต

นอกจากจะเป็นคนเก่งแล้วยังต้องเป็นคนดีด้วย

“สำาหรับเรื่องการสร้างกำาลังคนสมรรถนะ

สูงทางสภาการศึกษาจะช่วยกำาหนดทิศทาง แต่

หน่วยงานต่างๆ ก็ต้องคิดและทำาด้วย เพราะ

การสร้างคนที่มีศักยภาพสูงไม่ใช่จะทำาได้ในวัน

เดียว ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า ซึ่งกระทรวง

ศึกษาธิการก็คิดและทำาไว้มาเป็นระยะ และ

ตอนนี้ทางสภาการศึกษาก็มีความคิดที่จะเดิน

สายสัญจรพบปะเสาหลักเศรษฐกิจไทย เพราะ

คิดว่าการศึกษาจะอยู่ลำาพังไม่ได้ ต้องพบปะ

กับเสาหลักต่างๆ ภาคเอกชน การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม การเกษตร ให้มาร่วมคิดและร่วม

ชี้ทิศทางการศึกษาของไทย เพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของแต่ละภาคส่วน เป็นการต่อ 

ยอดจากที่ทำามาแล้ว” รมช.ศธ.กล่าว

ด้านนายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภา

การศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าวว่า สภาการศึกษา

จะเดินสายพบปะเสาหลักเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งใน

และต่างประเทศ เพื่อดูว่าเขาต้องการคนอย่างไร 

จากนั้นจะได้มาทำาวิจัย สังเคราะห์ และนำาข้อมูล

ที่ ได้มาวางแผนผลิตกำาลังคนของประเทศ จาก

นั้นจะมอบให้หน่วยงานผลิตคนไปผลิตตามความ

ต้องการของแต่ละกลุ่ม และสถานประกอบการ 

โดยจะเริ่มเดินสายในสัปดาห์หน้า ซึ่งเป้าหมาย 

กลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม 

สำาหรับข้อแนะนำาต่างๆ ที่ ได้จากการเสวนาใน

วันนี้ สภาการศึกษาจะนำามาเป็นแนวทางในการ

ขับเคลื่อน กำาหนดยุทธศาสตร์ ปีงบฯ  2566

“อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่คุณหญิงกัลยา

เน้นย้ำาอย่างมาก คือ เรื่องของวัฒนธรรม ประเพณี

ที่ดีงาม รากเหง้าของคนไทย ที่จะต้องสอดแทรก

ลงไปด้วย เพื่อให้เด็กไทยนอกจากจะเป็นคนเก่ง

แล้ว ยังต้องเป็นคนดี ที่จะทำาให้เราสามารถชนะ

เครื่องและประเทศอื่นๆ ได้ ซึ่งสภาการศึกษาจะ

เน้นย้ำาเรื่องนี้ด้วย” นายอรรถพลกล่าว.

สาธารณสุข • สธ.เผย 5 สูตรฉีดวัคซีนโควิด-19 

ให้กลุ่มเด็กอายุตั้งแต่ 5-17 ปี มีทั้งไฟเซอร์ 2 เข็ม 

ซิโนแวค 2 เข็ม และสูตรไขว้ซิโนแวคและ

ไฟเซอร์ เป็นทางเลือกให้ผู้ปกครอง ยืนยัน

ทุกสูตรได้รับการรับรอง ฉีดแล้วปลอดภัย มี

ประสิทธิภาพ

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรม

ควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์การติดเชื้อ

โรคโควิด-19 ในกลุ่มเด็ก ขณะนี้พบการติดเชื้อ

ในผู้ป่วยเด็กเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้น จึงควรเร่งรัด

การฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายเด็ก เพื่อป้องกัน

การแพร่ระบาด ให้สามารถเปิดโรงเรียนได้อย่าง

ปลอดภัย สำาหรับแผนการบริหารจัดการวัคซีน

โควิด-19 ไทยมีสูตรวัคซีนที่จะฉีดให้กลุ่มเด็ก

อายุ 5-17 ปี รวมแล้ว 5 สูตร โดยคำาแนะนำาทุก

สูตร ได้พิจารณาจากคำาแนะนำาของอนุกรรมการ

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร่วมกับคำาแนะนำาของ

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และ

คำาแนะนำาภายใต้การขึ้นทะเบียนของสำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้ได้ประสิทธิ 

ภาพและความปลอดภัยสูงสุดแก่เด็ก เหมาะสม

กับจำานวนวัคซีนในพื้นที่ ประกอบกับบริบทการ

ให้บริการวัคซีนในประเทศไทยมีความหลาก

หลายแตกต่างกัน ทั้งในเขตเมือง ชนบท รวม

ถึงพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ซึ่งอาจมีทรัพยากร 

ระบบการขนส่งและจัดเก็บวัคซีน หรือระบบให้

บริการฉีดวัคซีนที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่

หรือแต่ละช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม การพิจารณา

ให้วัคซีนในรายบุคคลควรต้องพิจารณาบริบท

เฉพาะรายเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับ

วัคซีน

นายแพทย์ โอภาสกล่าวอีกว่า สูตรวัคซีน

ทั้ง 5 สูตร ในกลุ่มอายุ 5-17 ปี ผ่านการพิจารณา

โดยผู้เชี่ยวชาญแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูง ทุก

สูตรมีความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย สูตร 

ที่ 1 สำาหรับอายุ 5-11 ปี ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสี

ส้ม) 2 เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็ม 8 สัปดาห์ ซึ่ง

เป็นสูตรหลักของกลุ่มเป้าหมายนี้ และกระทรวง

สาธารณสุขได้เตรียมวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) ให้

เพียงพอแก่กลุ่มเป้าหมายนี้ทุกคนแล้ว อย่างไร

ก็ตามวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) จะทยอยเข้ามาใน

แต่ละสัปดาห์และดำาเนินการฉีดผ่านระบบสถาน

ศึกษา ทำาให้ไม่สามารถฉีดในกลุ่มเป้าหมายได้

พร้อมๆ กันทุกคน กระทรวงสาธารณสุขจึง

เตรียมสูตรที่เหลือไว้รองรับความต้องการของ

เด็กและผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานได้รับ

การฉีดวัคซีนโดยเร็ว

สูตรที่ 2 สำาหรับเด็กอายุ 6-11 ปี สามารถ

ฉีดวัคซีนสูตรไขว้ซิโนแวค-ไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) 

ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์ ตามคำาแนะนำา

ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง

ได้เผยแพร่คำาแนะนำาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

สูตรที่ 3 สำาหรับเด็กอายุ 12-17 ปี แนะนำา

ให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีม่วง) 2 เข็ม ระยะห่าง

ระหว่างเข็ม 3-4 สัปดาห์ ซึ่งเป็นสูตรหลักของ

กลุ่มเป้าหมายนี้ และกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ได้

รับการฉีดวัคซีนแล้ว

สูตรที่ 4 สำาหรับเด็กอายุ 12-17 ปี 

สามารถฉีดวัคซีนสูตรไขว้ซิโนแวค-ไฟเซอร์ (ฝา

สีม่วง) ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์ ตาม

คำาแนะนำาของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง

ประเทศไทยได้เช่นกัน และมีการศึกษารองรับ

แล้วว่า ระดับภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนสูตร

ไขว้ซิโนแวค-ไฟเซอร์ (ฝาสีม่วง) สามารถกระตุ้น

ภูมิคุ้มกันได้สูงกว่าการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสี

ม่วง) 2 เข็ม ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในผู้ใหญ่

สูตรที่ 5 วัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม สำาหรับ

เด็กอายุ 6-17 ปี ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์ 

ซึ่งเป็นคำาแนะนำาภายใต้การขึ้นทะเบียนของ

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำาหรับผู้ปกครองที่มีความ

กังวลใจเรื่องผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน 

mRNA และเด็กที่แพ้การฉีดวัคซีน mRNA แต่

อย่างไรก็ตาม ภูมิที่เกิดจากการฉีดสูตรนี้ อาจไม่

สูงพอในการป้องกันเชื้อโอมิครอน จำาเป็นต้อง

ได้รับการกระตุ้นด้วยวัคซีนไฟเซอร์ 1 เข็ม โดย

มีระยะห่างอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ขึ้นไป หลังได้

รับวัคซีนเข็มที่ 2

“โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียม

วัคซีนและเปิดช่องทางสำาหรับการรับวัคซีน

ทุกสูตรให้เป็นทางเลือกสำาหรับผู้ปกครอง ทั้งนี้ 

การฉีดวัคซีนในเด็กให้เป็นไปตามความสมัครใจ

หรือตามประสงค์ของผู้ปกครองและผู้รับวัคซีน” 

นพ.โอภาสกล่าว.

อว. • “รองปลัด อว.” นำาทีมโรดโชว์หลักสูตร 

Sandbox พบมี 50 หลักสูตรที่นำาเสนอ แต่ 90% 

ยังไม่เข้าใจถึงรูปแบบและวิธีการอย่างแท้จริง 

ต้องเร่งชี้แจง หวังให้ทุกหลักสูตรสามารถปรับ 

ปรุง-เปลี่ยนแปลงได้

นายศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(รองปลัด อว.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติ

การเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข

การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการ

อุดมศึกษา ขับเคลื่อนกลไก Higher Education 

Sandbox สนับสนุนการผลิตกำาลังคนสมรรถนะ

สูง พร้อมทั้งกล่าวตอนหนึ่งว่า ตลอดระยะเวลา 

3 เดือน 5 ภูมิภาค ทั่วประเทศไทย การเดินสาย 

Roadshow เพื่อจุดประสงค์หลักคือ อว.ต้องการ

ให้ Sandbox เกิดขึ้นจริง ผลลัพธ์ตอบโจทย์การ

พัฒนาประเทศ เพราะ Sandbox คือสิ่งที่จะ

ช่วยพัฒนากำาลังคนขั้นสูงของประเทศ สร้าง

รูปแบบและวิธีการจัดหลักสูตรแบบทลายข้อ

จำากัดในทุกๆ ด้านของระบบการจัดการศึกษา

ในปัจจุบัน ทั้งด้านมาตรฐานในการเรียนการ

สอน ผู้สอน หลักสูตร หรือหน่วยกิต รวมถึงสถาน

ที่จัดการเรียนการสอน สิ่งเหล่านี้คือมิติใหม่ของ

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นกำาลัง

หลักในการพัฒนาประเทศในอนาคตอันใกล้ จะ

ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและภาค

อุตสาหกรรมในปัจจุบันที่ต้องการบุคลากรที่มี

ทักษะมีความเชี่ยวชาญสูง ตนได้ย้ำาเสมอว่า 

Sandbox ไม่ใช่การหนีเกณฑ์มาตรฐานของ

หลักสูตร อยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำาความ

เข้าใจและพร้อมปรับเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน

นายศุภชัยกล่าวต่อว่า จากการเดิน

สาย Roadshow ที่ผ่านมา มีหลักสูตรกว่า  

50 หลักสูตรที่มานำาเสนอ แต่ยังมีถึงร้อยละ 90 

ที่ยังไม่เข้าใจถึงรูปแบบและวิธีการอย่างแท้จริง 

อว.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ ได้ชี้แจงไปทั้งหมด

จะทำาให้ทุกๆ หลักสูตรสามารถปรับปรุงและ

เปลี่ยนแปลงให้เข้าสู่กระบวนการ Sandbox ได้

จริง อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กัน 

อย่างรวดเร็ว เพื่อพาประเทศไทยก้าวสู่ประเทศ

ที่พัฒนาแล้ว หลักสูตรที่ อว.และหน่วยงาน

พันธมิตร กำาลังเร่งพัฒนาร่วมกันตอนนี้คือ Cy-

ber Security เพราะปัจจุบันหลายๆ หน่วยงาน

และองค์กรต่างๆ ให้ความสำาคัญกับเรื่องนี้มาก 

เพราะบริบทของโลกปัจจุบันสื่อออนไลน์และ 

Social Media เข้ามามีบทบาทอย่างมาก การ

เฝ้าระวังและการป้องกันด้านนี้ ถือเป็นสิ่งที่ทุก

ฝ่ายต้องตระหนักและให้ความสำาคัญ และตน

คิดว่าหลักสูตรดังกล่าวสามารถผลักดันให้เกิด

ขึ้นจริงได้ ในอนาคตอันใกล้ เพราะทรัพยากร

กำาลังคนสมรรถนะสูงในด้านนี้ ภายในประเทศ

ยังขาดแคลน การพัฒนาด้านนี้จึงตอบโจทย์ของ

ประเทศในปัจจุบันมากที่สุด อว.พร้อมผลักดันให้

เข้าสู่กระบวนการ Sandbox ให้เร็วที่สุดและเกิด

ขึ้นจริงแน่นอน

“Higher Education Sandbox จะ

เป็นอีกก้าวหนึ่งของการอุดมศึกษาไทย สู่การ

พัฒนาประเทศด้วยกำาลังคนที่มีสมรรถนะ

สูงอย่างเร่งด่วน และนี่คือความท้าทายด้าน

การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา แต่จะทำาให้

ประเทศได้ทรัพยากรที่ตอบโจทย์ประเทศมาก

ที่สุด ด้านการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร

หลักแบบเดิม ยังคงมีอยู่และได้รับการพัฒนา

อย่างต่อเนื่องควบคู่กันไป แต่ Sandbox จะเข้า

มาช่วยให้เกิดหลักสูตรที่สามารถจัดการศึกษา

ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สร้างทาง

เลือกใหม่ให้ภาคอุตสาหกรรมหรือตลาดแรงงาน

ที่มีการแข่งขันสูง ให้ได้บุคลากรที่คุณภาพ และ

ช่วยให้ประเทศไทยก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว

แน่นอน ตนมั่นใจ” รองปลัด อว.กล่าว.

อว.โรดโชว์แซนด์บ็อกซ์

นำาเสนอตั้ง50หลักสูตร

แต่90%ไม่เข้าใจแก่น

สกศ.เล็งเดินสายพบเสาหลักศก.ใน-นอกปท.

สธ.ยัน5สูตรฉีดวัคซีนโควิดเด็ก5-17ปีปลอดภัย

ร่วมคิดทิศทางการศึกษาไทยให้ทันโลกสร้างคนสมรรถนะสูงป้อนประเทศชาติ
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11บันเทิง

ฮียแทค มีเรื่องเมาธ์ (นักข่าว)

	-	 นักข่าวสาวคนนี้	 (เคยเป็นนายมาก่อน)	 เมื่อก่อนนางเป็น

นักข่าวแถวลาดพร้าว	 101	 และทำารายการเคเบิลทีวี	 หลัง

จากนั้นนางก็มาเป็นนักข่าวบันเทิงแถวดินแดง

-	นักข่าวสาว	 (นาย)	 ชอบกินเด็กฝึกงาน	บังคับถ้าไม่มีอะไรด้วย

เดี๋ยวไม่ให้ผ่าน	 วันหนึ่งนางเกิดคันขึ้นมา	 นัดกับเด็กฝึกงานเยกันหลังรถ

นักข่าว	บอกเลยว่าแสบๆๆๆ	ยิ่งกว่าพริก	100	เม็ด

-	 วีรกรรมของนางยังไม่หมด	 แอบกินดาราศิลปินแบบเงียบๆ	

แบบว่างก็เจอ	 ไม่ว่างก็เอาไว้ก่อน	 เฮีย	 นิแทบคันปาก	 แถมรู้จักเพื่อนๆ	

เฮียด้วย	วันนี้แค่นี้ก่อน

ป.ล.	 ถึงเวลาที่พ่อต้องเอาคืนแล้วสินะ	 (ระวังตัวให้ดีนักข่าวสาย

บันเทิง)”

น่ี..เป็นข้อความของดาราหนุ่ม	 “แทค-ภรัณยู	 โรจนวุฒิธรรม”	 โพสต์	

ก่อนที่นักข่าว	(นาย)	สาว	“แจ็คเกอรีน”	จะโพสต์แจง..

“ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะ	กะเทยไม่ได้มีคนเดียวเน้อ	น้อง

ฝึกงาน	ดาราคนไหน	เคยกินบอกมานะ	(เพราะเรายังไม่รู้ตัวเลย)

แหม!!	ถ้าสวยขนาดนั้น	ไม่มานั่งเชียร์บอลไทยที่ออฟฟิศกับเพื่อน

หรอกเน้อ”

“เรื่องกินตับนักศึกษาฝึกงาน	ช่างภาพ	ดารา	ไม่เคยมีเลยค่ะ	เป็น

นักข่าวตัวเล็กๆ	ทำาแต่งาน	ดูหนัง	ดูฟุตบอล	วันๆ	ก็หมดแล้วค่ะ

ไม่โกรธแทคค่ะ	 เพราะรู้ว่านางแซว	 แล้วนางก็ยังมาคอมเมนต์

ในเฟซบุ๊กอยู่เลย	รู้จักน้องมานานมากแล้ว	ไม่เคยมีวันไหนจะทะเลาะกับ

แทคเลย	ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะ

สรุปไม่มีอะไรเลยค่ะ	แล้วก็ไม่ใช่หนูจริงๆ	นะคะ	สบายใจกันนะ”

ต่อมาหนุ่มแทคได้ โพสต์ชี้แจง..	 “เรารักกันจะตาย	 เจอกันมา

ตั้งแต่ผม	 18	 ตอนนี้	 35	 แซวกันแกล้งกันตลอด	 แล้วจะแซวจะแกล้ง

จนกว่าใครจะจากกันไปข้างหนึ่ง

(ผมรักพี่ๆ	 นักข่าวทุกคน	 ทุกคนคือพี่น้องกัน	 แกล้งกันบ้าง	 ถาม

ข่าวกันบ้าง	 ข่าวสนุกข่าวแรงๆ	 มันก็ปกติ	 พอทำางานเสร็จก็จบ	 คุยแหย่

กัน)”

ครับ..ไม่ต้องคอมเมนต์-แสดงความคิดเห็นหรอกนะ	เพราะนี่เป็น	

“ข่าวเก่า”	ปี	62	นู่นแล้ว	และที่ผมนำามาให้อ่านกัน	ก็ไม่ได้จะฟื้นฝอยหา

ตะเข็บ	เพียงแต่เห็นว่าห้วงวันสองวันมานี้

เกิดข่าว	 นักข่าวบันเทิงสาวกับดารา-พระเอกหนุ่มให้พูด-วิจารณ์

กันขรมทั้งใน-นอกวงการ	จึงเลยให้คิดไปเรื่อยเปื่อย..

ถ้าเกิดข่าวนี้เป็นแค่การหยอกเย้ากระเซ้า-แกล้งกันเล่นเหมือน

เช่นดาราหนุ่มแทคกับนักข่าวแจ็คเกอรีน	 ความรู้สึกคนดู-ผู้อ่านจะเป็น

อย่างไรหนอ?

คือถึงตอนน้ี	ผมน่ะอยากให้เป็นอย่างน้ัน	เพราะดูรูปการณ์แล้ว	น้อง

นักข่าวจะเป็นฝ่ายถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบเสียมากกว่าพระเอกหนุ่ม

ก็ขนาดรุ่นพี่	“คุณต๊ะ-นารากร	ติยายน”	ยังรู้สึกขัดใจเป็นที่สุดกับ

ภาพขณะไลฟ์สดไปพร้อมกับปากที่เคี้ยวอาหารของน้องนักข่าวเลย

แล้วไหนจะข่าวที่อ้างจากแหล่งข่าวที่อยู่ ในเหตุการณ์ยืนยัน	

พระเอกหนุ่มไม่ได้พูดคำาว่า	“เหี้..”	เข้าอีก	ซึ่งถ้าจริงมีหลักฐานนั่งยัน..

เห็นทีน้องนักข่าวจะต้องเสียน้ำาตาที่คาเฟ่	เอ๊ยอีกรอบแล้วล่ะ!

ผมเลยอยากเอาใจช่วย	ขอให้เป็นเหมือนข่าวเก่าที่ขุดมานำาเสนอ	

เพื่อที่น้องจะได้ไม่เครียด-ไม่ทุกข์ใจกับ	“อุบัติเหตุนอกเส้นทาง”	ที่ตัวเอง

ไม่คาดคิดผลจะตามมาอย่างนี้!

อย่างไรก็ตาม	 การแกล้งกันของดารากับนักข่าวก็ไม่ใช่ของสนุก

นัก	 โดยเฉพาะการแกล้งที่ทำาให้เกิดความเสียหายกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด	 ไม่

ควรทำาเป็นอย่างยิ่ง

อย่าลืมว่าทุกวันนี้	 สังคมเสพข่าวปลอม-ข่าวเท็จจนรกสมองไป

หมดแล้ว	ดารา-นักข่าวจึงไม่ต้องเอาข่าวแกล้ง-ข่าวหยอกยัดเยียดทางโซ

เชียลให้ล้น-หลงเชื่ออีก

แหม..นักข่าวกินดารางี้	 นักข่าวนัดเด็กฝึกงานเยกันหลังรถงี้	 คิด

ได้ไง?		รู้ไหมชีวิตจริงของนักข่าว	(สาว)	น่ะ	มีแต่จะถูกดารา	(แอบ)	กิน

ตับซะมากกว่า..

แฮ่ะๆ..หยอก หยอก!.

ใครกันแน่ถูกกิน?

“เ

•	ถึงชั่วโมงบินจะยังไม่สูงเท่า

รุ่นใหญ่	แต่	ตรี-ภรภัทร ศรีขจรเดชา 

พระเอกเจนใหม่	ช่องวัน	31	ก็โชว์

ฝีมือการแสดงมาแล้วหลายแนว	ทั้ง

ดรามา	โรแมนติก	คอมิดี	เรียกว่าเล่น

สุดทุกอารมณ์จนโดนใจทั้งผู้กำากับและ

แฟนละคร	ล่าสุดพบกับบทบาทใหม่

ของ	“ตรี”	ในละครโรแมนติกดรามา	“เวลากามเทพ”	

ที่ได้ประชันฝีมือแบบเข้มข้นกับ	ทอย-ปฐมพงศ์ เรือน

ใจดี	และ	เฟิร์น-นพจิรา ฤกษ์ขจรนามกุล	เร็วๆ	นี้	ทาง

ช่องวัน	31

•	ฮอตสูสีพระเอกจริงๆ	สำาหรับ	ป๊อป-ฐากูร การ

ทิพย์	กับความหล่อออร่าในละครเรื่อง	“เกมปรารถนา”	

ทางช่อง	3	ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี	เวลา	20.30	น.	ท่ีทำาใจ

แฟนละครระทวยกันเป็นแถว	ในบท	“เตวิศ”	หนุ่มหล่อ	

เจ้าเล่ห์	ฉลาด	และด้วยคาแรคเตอร์น้ีเองท่ีทำาให้เกิด

แฮชแท็ก	#ทีมเตวิศ	เต็มโลกออนไลน์	งานน้ีผู้จัดคนเก่ง	

อาร์ต-พลังธรรม กล่อมทองสุข	ยิ้มแก้มปริ	เพราะเจ้า

ตัวประกาศต้องยกบทนี้ให้กับหนุ่มป๊อปเท่านั้น!	

•	กระแสการตอบรับยังมีเข้ามาไม่หยุด	สำาหรับ

ผลงานสุดท้าทายของนักแสดงหนุ่ม	ภีม-ธนบดี ใจเย็น 

เรื่อง	“อโยธยา	มหาละลวย”	

(Om!	Crush	on	Me)	ของค่าย

หนังคุณภาพ	“โมโนฟิล์ม”	ซึ่งใน

เรื่องภีมได้ตามติดเฝ้ารัก	โบว์-เมล

ดา สุศรี	พร้อมต่อสู้ชิงหัวใจกับ	

เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข	ตลอดทั้ง

เรื่อง	ทำาให้หลายๆ	คนต่างจดจำา	

พร้อมยื่นใบสมัครขอเป็นแฟนคลับอย่างต่อเนื่อง	พบ

กับภาพยนตร์	“อโยธยา	มหาละลวย”	(Om!	Crush	on	

Me)	ในเวอร์ชั่นของ	MONOMAX	(โมโนแมกซ์)	ได้แล้ว

วันนี้	ผ่าน	www.monomax.me

•	ยังไม่พ้นต้นปี	มี	มายด์	วาย	(Me	Mind	Y)	ไฟ

แรงขยันปล่อยโปรเจ็กต์ออกมาให้แฟนๆ	สายวายเตรียม	

จ้ินกันอย่างต่อเนื่อง	กับซีรีส์เรื่องท่ี	2	“บรรยากาศรัก	

เดอะซีรีส์”	(Love	in	the	Air)	ซีรีส์แนวรักหวานปนความ

ป่วน	พร้อมแนะนำาคู่จ้ินคู่ใหม่คู่แรกของเรื่อง	ฟอร์ด-ฐิติ

พงศ์ เซ่งง่าย	IG:	@fortfts	ท่ีจะรับบท	พระพาย	และ	

พีท-วสุธร ชัยจินดา	IG:	@peatwasu	ท่ีจะรับบท	สกาย		

ซ่ึงงานน้ีมีแพลนฟิตต้ิง-เปิดกล้องถ่ายทำาให้ได้จ้ินฟินกัน

เร็วๆ	น้ีแน่นอน	มี	มายด์	วาย	เขาการันตีความฟิน!.

มักเกิ้ล

ระกาศผลเป็น

ที่เรียบร้อยแล้ว													

สำาหรับการ

ประกวดนางสาวเชียงใหม่	

ประจำาปี	2565	ซึ่งเป็นปีที่	

89	ของการประกวดเฟ้นหาผู้

หญิงไทยเชื่อมโยงอัตลักษณ์

ความเป็นล้านนาสู่สากล	โดย

มี	ฟ้าใส-ปวีณสุดา	ดรูอิ้น	มิส

ยูนิเวิร์สไทยแลนด์	2019,	

แอนโทเนีย	โพซิ้ว	มิสซูปร้า

เนชั่นแนล	2019,	นิโคลีน-พิ

ชาภา	ลิมศนุกาญจน์	มิส

ไทยแลนด์เวิลด์	2018,	อร

อนงค์	ปัญญาวงศ์	นางสาว

ไทย	ประจำาปี	2535	ร่วมเป็น

คณะกรรมการตัดสิน

โดยสาวงามที่ได้ดำารง

ตำาแหน่งนางสาวเชียงใหม่	

ประจำาปี	2565	ได้แก่	ผู้

เข้าประกวดหมายเลข	30	

ซิลเวีย-ศิรดา	โล	บลูโย่	ได้

รับรางวัลมงกุฎเพชรและ

สายสะพาย	เงินรางวัลรวม	

300,000	บาท	และของ

รางวัลอื่นๆ	อีกมากมาย,	รอง

ดับ	1	ได้แก่	ผู้เข้าประกวดหมายเลข	10	

อัยโกะ-วิชญฎา	วิชญพงษ์กุล,	รองอันดับ	2	

ได้แก่	ผู้เข้าประกวดหมายเลข	18	ฝ้าย-สุ

พรรณิการ์	จำาเริญชัย,	รองอันดับ	3	ได้แก่	

ผู้เข้าประกวดหมายเลข	26	มีน-ปฏิมาภรณ์																																													

ขยันชม	และรองอันดับ	4	ได้แก่	ผู้เข้า

ประกวดหมายเลข	29	ไอซ์-ปิยมน	ปกปิง

เมือง

สำาหรับ	ซิลเวีย-ศิรดา	โล	บลูโย่	เป็นลูกครึ่งไทย-

อิตาลี	ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่	5	คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เริ่มประกวดนางงามตั้งแต่อายุ	

18	ปี	และคว้าตำาแหน่งนางสาวเชียงราย	ประจำาปี	

2562	มาครอง	ก่อนที่จะประสบความสำาเร็จสูงสุดบน

เวทีประกวดนางสาวเชียงใหม่	ประจำาปี	2565

ร่วมบุญ • เป็นงานบุญที่รวมเพื่อนพ้องน้องพี่คนดังเยอะแยะไปหมด เมื่อ รี่-สิรินทร์นาถ 

เซเรน่า เดนนิส อดีตนางแบบแถวหน้าของเมืองไทย และ Miss Formula-One Queen 

1995 ที่หันไปทำาธุรกิจนำาเข้าและส่งออกในประเทศออสเตรเลีย กลับมาประเทศไทยเพื่อ

ทำาบุญ 100 วันให้กับคุณแม่วัลลี ศรีมาตย์ โดยมีเพื่อนๆ ร่วมบุญมากมาย อาทิ ยิ่งยง ยอด

บัวงาม, ดาว มยุรี, โยโกะ ทาคาโน่, ชัยรัตน์ เทียบเทียม, นุจรี ศรีราชา ฯลฯ ณ วัดอยู่ดี

บำารุงธรรม ย่านสายไหม วันก่อน.

ป

lexander 23” ศิลปินอินดี้

อารมณ์ดีที่เป็นทั้งนักร้อง	

นักแต่งเพลง	โปรดิวเซอร์	

และเจ้าของเพลงฮิตไวรัลอย่าง	“IDK	

You	Yet”	กับยอดขายระดับแพลทินัม	กลับ

มาพร้อมลุคส์เซอร์	และซิงเกิลใหม่	“Hate	

Me	If	It	Helps”	เพลงที่ผสมผสานความ

หนักแน่นของไลน์กีตาร์	ที่ปล่อยมาพร้อม

มิวสิกวิดีโออันทรงพลัง	เมื่อไม่นานมานี้

หนุ่ม	“Alexander	23”	ได้ประกาศว่าเขา

กำาลังจะร่วมทัวร์กับ	John	Mayer	ใน	

Sob	Rock	Tour	2022

“Alexander	23”	เพิ่งได้รับ

การเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรม

มีจากการร่วมโปรดิวซ์ผลงาน

เพลง	“good	4	u”	ให้กับซูเปอร์

สตาร์อย่าง	“Olivia	Rodrigo”	

และสำาหรับซิงเกิล	“Hate	Me	If	It	

Helps”	ถือว่าเป็นเพลงใหม่ใน

รอบเกือบปีของ	“Alexander	

23”	เป็นจุดเริ่มต้นของ

ยุคใหม่ที่น่าตื่นเต้น

สำาหรับศิลปิน

หนุ่มมาดเซอร์

อารมณ์ดีชาว

ชิคาโกคนนี้

โดย

ความพิเศษ

ของซิงเกิลนี้คือ

การได้เพื่อน

อย่าง	“Olivia	

Rodrigo”	มา

ร่วมเขียน

เนื้อร้อง	และ	

Dan	Nigro	มารับ

หน้าที่โปรดิวซ์

“Hate	

Me	If	It	

Helps”	เป็นเพลงที่น่าหลงใหล	

และบีทติดหูได้ในทันทีหลังฟัง	

ครั้งแรก	ด้วยเสียงกีตาร์อันทรง

พลัง	

และ	“Alexander	23”	ได้

เปิดเผยว่า	เกิดไอเดียแต่งเพลง	

“Hate	Me	If	It	Helps”	ขึ้นมา

ในขณะพยายามจัดการจบ

ความสัมพันธ์ระหว่างเขาและ

แฟนเก่า

โดยเขาเสริมว่า	“ผมมา

ถึงจุดที่รู้ตัวว่าผมรักคนคนนี้มาก	

และผมแค่ต้องการให้เธอรู้สึกดี

ขึ้นหลังเลิกกันไป	ดังนั้นถ้าการ

กล่าวโทษผมแล้วทำาให้เขาคนนั้น

รู้สึกดีขึ้น	ผมก็โอเค”

มิวสิกวิดีโอ	“Hate	Me	If	

It	Help”	กำากับโดย	Charles	

Mehling	ได้ถ่ายทำาอย่างงดงาม	เปิดฉาก

ด้วย	“Alexander	23”	นั่งอยู่คนเดียวบน

เปียโนฝุ่นตลบกลางทะเลทรายที่รกร้าง	

จากนั้นภาพจะหมุนเวียนวนลูปไปตามฉาก

ต่างๆ	ทั้งรถไฟที่วิ่งผ่านถนนในเมืองร้าง	

หรือเนินทรายที่ส่องแสงสีแดง	หรือช็อต

ภาพของ	“Alexander	23”	ที่

ซ้อนทับกับเส้นขอบฟ้า

เรียกว่าเป็นมิวสิกวิดีโอ

ให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่แต่ก็มีความ

เป็นส่วนตัวที่สื่ออารมณ์ความ

หมายของเพลงได้เป็นอย่างดี.

“A

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

‘บลูเฟซ’โดนรวบฐานครอบครองปืนในฮอลลีวูด

โจนาธาน จามาล พอร์เตอร์ หรือ

ที่รู้จักในฐานะแรปเปอร์	ชื่อ	“บลูเฟซ”	

มีรายงานว่าโดนตำารวจเข้าทำาการจับกุม

ในข้อหาครอบครองอาวุธปืน	เหตุ

เกิดในฮอลลีวูดเมื่อช่วงเช้า

วันเสาร์ที่ผ่านมา

เจ้าของเพลง

ดัง	Thotiana	วัย	25	

ระหว่างขับรถ	โดยท่ี

ภายในรถก็ยังมีเพื่อนอีก

หลายคน	โดนเจ้าหน้าท่ี

ตำารวจเรียกให้หยุดรถ	เหตุ

เกิดบริเวณ	4	แยก	Sunset	

and	Vine	เวลาราว	03.15	น.

โดยทางเจ้าหน้าที่ตำารวจเผยว่า	

ศิลปินแรปเปอร์ชื่อดังในตอนแรกโดน

เรียกเพราะใบขับขี่หมดอายุ	และหลัง

จากที่มีการตรวจสอบทางคอมพิวเตอร์

แล้วยังทราบด้วยว่าเขาโดนพักใบ

อนุญาตอยู่ด้วย

พอร์เตอร์ โดนสั่งให้ลงจากยาน

พาหนะทันที	และตำารวจเริ่มทำาการค้นรถ

ปรากฏว่าเจออาวุธปืนบรรจุกระสุน

พร้อมทำาการ	พบบริเวณคอนโซลกลาง	นำา

ไปสู่การจับกุมทันที	ในข้อหาครอบ

ครองอาวุธอย่างผิดกฎหมาย	ไม่จด

แจ้งให้ถูกต้อง

แต่คนอื่นๆ	ที่นั่งมาด้วย

ไม่มีรายงานว่าโดนจับกุมแต่

อย่างใด

สำาหรับ	บลูเฟซ	เมื่อปลาย

ปีที่ผ่านมาเพิ่งก่อวีรกรรม	ก่อเหตุ

วิวาทที่ไนต์คลับแห่งหนึ่งในย่านซาน

เฟอร์นานโดแวลลี	โดยกล้องสามารถ

จับภาพเหตุการณ์ความรุนแรงได้	เขากับ

พวกอีก	3	คนรุมกระทืบคนเฝ้าประตูจน

บาดเจ็บหนัก	มีแผลแตกต้องเย็บหลาย

เข็ม	ทั้งหมดถูกตั้งข้อหา	2	กระทง	หนึ่งคือ

ทำาร้ายร่างกาย	อีกหนึ่งคือลักทรัพย์.

interthaipost69@gmail.com

ประกาศแล้ว‘นางสาวเชียงใหม่ 2565’

‘ซิลเวีย’นักศึกษาแพทย์ มช.คว้ามงไปครอง 

‘Alexander23’ศิลปินหนุ่มอินดี้มาดเซอร์

ปล่อยซิงเกิลใหม่‘Hate Me If It Helps’

กลับมาส่งเพลงเพราะ เพลงซ้ึงกัน

อีกครั้งแล้ว	สำาหรับนักร้องสาวใต้เสียง

โศก	รัชนก	ศรีโลพันธุ์	กับเพลง	“หลบเริน”	

หรือภาษากลางแปลว่า	“กลับบ้าน”	แถมยัง

ได้	อ.ไข่	มาลีฮวนน่า	นักร้องเพลงเพื่อชีวิต

คุณภาพมาร่วม	Feat.	ในเพลงนี้อีกด้วย	

รัชนกกล่าวว่า	“นกรู้สึกปลื้มใจและดีใจ

มากๆ	ค่ะ	ที่ได้รับเกียรติจาก	อ.ไข่	มาลีฮวน

น่า	มาร่วมฟีเจอริงเพลงใหม่เพลงนี้ด้วยกันนะ

คะ	เพลงหลบเริน	จริงๆ	เป็นภาษาที่ค่อนข้าง

จะเข้าปาก	แต่ก็จะยากในเรื่องของความรู้สึก

ค่ะ	แต่ก็ต้องขอบคุณครูเพลงมากๆ	นะคะ	ที่

ได้ถ่ายทอดบทเพลงนี้ออกมาให้เราแบบเห็น

ภาพเห็นบรรยากาศได้ค่ะ	และยิ่งได้มาถ่ายทำา	

mv	ที่ป่ายางด้วย	ยิ่งทำาให้เรานึกถึงบรรยากาศ บ้านเราที่ต่างจังหวัดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

	สำาหรับเพลงหลบเริน	เป็นบทเพลง

ที่มาบอกกล่าวให้ลูกหลานที่จากบ้านไปเรียน

หรือไปทำางานต่างถ่ิน	ได้กลับมาหาครอบครัว

ท่ีรอคอยอยู่ท่ีบ้านน่ันเองค่ะ	แล้วย่ิงด้วย

สถานการณ์เช่นน้ีแล้ว	หากเรารู้สึกพลัดถ่ินไกล

บ้าน	ไม่รู้ว่าจะหันไปทางไหน	ก็ถือโอกาสน้ีกลับ

ไปเย่ียมคุณพ่อ	คุณแม่	ครอบครัวท่ีบ้าน	กลับ

ไปสร้างกำาลังใจให้เข้มแข็ง	เมื่อสถานการณ์ดีข้ึน

เราค่อยมาพร้อมลุยพร้อมสู้ก้าวต่อไปกันใหม่ค่ะ	

ขอให้ทุกคนมีกำาลังใจท่ีเข้มแข็งนะคะ	และขอให้

เพลง	“หลบเริน”	เป็นกำาลังใจให้กับทุกท่านด้วย

ค่ะ	ขอบคุณมากๆ	ค่ะ”.

‘รัชนก’ปลื้มร่วมงาน‘ไข่ มาลีฮวนน่า’

พร้อมส่ง MV รับเดือนแห่งความรัก



12 ขาวประชาสัมพันธ

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๗๓/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ รายกลุมเครือขายยาเสพติดซ่ึงกระทําการฟอกเงินผานรานจําหน�ายทอง ช� อบริษัท ชมพู (บวนหลี) จํากัด (กรณีนายทิพากร 

พงษไทย) กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมายเหตุ

๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๕๘๙๐๐ เลขท่ีดิน ๑๖๙๗ตําบลโปงผา อําเภอ

แมสายจังหวัดเชียงราย เน้ือท่ี ๑ งาน

- นายอภิสิทธ์ิ วิบูลศรีกิตติ ๒๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)  

เปนทรัพยสินรายการที่ ๑ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔ 

๒ เงินสด (ธนบัตรรัฐบาลไทยฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท) ๙ ฉบับ นายอภิสิทธิ์ วิบูลศรีกิตติ ๙,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)  

เปนทรัพยสินรายการที่ ๒ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๓ เงินสด (ธนบัตรรัฐบาลไทยฉบับละ ๕๐๐ บาท) ๓ ฉบับ นายอภิสิทธิ์ วิบูลศรีกิตติ ๑,๕๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)  

เปนทรัพยสินรายการที่ ๓ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๔ เงินสด (ธนบัตรรัฐบาลไทยฉบับละ ๑๐๐ บาท) ๑๑ ฉบับ นายอภิสิทธิ์ วิบูลศรีกิตติ ๑,๑๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)  

เปนทรัพยสินรายการที่ ๔ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๕ สรอยคอหวงค่ันประคําค่ันล็อกเก็ตหัวใจทองคํา ขอมือ  (นํ้าหนัก

ประมาณ ๓๐ กรัม)

๑ เสน นายอภิสิทธิ์ วิบูลศรีกิตติ ๔๗,๗๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๕ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๖ สรอยคอหวงทองคํา (โปง)(นํ้าหนักประมาณ ๑๕.๑ กรัม) ๑ เสน นายอภิสิทธิ์ วิบูลศรีกิตติ ๒๔,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๖ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๗ รถจักรยานยนต ย่ีหอ HONDA รุน WAVE ๑๑๐iสีขาวนํ้าเงินหมายเลข

ทะเบียน ๑ กต ๑๙๗๔เชียงราย

๑ คัน นายอภิสิทธิ์ วิบูลศรีกิตติ ๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๗ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๘ รถจักรยานยนต ย่ีหอ HONDA รุน WAVE ๑๑๐iสีนํ้าเงินดําหมายเลข

ทะเบียน ๑ กผ ๔๕๗๓เชียงราย

๑ คัน นางสาวอารยา วิบูล

ศรีกิตติ

๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๘ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๙ รถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน ย่ีหอ ISUZU รุน 

TFR๘๖JCQH๕สีเทาหมายเลขทะเบียน ๑ กฬ ๑๕๗๙ กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นางสาววาสนา ชัย

ชะแรง

๔๖๕,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๑๐ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๑๐ รถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน ย่ีหอ NISSAN รุน ALMERA 

SPAสีดําหมายเลขทะเบียน กว ๓๒๒เชียงราย

๑ คัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จํากัด (มหาชน)/นางสา

วนันฐวรรณ ปถพี

๒๔๙,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๑๑ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๑๑ รถยนตบรรทุกสวนบุคคลย่ีหอ TOYOTA รุน HILUX 

REVOสีเทาหมายเลขทะเบียน ผฉ ๘๘๔๙ เชียงราย

๑ คัน บริษัท โตโยตา ลีส

ซิ่ง(ประเทศไทย)สาขา

เชียงใหม/นางสาวพรหม

รินอูชี

๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๑๒ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๑๒ รถจักรยานยนต ย่ีหอ HONDA รุน WAVE ๑๑๐iสีแดงดําหมายเลข

ทะเบียน ๑ กพ ๑๕๘เชียงราย

๑ คัน บริษัท กรีนวิง มารเก็ต

ติ้ง จํากัด (สาขาแมสาย)/

นางสาวพรหมริน อูชี

๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๑๓ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๑๓ รถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน ย่ีหอ ISUZU รุน mu-

Xสีขาวหมายเลขทะเบียน กล ๑๓๘๘เชียงราย

๑ คัน นางสาวนาหยีเลาลี ๗๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๑๔ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๑๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาบ๊ิกซี 

ลพบุรีเลขท่ีบัญชี ๘๔๘-๒-๓๘๘๔๔-๖ ช� อบัญชี นายทิพากร  พงษไทย

- นายทิพากร พงษไทย ๓๒,๔๕๘.๙๔ บาท (ณ

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๑๕ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๑๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาแมสาย

เลขท่ีบัญชี ๖๓๖-๒-๓๐๑๑๕-๖ ช� อบัญชี นายอภิสิทธ์ิ วิบูลศรีกิตติ

- นายอภิสิทธิ์ วิบูลศรีกิตติ ๑,๓๓๗.๗๖ บาท (ณ 

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๑๖ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๑๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงราย

เลขท่ีบัญชี ๐๔๘-๘-๕๙๕๘๖-๕ ช� อบัญชี นางสาวอารยา วิบูลศรีกิตติ

- นางสาวอารยา 

วิบูลศรีกิตติ

๒๙.๐๔ บาท (ณ วันที่ ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๑๗ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๑๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบานดูเลข

ท่ีบัญชี ๐๔๙-๘-๕๔๔๐๘-๘ ช� อบัญชี นายภานุ  วิเศษงามรัตน

- นายภานุ วิเศษงามรัตน ๑๓๐,๐๔๓.๗๗ บาท (ณ 

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๑๘ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๑๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาทา

อากาศยานดอนเมือง ๒เลขท่ีบัญชี ๐๕๘-๓-๑๙๐๙๑-๐ ช� อบัญชี 

นางสาววาสนา  ชัยชะแรง

- นางสาววาสนา 

ชัยชะแรง

๒๓.๔๑ บาท (ณ วันที่ ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๑๙ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๑๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาแมสายเลข

ท่ีบัญชี ๐๖๔-๓-๙๖๓๐๐-๐ ช� อบัญชี นางสาวพรหมริน  อูชี

- นางสาวพรหมริน อูชี ๔๑๒.๑๗ บาท (ณ วันที่ 

๗ กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๒๐ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๒๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาแมสาย 

๒เลขท่ีบัญชี ๐๕๑-๑-๔๔๔๘๐-๒ ช� อบัญชี นางสาวนาหยี  เลาลี

- นางสาวนาหยี เลาลี ๕๖,๗๙๖.๕๔ บาท (ณ 

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๒๑ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๒๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาแมสาย 

๒เลขท่ีบัญชี ๖๗๒-๒-๑๑๘๓๖-๕ ช� อบัญชี นางสาวนาหยี  เลาลี

- นางสาวนาหยี เลาลี ๑๑,๘๕๒.๓๔ บาท (ณ 

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๒๒ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๒๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาแพลทิน่ั

ม แฟช่ันมอลลเลขท่ีบัญชี ๐๐๑-๓-๙๒๐๘๕-๐ ช� อบัญชี นางสาวแพร  

เชอหม� อ

- นางสาวแพร เชอหม� อ ๑๗,๒๘๑.๑๖ บาท (ณ 

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๒๓ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๒๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก 

โลตัส แมสอดเลขท่ีบัญชี ๐๓๒-๑-๕๓๒๔๖-๒ ช� อบัญชี นางสาวแพร  

เชอหม� อ

- นางสาวแพร เชอหม� อ ๒,๘๑๙ บาท (ณ วันที่ ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๒๔ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๒๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก 

โลตัส แมสอดเลขท่ีบัญชี ๐๔๐-๘-๙๔๕๙๑-๗ ช� อบัญชี นางสาวแพร  

เชอหม� อ

- นางสาวแพร เชอหม� อ ๕๔๖,๖๓๒.๔๕ บาท (ณ 

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๒๕ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๒๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก 

โลตัส แมสอดเลขท่ีบัญชี ๐๕๑-๑-๖๔๐๓๓-๔ ช� อบัญชี นางสาวแพร  

เชอหม� อ

- นางสาวแพร เชอหม� อ ๔๑๒.๖๙ บาท (ณ วันที่ 

๗ กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๒๖ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๒๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก 

โลตัส แมสอดเลขท่ีบัญชี ๙๑๔-๒-๐๑๗๗๑-๔ ช� อบัญชี นางสาวแพร  

เชอหม� น

- นางสาวแพร เชอหม� น ๒,๗๑๒.๒๔ บาท (ณ 

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๒๗ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๒๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก 

โลตัส แมสอดเลขท่ีบัญชี ๐๔๐-๘-๙๔๓๙๗-๓ ช� อบัญชี นางสาวแพร  

เชอหม� อ

- นางสาวแพร เชอหม� อ ๔๑,๔๕๘.๐๙ บาท (ณ 

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๒๘ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

๒๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก 

โลตัส แมสอดเลขท่ีบัญชี ๙๑๔-๒-๑๐๑๑๕-๔ ช� อบัญชี นางสาวแพร  

เชอหม� อ

- นางสาวแพร เชอหม� อ ๙๔.๓๑ บาท (ณ วันที่ ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

เปนทรัพยสินรายการที่ ๒๙ 

ตามคําสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๔

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒๘ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๓,๑๒๑,๖๖๓.๙๑ บาท (สามลานหน่ึงแสนสองหม� นหน่ึงพันหกรอยหกสิบสามบาท

เกาสิบเอ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายกลุมเครือขายยาเสพติดซึ่งกระทําการฟอกเงินผานรานจําหน�ายทอง 

ช� อบริษัท ชมพู (บวนหลี) จํากัด (กรณีนายทิพากร พงษ ไทย) กับพวก

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายพสกร โกวรรธนะกุล)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

เกาสิบเอ็ดสตางค) พรอมดอกผล

(นายพสกร โกวรรธนะกุล)

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๖๒/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ 

นางสุดารัตน มะขามทอง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา 

ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลไตสวนคํารองผานระบบอิเล็กทรอนิกส วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (เพิ่มเติม)

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท) 

หมาย

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาบ๊ิกซี ชลบุรี ๒ (แยกอางศิลา) 

เลขท่ีบัญชี ๕๔๕๒๑๐๙๔๕๑ ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย ช� อบัญชี นางนงคราญ พานิชเจริญ

- นางนงคราญ พา

นิชเจริญ

๔๐๓.๙๘ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๓ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาบางปลาสรอย เลขท่ีบัญชี ๒๒๘๐๒๓๕๖๙๒ 

ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย ช� อบัญชี นาง

นงคราญ พานิชเจริญ

- นางนงคราญ พา

นิชเจริญ

๗๒,๘๑๙.๒๒ 

บาท (ณ วันท่ี ๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมจํานวนเงินท้ังส้ิน ประมาณ ๗๓,๒๒๓.๒๐ บาท (เจ็ดหม� นสามพัน

สองรอยย่ีสิบสามบาทย่ีสิบสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

(เพ่ิมเติม) รายนางสาวสุดารัตน มะขามทอง กับพวก

ลงช� อ

(นายปยะวัฒน บัวทอง)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

ลงช� อ

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

ผูบริหารคนเกง ม้ินท-พิมสิริ ทองรมโพธ์ิ 

ผูอํานวยการฝายการตลาดโรงภาพยนตร

ในเครือ เอส เอฟ ออกแพ็กเกจแรง สําหรับ

ครอบครัว คนรัก และแกงเพ� อน ใหเหมา

โรงดูหนังแบบเอ็กซคลูซีฟ ในราคาเริ่มตน

แค 5,000 บาท เทานั้น ที่สําคัญตอนนี้ยังมี

หนังฟลดีจาก GDH 559 อยาง “One for the 

Road วันสุดทาย..กอนบายเธอ” ที่เพิ่งเปด

ตัวดวยกระแสแรงสุดๆ พรอมโปรแกรมหนัง

ที่ถูกเสนอช� อเขาชิงรางวัลออสการอีกหลาย

เร� องใหไดเลือกดูกัน เรียกวาเปดโรงสวนตัวดู

ไปเมาทไปคุมสุดๆ ที่สําคัญไดดูหนังปลอดภัย

ดวยมาตรการ “ดูแลดวยใจ” คอหนังหาม

พลาด จองไดเลย

สําหรับใครที่มองหาแหลงเงินทุน

หมุนเวียนแบบดวนๆ เครดิตฟองซิเอร เวิลด 

ชวยได โดย รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน 

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เครดิตฟองซิเอร 

เวิลด ประกาศพรอมสนับสนุนใหทุกคนไปตอได 

ในชวงเปดประเทศนี้ใครอยากมีเงินกอนใน

การพลิกฟนธุรกิจหรือมีเงินหมุน อสังหาฯ! 

ชวยได เพียงแคนําอสังหาฯ หรือโฉนดที่ดิน 

ของลู กค าที่ มี ม าวา ง เป นหลั กประกั น 

ก็ ส า ม า ร ถ กู้ เ งิ น สิ น เ ชื่ อ ก้ อ น โ ต กั บ

เครดิตฟองซิเอร เวิลดไดงายๆ โดยใหวงเงิน

กูตั้งแต 10 ลานบาท สูงสุดถึง 90 ลานบาท 

พรอมอนุมัติเร็ว!ไดเงินภายใน 7 วัน ทั้งนี้

การกูยืม ทําไดทั้งแบบ จํานอง ขายฝาก 

และเชาซื้อ ทานใดสนใจสามารถเขามาคุย

รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีสํานักงาน เครดิตฟองซิเอร 

เวิลด ชั้น G อาคารพิพัฒนสิน ถนน

นราธิวาสราชนครินทร สาทร หรือผานทาง

เว็บไซต https://worldcreditfoncier.co.th/

pages/products-credit โทร.0-2678-3900 

และ LINE : @worldcreditfoncier

บริษัท บราเดอร คอมเมอรเชี่ยล 

(ประเทศไทย) จัดงาน T-Exhibition by GTX 

ที่สรางสรรคกิจกรรมพิเศษในครั้งนี้ โดย

เคร� องพิมพผาระบบดิจิทัล GTX ตอยอด

ความฝนของดีไซนเนอรนักออกแบบลายเสื้อ

รุนใหม รวมดีไซนเนอรช� อดังเบอรตนๆ ของ

เมืองไทย พรอมกูรูผูนําเทรนด อาทิ ปน-

อนุพงศ คุตติกุล จาก Carnival แบรนดที่เปน 

trend setter แถวหนาของไทยในปจจุบัน,  

บ็อบ-วรากฤช วิวัฒนาเกษม ผูกอตั้งและอยู

เบื้องหลังความสําเร็จของ V.A.C รานเคร� อง

แตงกาย Streetwear ดานแฟชั่นของวัยรุน

ไทย, กอ-ธัชวีร สนธิระติ ผูกอตั้ง Indigoskin 

แบรนดกางเกงยีนสสัญชาติไทยที่ดังไกล

ระดับโลก, หนุย - ธนฤทธิ์ พรมภา" เจาของ

นามปากกา "Namsing" (น้ําสิงห) ศิลปนนัก

ออกแบบสายเส้ือใหแกวงดนตรีเมทัลระดับโลก 

และจอง-พงศนรินทร อุลิศ ผูบุกเบิกคล� น

เพลงอินดี้ ไทยจาก Fat สู Cat Radio มารวม

ถายทอดประสบการณแนะนําเทคนิคเฉพาะ

ตัวที่ทําใหประสบความสําเร็จและเปนที่

ยอมรับทั้งในไทยและตางประเทศ เพ� อสราง

แรงบันดาลใจใหแกนักออกแบบรุนใหม โดย

จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 26-27 กุมภาพันธ ชั้น 

3 โซนเอเทรียม ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด 

เขาชมฟรี! รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

พัฒนาบุคคลากร       รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย

ขอนแกน เปนประธานกลาวเปดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพ� อเขาสู

ตําแหน�งทางวิชาการ รุนที่ 11 จัดขึ้นโดย กองทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแกน ภายใต

การกํากับดูแลความปลอดภัยในการควบคุมโรคติดตอตามมาตรฐาน โดยมีผูเขาอบรมเปน

บุคลากรสายวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกนและบุคลากรภายนอก รวมจํานวนทั้งสิ้น 

389 คน ณ หองประชุมอเนกประสงค อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน มหาวิทยาลัย

ขอนแกน

กลุมทรู โดย นายประพาฬพงษ มากนวล 

รองผูอํานวยการ ฝายกิจกรรมองคกรเพ� อสังคม 

พรอมดวย บริษัท ทรูมันน่ี จํากัด โดย นางสาว

จิตติมา จันทรมโรภาส ผูอํานวยการฝาย

พัฒนาธุรกิจ รวมสงมอบเงินที่ลูกคากลุมทรู 

บริจาคผานแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท 

จํานวน 340,823.08 บาท แก มูลนิธิ

กระจกเงา โดย นายเอกลักษณ หลุมชมแข 

หัวหนาศูนยขอมูลคนหาย ณ มูลนิธิกระจกเงา 

เพื่อสนับสนุนการผลิตริสแบนด์เพิ่มเติม

อีกจํานวน 1,000 เสน ภายใต โครงการ 

“หาย(ไม)หวง” ตอเน� องเปนปที่ 3 สําหรับ

ใหผูปวยหรือผูสูงอายุที่เริ่มมีอาการหลงลืม 

เปนโรคสมองเส� อม โรคจิตเวช มีอาการทาง

สมอง หรือมีพัฒนาการทางสมองชา และมี

ความเสี่ยงพลัดหลงหายจากบาน สวมใส

ขอมือ โดยในริสแบนดจะมี QR Code 

และเลขรหัส รวมถึงสัญลักษณ โครงการ 

“หาย(ไม)หวง” ที่มีระบบฐานขอมูลที่ญาติ

ผูดูแลผูปวยไดลงทะเบียนไว อันจะเช� อมโยง

ใหคนทั่วไปมีสวนรวมชวยเหลือสังคมอยาง

งายดาย เพียงสแกน 

QR Code และ RFID 

ที่ติดอยูบนสายรัดขอ

มือดังกลาว ก็สามารถ

แจงเบาะแสและสงตอ

ขอมูลผานแอปพลิเคชัน 

T h a iM i s s i n g  บน

โ ท ร ศั พ ท มื อ ถื อ ไ ด

ทันที เพ� อใหมูลนิธิ

ก ร ะ จ ก เ ง า ดํ า เ นิ น

การติดตอญาติใหมา

รั บ ผู พ ลั ด หล ง กลั บ

คืนสูครอบครัวอยาง

ปลอดภัย

ทั้งนี้ มูลนิธิกระจกเงา ยังรวมมือกับ

กลุ ่มทรู บริษัท Energetic Electrical 

Engineering และ บริษัท เอสเคที. เอ็ม

บรอยเดอรี่ จํากัด ในการผลิตปาย QR Code 

สําหรับติดเสื้อผา เพ� อเพิ่มประสิทธิภาพ

และความสะดวกในการติดตามคนหาย 

พรอมเชิญชวนลูกคารวมบริจาคทุนทรัพย 

รวมชวยผูพลัดหลง คืนสูครอบครัวอยางปลอดภัยและรวดเร็ว

กลุมทรู สงมอบเงินบริจาคของลูกคา แก มูลนิธิกระจกเงา

สนับสนุนการดําเนินโครงการดังกลาวผาน

แอปทรูมันนี่ วอลเล็ท คลิก :  https://tmn.

app.link/MIRROR_PR โดยสามารถระบุ

จํานวนเงินที่ตองการได แบบไมถูกหักคาใช

จายใดๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

มูลนิธิกระจกเงา โทร. 09-5631-1914

นางสาวกรอบแกว ปนยารชุน 

รองกรรมการผูอํานวยการสายงานภาพลักษณ

และส� อสารองคกร กลุมบริษัท คิง เพาเวอร 

เข ารั บมอบประกาศเกี ยรติคุณรางวั ล 

“Friendly Design Awards ประจําป 2565 

ประเภท หองสุขาอารยสถาปตยเพ� อคนท้ังมวล 

ซึ่งมอบใหกับองคกรที่สงเสริม สนับสนุน 

ทําคุณประโยชนทางดานอารยสถาปตย 

เพ� อผูพิการ ผูสูงอายุ และคนทั้งมวล จาก

นายแพทยประพนธ ตั้งศรีเกียรติกุล ผูชวย

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในงาน 

“Thailand Friendly Design Expo 2022 : 

มหกรรมอารยสถาปตย และนวัตกรรม

สุขภาพเพ� อคนท้ังมวล คร้ังท่ี 5”  เม� อเร็ว ๆ น้ี 

ณ ฮอลล 101 ศูนยนิทรรศการและการประชุม

ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

การรับรางวัล

ในครั้งนี้กลุมบริษัท 

คิง เพาเวอร เปนหนึ่ง

ใน 100 องคกรชั้นนํา

ของประเทศไทยที่ ได

รั บการพิ จ ารณาคั ด

เลือกจากมูลนิธิอายร

สถาปตยเพ� อคนทัง้มวล 

ภายใต โครงการ คิง 

เพาเวอร ไทย เพาเวอร 

พลังคนไทย สุขา สุขใจ 

ที่ ดํ า เ นิ น ก า ร ส ร า ง

หองนํ้าชุมชนในแหลงทองเท่ียว เพ� อยกระดับ

คุณภาพสาธารณูปโภค และสรางมาตรฐาน

ดานความสะอาดของหองน้ําในแหลงทอง

เที่ยวทั่วประเทศ ใหทัดเทียมระดับสากล โดย

กลุมบริษัท คิง เพาเวอร ตอกย้ําความเปนองคกรชั้นนําที่รับผิดชอบตอสังคม

รับประกาศเกียรติคุณรางวัล Friendly Design Awards ป 2565

มีรูปแบบ ‘Universal Design’ สําหรับชาย หญิง 

และผูพิการ เพ� อใหเปนหองน้ําของทุกคน 

ที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย ไดเอกลักษณ

และยั่งยืน

ท็อปส รวมกับ กระทรวงพาณิชย เปดงาน “พาณิชยลดราคา 

ตรุษจีนปเสือทอง”    จุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย รวมกับ สุจิตา เพ็งอุน รอง

กรรมการผูจัดการใหญฝายปฏิบัติการ Large Format บริษัท เซ็นทรัล 

ฟูด รีเทล จํากัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปดงาน “พาณิชยลดราคา 

ตรุษจีนปเสือทอง” ชูไฮไลท ไกตมไหวเจาพรอมเคร� องใน ราคาสุด

พิเศษ189 บาท/ตัวพรอมจัดทัพของไหวคุณภาพดี ครบครัน ในราคา

สุดประหยัดเพ� อชวยลดคาครองชีพใหกับพี่นองประชาชนคนไทยเชื้อ

สายจีนในชวงเทศกาลตรุษจีน โดยมี  วัฒนศักย เสือเอ่ียม, ซูซาน วอง, 

โสภาพรรณ จุยเจริญ และฐนิวรรณ กุลมงคล รวมงาน ณ รานท็อปส 

มารเก็ต สาขาเซ็นทรัล แจงวัฒนะ 

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จับมือชมรมผูสูงอายุ รวมกิจกรรม “เปล่ียนไมใกลฝง 

เปนพลังทางสังคม” เสริมสรางสุขภาพจิต และสรางกําลังใจแกผูสูงอายุ  

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี ผูผลิตและจําหน�ายปุยเคมีรายใหญใน

ประเทศไทย ภายใตตราสินคา หัววัว-คันไถ  รวมกับผูนําชุมชน ทีมแพทย 

อาสามัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และผูประกอบการในเขตอําเภอ

นครหลวง โดยมีวาที่รอยตรีจิรชัย สาฤๅษี ผูจัดการทั่วไปสายงาน

สนับสนุนการผลิต โรงงานนครหลวง เปนตัวแทนเขารวมทํากิจรรม

กับผูสูงอายุ เน� องในโอกาสสวัสดีปใหม 2565 “เปลี่ยนไมใกลฝง เปน

พลังทางสังคม” เพ� อเสริมสรางสุขภาพจิต สรางกําลังใจแกผูสูงอายุ  

และสรางความผูกพันอันดีระหวางโรงงานกับชุมชน ซ่ึงบริษัทใหความ

สําคัญและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนตอเน� องเปนประจําทุกป
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 คดีหมายเลขดําที่ สว.๑/๒๕๖๑
  ศาล     แพง   
 วันที่...๒๐...เดือน...ธันวาคม...พุทธศักราช...๒๕๖๔...
 ความแพง
 นายธนวรรธน บําเทิง ที่ ๑ ,นายรัฐ เนติวรรณ ที่ ๒  โจทก
ระหวาง
 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) จําเลย
ชื่อที่อยูคูความฝายโจทก 

๑.นายธนวรรธน บําเทิง อายุ ๓๒ อยูบานเลขที่ ๕/๑ หมูที่ ๖ ตําบลจําปาหลอ อําเภอเมือง อางทอง จังหวัด
อางทอง

๒.นายรัฐ เนติวรรณ อายุ ๖๐ อยูบานเลขที่ ๗๔ หมูที่ ๑๑ ตําบลบานอิฐ อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง
ชื่อที่อยูทนายฝายโจทก

๑.นายรัฐ เนติวรรณ อยูบานเลขที่ ๗๔ หมูที่ ๑๑ ตําบลบานอิฐ อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง
๒.นายธนะสิทธิ์ จิราสิตธนวัชร อยูบานเลขที่ ๙๘/๒๕๘ หมูที่ ๔ ถนนบานกลวย-ไทรนอย ตําบลพิมลราช 

อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
๓.นายเสฏฐณัติ สอนจันทร อยูบานเลขที่ ๘๙/๑ หมูที่ ๙ ตําบลบางแมนาง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 

ชื่อที่อยูจําเลย
๑.บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) อยูบานเลขที่ ๘๘๘/๑๖๐-๑ อาคารมหาทุน พลาซา ชั้น ๑๘ ถนน

เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ดวยโจทกทั้งสองไดยื่นฟองจําเลยวา โจทกทั้งสองและสมาชิกของกลุมไดรับความเสียหายจากกลิ่นของกาซ
คารบอนไดซัลไฟด กาซไขเนา และกรดกํามะถันจากกระบวนการผลิตของโรงงานจําเลย ทําใหรูสึกเดือดรอน
รําคาญและมีอาการแสบคอ แสบจมูก วิงเวียนศีรษะ ไมสามารถใชชีวิตไดโดยปกติ ขอบังคับใหจําเลยชดใชคา
เสียหายแกโจทกที่ ๑ เปนเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท แกโจทกที่ ๒ เปนเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาว นับแตวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกโจทกทั้งสอง แกผูเขารวม
เปนโจทกฟองคดีนี้ทั้ง ๑๐๕ คน เปนเงินในอัตราคนละ ๕,๐๐๐ บาท ตามจํานวนปที่แตละคนพักอาศัย พรอม
ทั้งดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาวนับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ ให
จําเลยปองกันหรือกระทําการไมใหกลิ่นเคมีจากกระบวนการผลิตของโรงงานของจําเลยตามฟองฟุงกระจายออก
สูภายนอกโรงงานและกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกโจทกทั้งสองและราษฎรทั่วไป

และโจทกทั้งสองยื่นคํารองพรอมคําฟองวา โจทกทั้งสองกับสมาชิกกลุมตามรายชื่อที่เสนอมาเปนผูเสียหาย
จาการกระทําละเมิดของจําเลยที่มีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากบุคคลผูทําละเมิดรายเดียวกันจากการกระ
ทําของจําเลยอันถือเปนมูลละเมิดเดียวกัน โดยความเสียหายดังกลาวมาจากขอเท็จจริงและหลักกฎหมายเดียวกัน 
มีสภาพแหงขอหา คําขอบังคับ และขออางที่อาศัยเปนหลักแหงขอหาที่เหมือนกัน และมีลักษณะเฉพาะของกลุม
บุคคลเหมือนกัน อีกทั้ง ยังเปนผูมีสิทธิมีคําขอใหปลดเปลื้องทุกขโดยใหจําเลยระงับการกระทําอันเปนการละเมิด
รวมกัน ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและกฎหมายวาดวยสิ่งแวดลอมอีกดวย การฟองคดีผูเสียหาย
โดยผูเสียหายทุกคนเปนโจทกรวมกันยอมทําใหไมไดรับความสะดวก โจทกทั้งสองเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมครบ
ถวนในการเปนตัวแทนของกลุมเพื่อดําเนินคดีนี้แทนสมาชิกของกลุม ขอใหมีคําสั่งอนุญาตใหโจทกทั้งสองดําเนิน
คดีแบบกลุม โดยมีโจทกทั้งสองเปนผูแทนกลุม 

ศาลชั้นตนไตสวนแลวมีคําสั่งอนุญาตใหโจทกทั้งสองดําเนินคดีแบบกลุมไดโดยกําหนดขอบเขตสมาชิก คือ 
บุคคลที่มีภูมิลําเนาพักอาศัยและทํากินอยูในพื้นที่หมูที่ ๑ ถึงที่ ๓, ๖, ๙ ตําบลจําปาหลอ หมูที่ ๗ ตําบลบางงิ้ว 
หมูที่ ๔,๗ ตําบลศาลาแดง อําเภอเมือง (ที่ถูก อําเภอเมืองอางทอง)จังหวัดอางทอง และหมูที่ ๑ ตําบลปาโมก หมู
ที่ ๒ ถึง ๔ ตําบลนรสิงห อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง ชวงเวลาตั้งแตป ๒๕๒๓ ถึง ๒๕๖๑
จําเลยอุทธรณ 

ศาลอุทธรณแผนกคดีสิ่งแวดลอมตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลว มีคําพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
วาอนุญาตใหโจทกทั้งสองดําเนินคดีแบบกลุมแตแกไขขอบเขตสมาชิกกลุมเปนวา  ขอบเขตสมาชิกกลุมคือ บุคคลผู
ไดรับผลกระทบจากกลิ่นเคมี จําพวกคารบอนไดซัลไฟด กาซไขเนา และกรดกํามะถัน จากการประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมของจําเลยที่ตั้งอยูเลขที่ ๓๖ หมูที่ ๒ ถนนอยุธยา –อางทอง ตําบลโพสะ อําเภอเมืองอางทอง จังหวัด
อางทอง และเลขที่ ๕๑/๑ หมูที่ ๓ ถนนอยุธยา-อางทอง ตําบลโพสะ อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง ชวงเวลา
ตั้งแตป ๒๕๒๓ ถึงป ๒๕๖๑ นอกจากที่แกใหเปนไปตามคําสั่งศาลชั้นตน คาฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณใหเปนพับ

สิทธิในการเปนสมาชิกกลุม 
(๑) สมาชิกกลุมมีสิทธิออกจากการเปนสมาชิกกลุมไดโดยแจงความประสงคเปนหนังสือยื่นตอศาลภายใน

ระยะเวลาที่ศาลกําหนด และใหถือวาสมาชิกกลุมดังกลาวๆไมเปนสมาชิกกลุมนับแตวันที่ไดแจงความประสงค
นั้นตอศาล

หากพนระยะเวลาตามที่ศาลกําหนดแลวสมาชิกจะออกจาการเปนสมาชิกกลุมไมได เวนแตจะไดรับอนุญาต
ตอศาล และคําสั่งของศาลใหเปนที่สุด

 (๒) เขาฟงการพิจารณาคดี
 (๓) รองขอใหศาลสั่งแสดงวาโจทกมิไดมีคุณสมบัติ สวนไดเสีย รวมตลอดการไดมาซึ่งสิทธิการเปนสมาชิก

กลุม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๒๒/๑๒ (๕)
(๔) ขอตรวจเอกสารทั้งหมดหรือบางสวนในสํานวนความ หรือขอคัดสําเนาเอกสารเหลานั้น
(๕ ) จัดหาทนายความคนใหมมาดําเนินคดีแทนทนายความของกลุมตามมาตรา ๒๒๒/๑๙ วรรคสอง 
(๖) รองขอแทนที่ของโจทกโดยอาศัยสิทธิตามกฎหมายบัญญัติ
(๗) คัดคานการรองขอแทนที่ของโจทกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๒๒/๒๕ การ

ที่โจทกขอถอนฟองตามมาตรา ๒๒๒/๒๘ การที่มีการตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแหง
คดีตามมาตรา๒๒๒/๒๙ และการที่คูความตกลงกันเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการ ตามมาตรา ๒๒๒/๓๐ 

(๘) ตรวจและโตแยงคําขอชําระหนี้ตามมาตรา ๒๒๒/๔๐ 
ในการดังกลาวทั้งหมดสมาชิกกลุมจะแตงตั้งทนายความก็ได
กําหนดวันเพื่อใหบุคคลแจงความประสงคเขาเปนสมาชิกกลุมคือภายในสี่สิบหาวันนับแตวันไดรับคําบอก

กลาวหรือวันที่ประกาศ 
ผลของการออกจากการเปนสมาชิก
บุคคลที่ออกจาการเปนสมาชิกกลุมแลว จะรองขอกลับเขาเปนสมาชิกกลุมอีกไมได และสมาชิกกลุมและ

บุคคลที่ออกจากการเปนสมาชิกกลุมจะรองสอดเขามาดําเนินคดีแบบกลุมไมได
สมาชิกกลุมที่ไมไดออกจากการเปนสมาชิกกลุมจะยื่นฟองจําเลยในเรื่องเดียวกันที่โจทกยื่นฟองอีกไมได 
ผลของคําพิพากษาที่จะผูกพันของสมาชิกกลุม
คําพิพากษาของศาลมีผลเปนการผูกพันคูความและสมาชิกกลุมและในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาชนะคดี ให

โจทกหรือทนายความโจทกมีอํานาจในการดําเนินคดีแทนโจทกและสมาชิกกลุม
สมาชิกกลุมมีสิทธิจะยื่นคําขอรับชําระหนี้ แตไมมีสิทธิที่จะดําเนินการบังคับคดีสวนนี้ดวยตัวเอง
จึงขอประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน หากบุคคลใดประสงคจะเขาหรือออกจากการเปนสมาชิกกลุมใหยื่น

หนังสือถึงศาลแพง ภายในกําหนดเวลาขางตน คําบอกกลาวสามารถขอดูไดที่ศาลแพง
ประกาศ ณ วันที่...๒๐...เดือน...ธันวาคม...พุทธศักราช...๒๕๖๔...

 ลงชื่อ……………………………………………ผูพิพากษา
 (นายปราโมทย สุทธิกิจจานนท) 
 ผูออกคําบอกกลาวและประกาศ

 

สมาชิกกลุมมีสิทธิจะยื่นคําขอรับชําระหนี้ แตไมมีสิทธิที่จะดําเนินการบังคับคดีสวนนี้ดวยตัวเอง
จึงขอประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน หากบุคคลใดประสงคจะเขาหรือออกจากการเปนสมาชิกกลุมใหยื่น
สมาชิกกลุมมีสิทธิจะยื่นคําขอรับชําระหนี้ แตไมมีสิทธิที่จะดําเนินการบังคับคดีสวนนี้ดวยตัวเอง
จึงขอประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน หากบุคคลใดประสงคจะเขาหรือออกจากการเปนสมาชิกกลุมใหยื่น
สมาชิกกลุมมีสิทธิจะยื่นคําขอรับชําระหนี้ แตไมมีสิทธิที่จะดําเนินการบังคับคดีสวนนี้ดวยตัวเอง

หนังสือถึงศาลแพง ภายในกําหนดเวลาขางตน คําบอกกลาวสามารถขอดูไดที่ศาลแพง
จึงขอประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน หากบุคคลใดประสงคจะเขาหรือออกจากการเปนสมาชิกกลุมใหยื่น

หนังสือถึงศาลแพง ภายในกําหนดเวลาขางตน คําบอกกลาวสามารถขอดูไดที่ศาลแพง
จึงขอประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน หากบุคคลใดประสงคจะเขาหรือออกจากการเปนสมาชิกกลุมใหยื่น

ประกาศ ณ วันที่...๒๐...เดือน...ธันวาคม...พุทธศักราช...๒๕๖๔...
หนังสือถึงศาลแพง ภายในกําหนดเวลาขางตน คําบอกกลาวสามารถขอดูไดที่ศาลแพง

ประกาศ ณ วันที่...๒๐...เดือน...ธันวาคม...พุทธศักราช...๒๕๖๔...
หนังสือถึงศาลแพง ภายในกําหนดเวลาขางตน คําบอกกลาวสามารถขอดูไดที่ศาลแพง

 ลงชื่อ……………………………………………ผูพิพากษา
 (นายปราโมทย สุทธิกิจจานนท) 

ประกาศศาลแพง
เรื่อง การขออนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุม

นายพิศาล พงศาพิชณ 

เลขาธิการสํานักงานมาตรฐาน

สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

(มกอช.) เปดเผยวา พระราช

บัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 

78 (3) บัญญัติใหขาราชการ

พลเรือนสามัญ ตองรักษา

จรรยาบรรณขาราชการและ

ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส

และสามารถตรวจสอบได  

ประกอบกับประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน หมวด 2 

ขอ 4 บัญญัติใหขาราชการตองมีจิตสํานึกที่ดี  

และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ เสียสละ 

ปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ว โปรงใส 

และสามารถตรวจสอบได

ทั้งนี้ เพ� อใหการบริหารราชการของ 

มกอช. เปนไปเพ� อประโยชนสุขของประชาชน 

เกิดผลสัมฤทธ์ิ ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ 

เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และ

ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก

และไดรับการตอบสนองความตองการ โดย

ถือเปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติ รวมทั้ง

ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 

มกอช. ประกาศเจตนารมณ “ซ� อสัตย โปรงใส รวมใจตอตานการทุจริต”

(พ.ศ. 2561-2564) มกอช. 

จึงไดจัดโครงการเสริม

สรางคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนิน

งานและโครงการเสริม

สร้ างความรู้ เ รื่ อ งผล

ประโยชนทับซอนขึ้น 

เพ� อสรางการตระหนักรู

เกี่ยวกับปองกันและตอ

ตานการทุจริต การให 

การรับสินบน หรือการ

มีผลประโยชนทับซอน 

และพร อมที่ จะสร า ง

ความโปรงใส คุณธรรม จริยธรรม

และรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจน

สรางวัฒนธรรมท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ เพ� อเปนการปลูกจิตสํานึก

บุคลากรในสังกัดใหมีคุณธรรม

จริยธรรม ปฏิบัติงานดวยความ

ซื่อสัตย์สุจริตและมีค่านิยมในการ

ปฏิบัติงานเพ� อประโยชนสวนรวม มี

ความละอายตอการทุจริตประพฤติ

มิชอบ โดยการนําหลักการตอตาน

การทุจริตในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ

จนเปน วิถีชีวิต นําไปสูภาพลักษณที่ดีตอ

บุคลากร ตอหน�วยงาน และเปนที่ประจักษ

แกหน�วยงานอ� นได

โอกาสนี้ คณะผูบริหารและเจาหนาที่ 

มกอช. ไดรวมกันกลาวคําประกาศเจตนารมณ

เพ� อตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ และ

ไมรับของขวัญและของกํานัลทุกชนิด

จากการปฏิบัติหนาที่ ตามนโยบาย No Gift 

Policy 

“มกอช. ขอประกาศเจตนารมณวา 

จะบริหารและปฏิบัติราชการตามหลัก

ธรรมาภิบาล โดยจะยึดมั่นในความซ� อสัตย 

สุจริต มีคุณธรรม มีความโปรงใส มีความ

พรอมรับผิด จะนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชเปนแนวทางในการประพฤติ

ปฏิบัติ และดํารงตนไวซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี

ความเปนเจาหนาที่ของรัฐ กลายืนหยัดใน

สิ่งที่ถูกตอง ยึดมั่นในคานิยมขององคกร 

ตอตานการทุจริตคอรรัปชันในทุกรูปแบบ 

ปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของภาค

รัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคสวน 

ดวยความถูกตองและเปนธรรม รวมทั้ง

เปดโอกาสใหมีสวนรวมและตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของ มกอช. พรอมทั้งสราง

วัฒนธรรมและปลูกฝงคานิยมใหบุคลากร

มีจิตสํานึกในการดํารงไวซึ่ง “ความซ� อสัตย 

สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม” ผูบริหาร 

ขาราชการ และเจาหนาที่ มกอช. ทุกคน 

จะไมเรียกไมรับของขวัญและของกํานัล

ทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาที่ ตามหลัก No 

Gift Policy คํานึงถึงประโยชนสวนรวม

มากกวาประโยชนสวนตนและไมใหเกิด

ผลประโยชนทับซอนจากการปฏิบัติงาน” 

เลขาธิการ มกอช. กลาว

คุณประจักษ ตั้งคารวคุณ ประธาน

กรรมการบริษัท ที โอเอ เพนท (ประเทศไทย) 

และในฐานะประธานมูลนิธิคุณแมลี้กิมเกียว 

ต้ังคารวคุณ ไดมอบทุนการศึกษา ประจําป 2564 

ใหแกเด็กและเยาวชนที่เรียนดี และเรียน

ปานกลางที่ขาดแคลนทุนทรัพยทั่วประเทศ 

รวมกวา 1,600 ทุน รวมเปนเงิน 6 ลานบาท 

อาทิ ทุนการศึกษาแกเด็ก เยาวชน และ

นักศึกษาแพทยที่ ไดรับผลกระทบจากวิกฤต

โควิด-19 และเหตุอุทกภัย ทุนการศึกษา

โครงการแพทยสตรี สมาคมแพทยสตรีแหง

ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ ทุนการ

ศึกษาแกนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน เปนตน

TOA และ มูลนิธิคุณแมลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ สรางโอกาสทางการศึกษา แกปญหาความยากจน

คุณประจักษ ไดกลาววา “ในชวง 2 

ปท่ีผานมาน้ี แมจะมีวิกฤตการแพรระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ซึ่งสงผลกระทบตอหน�วยงาน

และประชาชนในทุกภาคสวน รวมถึงการศึกษา

ของเยาวชนทุกระดับชั้น แตเรายังคงมุงมั่น

ใหการสนับสนุนทุนการศึกษาแกเยาวชนตอไป 

เพ่ือให้เยาวชนยังคงได้รับการศึกษาที่

ดีและทั่วถึง  เพราะการศึกษาเปน

รากฐานสําคัญที่จะชวยสงเสริมให

เด็ก และเยาวชนไทยเติบโตเปนคนดี 

มีวิชาความรู ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 

และสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนให

ดีขึ้นได เม� อเด็กและเยาวชนเหลานี้

ประสบความสําเร็จแลว ก็สามารถ

ขยายผลไปชวยเหลือคนอ� น ๆ ตอไปได” 

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา TOA และ 

มูลนิธิคุณแมลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ได

ดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง  

โดยนําผลกําไรจากการดําเนินธุรกิจมา

ตอบแทนคุณแผนดินท่ีใหท่ีอยู ท่ีทํากิน แบงปน

ชวยเหลือแกผูตกทุกข ไดยาก เผ� อแผทุก

ศาสนา ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ศาสนา

อิสลาม  และสิ่งสําคัญที่สุดคือการให โอกาส

ทางการศึกษาในทุกระดับชั้นแกผูที ่เรียนดี

และเรียนปานกลาง ที่มีความประพฤติดี 

กตัญู แตขาดแคลนทุนทรัพย เพราะการ

ศึกษาจะชวยแกปญหาความยากจนอยาง

ยั่งยืนในสังคมไทยได

คราบที่นอน.. เร� องคราบตางๆ บน

ที่นอนเปนปญหาที่ทําให ใครหลายคนรูสึก

เซ็งและเปนกังวลมาก เพราะไมวาจะทํา

อยางไรคราบเหลานั้นก็ไมหายไปเสียที ยิ่ง

บานไหนมีสัตวเลี้ยง เด็กนอย หรือแมแตตัว

เราเองก็ตางเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดคราบอัน

ไมพึ่งประสงค ซึ่งบางครั้งก็เปนคราบเปอนสี

เหลือง บางคราวก็เปนคราบสิ่งสกปรกที่ไมมี

ที่มาที่ไป ซึ่งเราจะเห็นคราบเหลานี้ทุกครั้งก็

ตอนที่เราเปลี่ยนผาปูที่นอน

วันนี้เราจะมาแนะนําการทําความ

สะอาดโดยแบบคราบออกเปน 2 กลุมดังนี้ 

กลุมที่ 1 คราบเหลืองหรือคราบสิ่ง

สกปรกที่ไมมีที่มาที่ไป มองดูแลวไมเห็นทาที

วาจะจางหายไปเองงายๆ ใหลองใชนํ้ามะนาว

ค้ันสดเทลงไปบนคราบเปอนใหชุมแลวท้ิงไว

สัก 5 นาที หลังจากนั้นใชผาสะอาดซับน้ํา

ออกและเช็ดทําความสะอาดดวยสบู แคน้ีก็จบ

ปญหาเร� องคราบไปไดแลว ลองทํากันดูไดเลย

กลุมที่ 2 คราบเลือด เพียงแคคิดก็

รูสึกหนักใจแลววาคราบเลือดจะถูกกําจัด

ออกไดอยางไร ไมตองกังวลไปเรามีวิธีลบ

คราบเลือดออกมาใหทุกคนแลว เตรียมจดไว

ไดเลย วิธีทําก็แสนงายดายเพียงแคผสม

หมดกังวลเร� องคราบสกปรกบนที่นอน ดวยผารองกันเปอนกันน้ํา 

รุน Fresher Waterproof Mattress Protector เคยไหมที่ตองเจอกับปญหาเร� อง

เบกกิ้งโซดา 2 สวนกับน้ํา 1 สวนและจัดการ

คนเขาใหกันหลังจากนั้นใหปายสิ่งที่เราผสม

ไวตรงคราบเลือดทิ้งไว 30 นาที จากนั้นก็ใช

ผาสะอาดเช็ดออก คราบเลือดก็จะเริ่มจาง

ลงและหายไป แตขอบอกไวกอนวาหากเปน

คราบเลือดที่ฝงลึกหรือทิ้งเวลามานานมาก

แลว คาบเลือดอาจจะหายยากหน�อย 

แตเราขอแนะนําวิธีท่ีงายท่ีสุด โดยไมตอง

มากังวลเร� องคราบเปอนหรือคราบฝงลึกเลย 

เพียงแคใชผารองกันเปอนกันน้ํา รุน Fresher 

Waterproof Mattress Protector นวัตกรรม

ใหมจาก Dunlopillo เพียงแคนี้ก็หมดหวง

เร� องคราบเปอนหรือคราบสกปรกไปไดเลย

คุณสมบัติของผารองกันเปอนกันน้ํา 

รุน Fresher Waterproof Mattress Protector 

ปองกันของเหลวไดอยางสมบูรณแบบ ทําให

ที่นอนของคุณสะอาด รูสึกเหมือนใหมตลอด

การใชงาน หมดหวงเร� องคราบฝงลึก เหมาะ

สํ าหรับคนที่ เปนภูมิแพและผิ วแพ ง าย 

นวัตกรรมโครงสราง Permeable Membrane 

เพิ่มความสามารถในการดูดความชื้นและ

ระบายอากาศไดดี ผาทอ Jacquard สัมผัส

ออนโยน แข็งแรง ทนทาน

วิธีการทําความสะอาดและดูแล ซัก

โดยใช โหมด Gentle cycle แลวนําไปผึ่งลม

ในที่รม ควรหลีกเลี่ยงแดดจัด หามรีด หาม

ฟอก หรือซักดวยโหมดอ� นๆ 

อานมาถึงตรงนี้แลวหากรูสึกสงสัยวา

ผารองกันเปอนกันน้ําจะสามารถแกไขปญหา

เร� องคราบไดอยางหมดจดไหม บอกเลยวา

ไมตองลังเลหรือเปนกังวลเลย เพราะผารอง

กันเปอนกันน้ํารุน Fresher Waterproof Mat-

tress Protector จาก Dunlopillo นี่แหละคือ

ตัวชวยที่ดีและสะดวกในการใชงานที่สุดแลว 

สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามไดที่ เฟซบุค Dun-

lopillo Thailand หรือ โชวรูมทั้ง 10 สาขา 

นิปปอนเพนต มอบเงินรางวัล    มนตรี คําโพธิ์ ผูชวยผูจัดการทั่วไป 

บริษัท นิปปอนเพนต (ประเทศไทย) หน�วยธุรกิจสีพนซอมรถยนต 

มอบเงิน 40,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ใหกับ ศราวุธ 

กระตายเทศ (ชางสี) และวรดร คําพระจันท (ชางตัวถัง) ประเภท

ทักษะพนักงานชางซอมสีตัวถังและสี ในการแขงขันทักษะพนักงาน

ฮอนดาประจําป 2564 โดยมีสรุศักด์ิ กุลจิตติศาสตร ปรัชญา ดําประภา 

และพัลลภ เลิศธีรพงศ รวมแสดงความยินดี ณ ฮอนดาคารส นครสวรรค 

สาขาเขาเขียว 

ไทยออยล มอบผาหมจาก โครงการ “ไทยออยลกลั่นไออุน 

สูภัยหนาว” ใหผูประสบภัยหนาว ที่ อ.อมกอย จ.เชียงใหม

บริษัท ไทยออยล สงมอบผาหมกันหนาวใหกับประชาชนใน

พื้นที่ อําเภอ อมกอย จังหวัดเชียงใหม ภายใต โครงการ “ไทยออยล

กล่ันไออุน สูภัยหนาว” โดยเชิญชวนพนักงานรวมกับบริษัทฯ บริจาค

เงินเพ� อจัดซ้ือผาหมมอบใหผูประสบภัยหนาว โดยมีนายธวัฒชัย  แกวอวน 

สาธารณสุขอําเภออมกอย เปนผูแทนรับมอบ
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ตร.แคนาดาสลายม็อบปิดสะพานผ่านแดน

วินด์เซอร์ • จุดผ่านแดนสำาคัญระหว่างสหรัฐและแคนาดา

กลับมาเปิดใช้งานได้ตามปกติแล้ว หลังจากถูกม็อบต่อต้าน

บังคับฉีดวัคซีนและมาตรการควบคุมโควิด-19 นำาโดยคนขับ                                                  

รถบรรทุก ปิดสะพานในฝ่ังแคนาดา กระท่ังตำารวจตัดสินใจ

เคลียร์พ้ืนท่ี รายงานเอเอฟพีเมื่อวันจันทร์ท่ี 14 กุมภาพันธ์ 

กล่าวว่า สะพานแอมบาสเดอร์ซ่ึงเป็นจุดผ่านแดนระหว่างเมือง

ดีทรอยต์ของสหรัฐกับเมืองวินด์เซอร์ของแคนาดาแห่งน้ี เป็น

เส้นทางขนส่งสินค้าระหว่าง 2 ประเทศท่ีคิดเป็นประมาณ 25% 

การปิดสะพานของกลุ่มผู้ประท้วงในแคนาดาส่งผลกระทบต่อ

ธุรกิจในสหรัฐ และทำาให้โรงงานผลิตรถยนต์ท้ัง 2 ฝ่ังต้องระงับ

หรือลดกำาลังการผลิต บริษัทสะพานระหว่างประเทศดีทรอยต์

กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันอาทิตย์ว่า ขณะน้ีสะพานแอมบาส 

เดอร์กลับมาเปิดเต็มตัวแล้ว และการค้าระหว่างแคนาดาและ

สหรัฐสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีอีกครั้ง สำานักงานบริการ

ชายแดนแคนาดายืนยันผ่านทวิตเตอร์เช่นกันว่า สะพานนี้

กลับมาเปิดบริการอีกครั้งแล้ว ตำารวจเริ่มเคลียร์สะพานเมื่อ

วันเสาร์ และสามารถเคลื่อนย้ายรถบรรทุกหลายคันออกจาก

สี่แยกใหญ่ได้สำาเร็จ แต่ผู้ชุมนุมบางส่วนยังปักหลักคุมเชิงกับ

เจ้าหน้าที่และขัดขวางการจราจรอยู่ต่อไป ล่วงเข้าวันอาทิตย์ 

ตำารวจกล่าวว่ามีผู้ประท้วงถูกจับกุม 25-30 คน “จะไม่มีการ

อดทนกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย” ตำารวจวินด์เซอร์ รัฐออนแท

รีโอทวีต

ฝรั่งเศสวิสามัญมือมีดที่สถานีรถไฟปารีส

ปารีส • เอเอฟพีและรอยเตอร์รายงานว่า ตำารวจฝรั่งเศส

วิสามัญฆาตกรรมชายที่ใช้มีดยาวแทงตำารวจ 2 นายที่สถานี

รถไฟแกร์ดูนอร์ในกรุงปารีส เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์

ตามเวลาท้องถิ่น แหล่งข่าวตำารวจผู้หนึ่งเผยว่า มีดที่ชาย

คนนี้ใช้ก่อเหตุยาว 30 ซม. ที่ด้ามมีดเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

ว่า ACAB (All Cops Are Bastards) เฌราร์ ดาร์มานอง รัฐ 

มนตรีมหาดไทยฝรั่งเศสทวีตว่า ตำารวจใช้อาวุธปืนเพื่อกำาจัด

อันตรายต่อตนเองและผู้ โดยสารทุกคน เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ

เวลาราว 07.00 น. ฌอง บัปติสต์ เฌบบารี รัฐมนตรีคมนาคม

ฝรั่งเศสเผยกับสถานีโทรทัศน์แอร์แอมเซว่า ตำารวจทราบว่า

ชายที่ก่อเหตุเป็นคนที่เตร็ดเตร่อยู่รอบสถานีรถไฟแห่งนี้อยู่

แล้ว ตำารวจทั้ง 2 นายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

ไต้หวันร้องแก้ กม.สมรสเพศเดียวกันได้ทุกชาติ

ไทเป • เอเอฟพีรายงานว่า นักเคลื่อนไหวกลุ่มแอลจีบีทีคิวของ

ไต้หวัน ใช้โอกาสวันจันทร์ท่ี 14 กุมภาพันธ์ ท่ีเป็นวันวาเลนไทน์

ชุมนุมหน้าสภานิติบัญญัติในกรุงไทเป เพื่อขอให้แก้ไขกฎหมาย

สมรสเพศเดียวกันให้ครอบคลุมทุกชาติ ตามกฎหมายปัจจุบัน 

ชาวไต้หวันแต่งงานกับเพศเดียวกันท่ีเป็นชาวต่างชาติได้อย่าง

ถูกกฎหมายเฉพาะกับชาติท่ีมีกฎหมายรับร้องการแต่งงานเพศ

เดียวกัน ศาลไต้หวันพิจารณาอนุญาตการแต่งงานกับชาวต่าง

ชาติที่ไม่เข้าเกณฑ์เป็นรายๆ ไป แต่ทั้ง 2 คนต้องมาปรากฏตัว

ที่ศาล ซึ่งเป็นเรื่องยากมากสำาหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทาง

เข้าไต้หวันตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19.

เมฆหมอกวิกฤตยูเครน

ลอยเหนือเอเชีย...

คนถามผมว่าวิกฤตยูเครนเก่ียวอะไรกับเอเชียหรือ

อาเซียน รวมทั้งประเทศไทยหรือ?

คำาตอบก็คือ การเผชิญหน้าระหว่างมหาอำานาจ 

ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในส่วนไหนของโลกก็มีผลกระทบต่อเราทั้ง

นั้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ราคาน้ำามันและพลังงานที่พุ่งขึ้นจนทำาให้ข้าวของ

แพง และอัตราเงินเฟ้อขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เป็นผลทาง

ตรงของกรณียูเครน

แต่การเมืองระหว่างประเทศที่มีผลกระทบจากยุโรป

สู่เอเชียก็เห็นชัดเจนว่ามีภาพของเมฆหมอกแห่งสงคราม

ยูเครนมาวนเวียนอยู่เหนือเอเชียอย่างไม่อาจจะปฏิเสธได้

ความขัดแย้งใดๆ เกี่ยวกับพรมแดนระหว่างยูเครน

กับรัสเซียจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อเอเชีย โดย

จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย พยายามอย่างเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงไม่

ให้ถูกลากเข้าไปเกี่ยวโยงโดยตรงมากนัก

ยุโรปและออสเตรเลียเริ่มรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้น

เรื่อยๆ ที่สงครามไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

จีนนั้นไม่ต้องสงสัยว่ายืนอยู่ข้างรัสเซีย แต่ปักกิ่งก็ไม่

น่าจะสนับสนุนให้รัสเซียบุกเข้ายูเครนอย่างโจ๋งครึ่ม

ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน พบกับ

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ก่อนพิธีเปิดการแข่งขัน

กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว พร้อมออกแถลงการณ์ร่วมพิเศษ 

5,300 คำาที่บรรยายถึงมิตรภาพระหว่าง 2 ประเทศว่า “ไร้

ขอบเขต”

ที่สำาคัญ จีนออกมาต่อต้านการขยายตัวของนาโต

เป็นครั้งแรก โดยสนับสนุนการคัดค้านของรัสเซียต่อการที่

ยูเครนจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางทหารของตะวันตก

ข้อความตอนหนึ่งของแถลงการณ์ร่วม แม้จะไม่ได้ระบุ

ชื่อยูเครนอย่างเปิดเผย แต่ก็ชี้ ไปในทิศทางนั้น

“ฝ่ายต่างๆ ได้ออกมาคัดค้านการขยายสมาชิกของนา

โตเพิ่มเติม และเรียกร้องให้พันธมิตรแอตแลนติกเหนือละทิ้ง

แนวทางสงครามเย็นบนพื้นฐานของอุดมการณ์ เคารพใน

อธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์ของประเทศอื่นๆ...” 

ต้องไม่ลืมว่าจีนก็มีปัญหา “แยกดินแดน” ของตนใน

กรณีของซินเจียงและไต้หวัน 

ดังนั้นปักกิ่งจึงออกมาสนับสนุนมอสโกไม่ได้เต็มปากใน

กรณีที่รัสเซียดูเหมือนจะสนับสนุนความพยายามแยกตัวของ

แคว้นดอนบาสออกจากยูเครน

ไต้หวันก็จับตาสถานการณ์ยูเครนอย่างใกล้ชิด เพราะมี

ความละม้ายคล้ายกับเหตุการณ์ที่นั่นในหลายมิติเช่นกัน

รัสเซียอ้างอิทธิพลเหนือยูเครน หรืออย่างน้อยก็ส่วน

หนึ่งของยูเครน เหมือนที่ปักกิ่งอ้างว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของ                                                                    

จีน

ขณะที่สหรัฐฯ และนาโตโต้รัสเซียว่ากำาลังคุกคาม

อธิปไตยของยูเครน และจะช่วยเหลือยูเครนให้ต่อสู้กับความ

พยายามจะรุกรานประเทศนั้น

ทำานองเดียวกันวอชิงตันก็เตือนจีนว่าหากใช้กำาลังผนวก

ไต้หวัน สหรัฐฯ ก็มีพันธกรณีที่จะต้องช่วยเหลือเกาะแห่งนั้น

ในการปกป้องตัวเองจากการคุกคามของจีน

ประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน ของไต้หวัน เรียกประชุม

ด้านความมั่นคงระดับสูงเมื่อปลายเดือนที่แล้วเพื่อหารือ

สถานการณ์ในยูเครน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ

สถานการณ์ในช่องแคบไต้หวัน

หลังการประชุม เธอสั่งให้สภาความมั่นคงไต้หวันตั้ง

หน่วยเฉพาะกิจว่าด้วยเหตุการณ์ในยูเครนเพื่อติดตาม “ความ

เคลื่อนไหวในยูเครนตะวันออกและผลกระทบใดๆ ที่อาจ

เกิดขึ้นต่อความมั่นคงของชาติของเรา” 

ไต้หวันมองตัวเองเหมือนยูเครนที่ต้องเผชิญกับ 

“ภัยคุกคามและการข่มขู่ทางทหารจากจีน” ไช่ อิงเหวิน 

ประกาศ 

อินเดียก็ต้องใช้นโยบาย “เดินไต่เชือก” ระหว่าง

รัสเซียและอเมริกาในกรณีนี้เช่นกัน

เมื่อเดือนที่แล้ว อินเดียตัดสินใจงดออกเสียง

ประเด็นเกี่ยวกับวิกฤตยูเครนที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง

สหประชาชาติ

รัสเซียซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก

จีนเพียงประเทศเดียว งดออกเสียง 3 

ประเทศ ส่งผลให้มีการประชุมคณะ

มนตรีความมั่นคงแห่งยูเครนเมื่อวันที่ 

31 ม.ค. 

อินเดีย กาบอง และเคนยา ซึ่ง

ล้วนแต่เป็นสมาชิกไม่ถาวรของสภานี้ งด

ออกเสียง การงดออกเสียงทำาให้อินเดีย

หลีกเลี่ยงที่ต้องแสดงจุดยืนในประเด็นนี้

แต่รัสเซียก็ยังต้องตระหนักถึง

ความสัมพันธ์เก่าแก่กับอินเดีย ซึ่งต้อง

ถือว่าเป็นหุ้นส่วนทางด้านการเมืองที่มี

มายาวนานตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียต

ส่วนญี่ปุ่นนั้นเดินหน้าแสดงความ

เป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันกับยูเครน

วิธีการแสดงออกว่าเป็นน้ำาหนึ่งใจ

เดียวกันกับกรุงเคียฟของญี่ปุ่นคือ มติ

ของสภาผู้แทนราษฎรที่ระบุว่า โตเกียว 

“เป็นห่วงเป็นใยอย่างยิ่ง และขอ

สนับสนุนให้ชาวยูเครนมีความสามารถที่

จะปกปักรักษาอธิปไตยของประเทศและ

ภูมิภาคของตนอย่างมีเสถียรภาพ”

แต่การลงมติในวันอังคาร (8 ก.พ.) ไม่ได้กล่าว

ถึงรัสเซียโดยตรง เพราะต้องการดำาเนินนโยบายที่ 

“รอบคอบ” และเผื่อช่องทางของการปรับเปลี่ยนหาก

สถานการณ์เข้าสู่จุดเลวร้ายที่สุด นั่นคือการรุกรานยูเครน 

โดยรัสเซีย

ไม่ต้องสงสัยว่าสหรัฐฯ ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านความ

มั่นคงของญี่ปุ่นต้องการให้ โตเกียวแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าว

กว่านี้

แต่ในสถานการณ์เช่นนี้ญี่ปุ่นก็คงจะต้องร่วมกับ

ตะวันตกในการประกาศคว่ำาบาตรรัสเซียหากสงครามปะทุ

ขึ้น 

เห็นหรือยังว่าชาติใหญ่ๆ ในเอเชียก็กำาลังต้องแสดง

จุดยืนเกี่ยวกับยูเครนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้.

มี

สหรัฐคาดรัสเซียบุกยูเครนพุธนี้
วอชิงตัน/เคียฟ • รายงานข่าวกรองของสหรัฐบ่งชี้ว่ารัสเซียวาง 

แผนรุกรานยูเครนพุธนี้ แต่ โฆษกเพนตากอนไม่ยืนยัน อ้างสหรัฐแค่

พยายามป้องกัน “การโจมตีแบบเซอร์ ไพรส์” ด้วยการแชร์ข้อมูล

ที่รู้มา ขณะยูเครนผวาสงคราม ขอเจรจารัสเซียอย่างเป็นทางการ

ภายใน 48 ชม. ทูตเอ่ยปากพร้อมพับแผนขอเข้าร่วมนาโต

รายงานรอยเตอร์เม่ือวัน

จันทร์ท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2565 กล่าว

ว่า ไม่ก่ีสัปดาห์มาน้ี รัสเซียวาง

กำาลังทหารมากกว่า 100,000 นาย  

พร้อมอาวุธหนักใกล้ชายแดน

ยูเครนในระยะท่ีสามารถโจมตีได้ 

ทำาให้สหรัฐและพันธมิตรในนาโต

เตือนว่ารัสเซียมีแผนรุกรานเพื่อน

บ้านชาติน้ี แม้รัสเซียจะยืนกราน

ปฏิเสธ โดยอ้างว่าเป็นเพียงการ

ซ้อมรบภายในดินแดนของรัสเซีย 

แต่ขณะเดียวกัน รัสเซียยื่นข้อเรียก

ร้องเป็นลายลักษณ์อักษรให้นาโต

ระงับการขยายมาทางตะวันออก 

รวมถึงการรับยูเครนเป็นสมาชิก 

แต่สหรัฐและนาโตปฏิเสธ 

เจค ซัลลิแวน ท่ีปรึกษาด้าน

ความม่ันคงของทำาเนียบขาว กล่าว

เตือนว่า รัสเซียสามารถรุกราน

ยูเครนได้ทุกเมื่อ ส่วนประธานาธิบดี

โจ ไบเดน ซ่ึงได้โทรศัพท์คุยกับ

ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี 

ของยูเครน เกือบช่ัวโมงเมื่อวันอา 

ทิตย์  ให้คำาม่ันว่าเขาจะสนับสนุน

ยูเครนหากถูกรุกราน และจะปก 

ป้องดินแดนของนาโต 

ในคำาให้สัมภาษณ์รายการ 

“สเตทออฟเดอะยูเนียน” ของซีเอ็น

เอ็นเมื่อวันอาทิตย์ ซัลลิแวนถูกต้ัง

คำาถามเก่ียวกับรายงานข่าวกรอง

ท่ีว่า รัสเซียอาจบุกยูเครนในวัน

พุธน้ี เขาตอบว่า เราไม่สามารถ

ทำานายวันได้อย่างเท่ียงตรง แต่

เราพูดมาระยะหน่ึงแล้วว่า ตอน

น้ีเราอยู่ในช่วงเวลาน้ัน และการ

รุกรานอาจเร่ิมข้ึน ปฏิบัติการทาง

ทหารคร้ังใหญ่อาจเร่ิมข้ึนในยูเครน

โดยรัสเซียในวันใดก็ได้ ซ่ึงรวมถึง

ในสัปดาห์หน้าก่อนปิดโอลิมปิก

เขากล่าวว่า สหรัฐจะยังคง

แบ่งปันส่ิงท่ีได้รู้มากับคนท่ัวโลกต่อ

ไป เพื่อไม่ให้รัสเซียมีโอกาสปฏิบัติ

การจัดฉากแบบเซอร์ไพรส์เพื่อใช้

เป็นข้ออ้างในการโจมตี 

การให้สัมภาษณ์กับราย 

การ “เฟซเดอะเนชัน” ของสถานี

ซีบีเอส ซัลลิแวน กล่าวว่า สหรัฐ

จะปกป้องดินแดนทุกตารางน้ิว

ของนาโต ทุกตารางน้ิวของดิน

แดนภายใต้มาตรา 5 และเราคิด                                         

ว่ารัสเซียเข้าใจข้อความน้ีอย่างถ่อง 

แท้

ทั้งนี้ ยูเครน ซึ่งเป็นอดีต

สมาชิกสหภาพโซเวียต ไม่ได้เป็น

สมาชิกนาโต 

วันเดียวกัน จอห์น เคอร์                                           

บี โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐ 

ปฏิเสธจะยืนยันรายงานการบุก

ยูเครนในวันพุธ “ผมไม่อยู่ในฐา 

นะท่ีจะยืนยันรายงานเหล่าน้ี” เขา                                                 

กล่าวกับ “ฟ็อกซ์นิวส์ซันเดย์” แต่

เขาเป็นอีกคนท่ีย้ำาว่า ปฏิบัติการ

ทางทหารของรัสเซียสามารถเกิด                                                    

ได้ทุกเวลา การประเมินเหล่าน้ีมา

จากแหล่งข่าวหลากหลาย ไม่ได้

จำาเพาะว่าต้องเป็นภายในหน่วย

ข่าวกรอง แต่รวมถึงส่ิงท่ีเราเห็นอยู่

โทนโท่  ว่าทหารมากกว่า 100,000                                                            

นาย ยังคงต้ังขบวนเป็นแถวติดชาย 

แดนยูเครน

เมื่อวันอาทิตย์ รัฐบาลยู                                                

เครนเรียกร้องการเจรจาอย่างเป็น

ทางการกับรัสเซียและชาติสมาชิก

องค์การว่าด้วยความม่ันคงและ

ความร่วมมือในยุโรป (โอเอสซีอี) 

ภายใน 48 ช่ัวโมง เพื่อหารือเก่ียว

กับการเสริมกำาลังทหารและการ

เคลื่อนไหวของกองทัพรัสเซียตาม

แนวชายแดนของยูเครน

ด้านบีบีซีรายงานอ้างคำา                                            

กล่าวของวาดิม พริสไตโก เอก 

อัครราชทูตยูเครนประจำาอังกฤษ 

ท่ีส่งสัญญาณว่ายูเครนอาจยอม

ถอยด้วยการยกเลิกความพยายาม

เข้าร่วมนาโตเพื่อหลีกเล่ียงสงคราม 

โดยเขากล่าวว่ายูเครนเต็มใจจะ “ยืด 

หยุ่น” เกี่ยวกับเป้าหมายการเป็น

สมาชิกนาโต.

‘คิริน’ถอนตัวจากธุรกิจเบียร์ในเมียนมา

โตเกียว • คิรินโฮลดิงส์ บริษัท

ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ของญ่ีปุ่น

แถลงเมื่อวันจันทร์ว่า ตัดสินใจ

ถอนตัวจากการทำาธุรกิจและการ

ร่วมทุนกับบริษัทในเมียนมาท่ีมี

ความเชื่อมโยงกับกองทัพ

สำานักข่าวเอพีและรอยเตอร์

รายงานว่า คิรินโฮลดิงส์ บริษัท

เครื่องดื่มรายใหญ่ของญ่ีปุ่น เจ้า 

ของเบียร์แบรนด์ดังหลายแบรนด์

ท่ีจำาหน่ายท่ัวโลก แถลงเมื่อวัน

จันทร์ท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2565 ว่า

คณะกรรมการบริหารของบริษัท

ตัดสินใจท่ีจะ “ยุติอย่างเร่งด่วน” 

ในการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับ

บริษัท เมียนมา อีโคโนมิค โฮล 

ดิงส์ (เอ็มอีเอชแอล) ซ่ึงเป็น

บริษัทในเครือของกองทัพเมียน 

มา หลังจากพบว่าเป็นเรื่องยาก

ลำาบากท่ีจะยุติการร่วมลงทุนกับ

บริษัทน้ีอย่างรวดเร็วตามวิธีทาง

ท่ีบริษัทคิรินต้องการ 

ก่อนหน้าน้ีบริษัทคิรินมีข้อ

โต้เถียงกับบริษัทเอ็มอีเอชแอล 

เนื่องจากคิรินหาทางยุติการเป็น                         

หุ้นส่วนทางธุรกิจในบริษัทผลิต

เบียร์กับเอ็มอีเอชแอล หลังจาก

ทหารเมียนมาก่อรัฐประหารโค่น

ล้มรัฐบาลประชาธิปไตย เมื่อวันท่ี                                       

1 กุมภาพันธ์ปีท่ีแล้ว โดยคิรินต้อง 

การให้เอ็มอีเอชแอลขายหุ้นออกไป

โฆษกของคิรินโฮลดิงส์

แถลงว่า ขณะน้ีบริษัทจะขายหุ้น

ท่ีถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 51 ใน

บริษัทผลิตเบียร์เมียนมา 2 บริษัท

คือ เมียนมา บริวเวอรี และมัณ 

ฑะเลย์ บริวเวอรี โดยจะไม่ขาย

หุ้นให้กับเอ็มอีเอชแอล

ในการถอนตัวจากการทำา

ธุรกิจในเมียนมา บริษัทให้ความ

สำาคัญกับสวัสดิภาพและความ

ปลอดภัยของพนักงานท้องถิ่นที่

ทั้ง 2 บริษัทมีพนักงานรวมกัน

ราว 1,450 คน 

บริษัทเมียนมา บริวเวอรี 

ก่อตั้งในปี 2538 ผลิตเบียร์ภาย

ใต้แบรนด์เมียนมาเบียร์, คิรินอิ

จิบัน, อันดามันโกลด์และแบล็ก 

ชิลด์ ยังไม่แน่ชัดว่าบริษัทแห่ง

นี้จะยังคงผลิตเบียร์อิจิบันอีกต่อ

ไปหรือไม่ หลังจากยุติการร่วม

ทุนกับบริษัทคิรินโฮลดิงส์

บริษัทคิรินโฮลดิงส์แถลง

ก่อนหน้าน้ีว่าขาดทุนจากการด้อยค่า

สินทรัพย์ในการทำาธุรกิจในเมียนมา

ในปี 2564 อยู่ท่ี 68,000 ล้านเยน.

เคลียร์ม็อบ • ตำ�รวจแคน�ด�รวมกำ�ลังเตรียมเคลียร์ผู้ประท้วงบังคับฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่นำ�โดยคนขับรถบรรทุก ที่ปิดท�งเข้�สะพ�น

แอมบ�สเดอร์ในเมืองวินด์เซอร์ รัฐออนแทรีโอ เมื่อวันที่ 13 กุมภ�พันธ์ 
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มาดวยกัน

และรัฐมนตรีที่เกี่ยวของทั้งหมดมาประชุม

ดวย ทั้งทางออนไลน ประชุมวิดี โอคอน

เฟอเรนซไปดวย และมีสวนหนึ่งนั่งในหอง

นี้ ซึ่งการประชุมวันนี้ ไม่มีเรื่องอื่น ไม่มี

เรื่องอะไรที่เป็นพิเศษ เป็นเรื่องปัญหา

สุขภาพ ปญหาเร� องโควิด-19 และในหลาย

กิจกรรมที่เกี่ยวของที่เราเคยพูดมีขาวออก

ไป โดยพอถึงจังหวะนี้ พล.อ.ประยุทธ ได

หันหนาไปหานายอนุทินที่ยืนยิ้มอยู พรอม

กลาววา “ผมไมรูวาไปพูดตอนไหนจําไมได 

หนูชวยหน�อยนะ ผมก็บอกทุกทาน ทั้งนาย

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกฯ และ 

รมว.พาณิชย อะไรตางๆ ในพรรครวม

รัฐบาล หัวหนาพรรค ก็บอกใหชวยกัน

หน�อยนะ ในการทํางานใหประเทศชาติ

เดินหนาไปใหได พูดอยางนี้ ไมใชประเด็น

ทางการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น เพราะทุกคนมีหนา

ที่ของตัวเองอยูแลว พรรครวมรัฐบาลก็คือ

พรรครวมรัฐบาล และทุกพรรคยังยืนยัน

ทํางานรวมกันตอไป ไมไดมีปญหาอะไร

ทั้งสิ้น”

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจําสํานักประจําสํานักนายกฯ กลาว

ถึงกรณี พล.อ.ประยุทธขอความรวมมือให

พรรครวมรัฐบาลชวยกันทํางานเต็มที่เพ� อ

ประเทศชาติและประชาชนวา นายกฯ 

ขอความรวมมือจากทุกพรรครวมรัฐบาล

ใหชวยกันทํางานในทุกเร� อง ทั้งการเมือง  

เศรษฐกิจ สังคม และการแกปญหาความ

เดือดรอนใหประชาชน โดยไมไดเฉพาะแค

วาเร� องการเมืองเทานั้น และไมไดเฉพาะ

เจาะจงวาขอความรวมมือจากพรรคภูมิใจ

ไทย (ภท.) เพียงพรรคเดียว แตขอความรวม

มือจากทุกพรรครวมรัฐบาล ซึ่งที่ผานมา

พรรครวมรัฐบาลเองก็ชวยกันทํางานเปน

อยางดีอยูแลว ดังนั้นไมอยากใหหยิบยก

ประเด็นนี้ ไปขยายผลวานายกฯ ขอความ

ร่วมมือจากพรรคร่วมรัฐบาลเฉพาะเรื่อง

การเมืองเทานั้น

“ที่ผานมาพรรครวมรัฐบาลรวมกัน

ทํางานเพ� อประเทศชาติและประชาชนใน

ทุกเร� องเปนอยางดีมาตลอด การที่นายกฯ 

ขอความรวมมือจากพรรคภูมิใจไทยครั้งนี้ 

ก็เปนเร� องปกติเหมือนที่ทานนายกฯ เคย

ขอความรวมมือจากพรรครวมรัฐบาลพรรค

อ� นๆ และเปนการขอความรวมมือใหชวย

กันทํางานเพ� อประเทศในทุกเร� องอยางเต็ม

ที่ ไมไดขอใหชวยกันทํางานเฉพาะการเมือง

อยางเดียว จึงไมอยากใหหยิบยกเร� องนี้มา

ขยายผล” นายธนกรกลาว

ดานนายอนุทินกลาวถึงกระแสขาว 

พล.อ.ประยุทธระบุวา “หนูชวยหน�อยนะ” 

ภายหลังการประชุม ศบค.เม� อวันที่ 11 ก.พ.วา 

เม� อชวงสายวันที่ 14 ก.พ. พล.อ.ประยุทธได

สอบถามวา “พี่พูดกับหนูเม� อไหร” จึงระบุ

ไปวาก็จําไมคอยได แตเปนธรรมดาหาก 

พล.อ.ประยุทธบอกใหชวยก็ตองชวยกัน

ทํางาน เปนหนาที่อยูแลว พล.อ.ประยุทธ

พูดทํานองนี้  แต ไม ไดบอกวาหนูชวย

หน�อยนะ ไมไดระบุชัดเจนวาใหชวยเร� อง

อะไร แตเปนการชวยทํางาน ชวยใหทุก

อยางเกิดความเรียบรอย 

ผูส� อขาวถามวา การพูดคุยวันดัง

กลาวไดยืนยันตัวเลข 260 เสียงกับนายกฯ 

จริงหรือไม นายอนุทินกลาววา ตัวเลขนี้

ไมรูมาจากไหน ยืนยันจะพยายามทําใหเกิด

ความมีเสถียรภาพใหไดมากที่สุด 

เม� อถามวา ในการอภิปรายตามรัฐ 

ธรรมนูญ มาตรา 152 แมไมมีการลงมติ แต 

ภท.จะชวยเหลือรัฐบาลอยางไร นายอนุทิน

กลาววา เราเปนพรรครวมรัฐบาลตองสนับ 

สนุนนายกฯ เต็มประตูอยูแลว นายกฯ ยังไม

เคยทําอะไรที่ผิดกฎหมาย ผิดไปจากนโยบาย

ที่ไดแถลง ทุกอยางเปนไปตามทํานองคลอง

ธรรม สิ่งที่ทานทําทุกอยางถาเปนประโยชน

กับประเทศ ดวยความเปนรัฐบาลดวยกัน

ดวยเม� อวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ อัยการสูงสุด ผูรอง ไดย� นคํารองเปนคดีแพงหมายเลขดําท่ี 

พท ๑/๒๕๖๕ ของศาลน้ี วา นายธาริต เพ็งดิษฐ ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ผูถูกกลาวหา มีพฤติการณ

ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ เพ� อขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช 

๒๕๔๒ มาตรา ๘๐(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต พุทธศักราช ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๒ วรรคหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ มีมติวาผูถูกกลาวหา มีทรัพยสินท่ีรํ่ารวยผิดปกติ จํานวน ๑๔ รายการ 

๑.เงินคาใชจายในการเตรียมตัววางแผนมีบุตร การฝากครรภ การคลอดบุตร วันท่ี ๒๔ 

พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ รวมเปนเงิน ๓๓๑,๖๗๐ บาท นางสาวสุทธิมา 

จันดาคูณ และเด็กหญิงอภิชยา เพ็งดิษฐ เปนผูครอบครอง

๒. เงินฝากในบัญชีธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล งามวงศวาน เลข

ที่บัญชี ๐๘๘-๐–๖๓๔๑๐-๐ ช� อบัญชีเด็กหญิงอภิชยา เพ็งดิษฐ โดยนางสาวสุทธิมา จันดาคูณ 

รวมเปนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. เงินฝากในบัญชีธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 

อาคาร A เลขท่ีบัญชี ๙๔๓-๐-๐๒๖๘๔-๐ ช� อบัญชีนางสาวสุทธิมา จันดาคูณ จํานวน ๔,๘๐๐,๐๐๐ 

บาท ซ่ึงเปดและปดบัญชีในวันเดียวกัน คือ วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

๔. ท่ีดินโฉนดเลขท่ี ๒๓๑๑๕๒ เลขท่ีดิน ๒๙๔ พรอมบานเด่ียว ๒ บานเด่ียว ๒ ช้ัน เลข

ท่ี ๓๕/๒๒ โครงการปริญญาดา สามัคคี ซอยสามัคคี ๕๘/๒๐ ตําบลทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี ราคา ๔,๖๒๐,๐๐๐ บาท นางสาวสุทธิมา จันดาคูณ เปนผูถือกรรมสิทธ์ิ ตอมาเม� อ

วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ไดขายใหนางนัฎฐินี เตชะรุงนิรันทร,นายพิทยา เตชะรุงนิรันทร และ

นางนัฎฐินี เตชะรุงนิรันทร,นายพิทยา เตชะรุงนิรันทร ไดจดทะเบียนจํานองกับธนาคารกรุงเทพ

๕. ท่ีดินโฉนดเลขท่ี ๒๓๖๘๑๔ เลขท่ีดิน ๑๓๐๒ พรอมทาวนเฮาส ๒ ช้ัน เลขท่ี ๓๔/๕๐ โครงการ

ซิต้ีเซนส ประชาช� น ตําบลทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ราคา ๓,๑๔๐,๐๐๐ บาท 

กับคาบํารุงบริการสาธารณะ จํานวน ๒๒,๑๗๖ บาท รวมเปนเงิน ๓,๑๖๒,๑๗๖ บาท โดยนางสาว

สุทธิมา จันดาคูณ เปนผูครอบครองหรือมีช� อถือกรรมสิทธ์ิ

๖. หองชุด เลขท่ี ๑๑๓/๔๘ ช้ัน ๔ อาคารเลขท่ี ๒๓ บานเอ้ืออาทรประชานิเวศน ตําบล

ทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ราคา ๒๘๐,๕๐๐ บาท โดยนางสาวสุทธิมา จันดา

คูณ เปนผูครอบครองหรือมีช� อถือกรรมสิทธ์ิ

๗. หองชุด เลขท่ี ๑๑๓/๕๐ ช้ัน ๔ อาคารเลขท่ี ๒๓ บานเอ้ืออาทรประชานิเวศน ตําบล

ทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ราคา ๒๒๕,๐๐๐ บาท โดยนางสาวสุทธิมา จันดา

คูณ เปนผูครอบครองหรือมีช� อถือกรรมสิทธ์ิ

๘. ท่ีดินโฉนดเลขท่ี ๔๗๒๙๘ เลขท่ีดิน ๓๔๖ พรอมบานเด่ียว ๒ ช้ัน เลขท่ี ๘๘/๒๒๙ The 

Plant Prestige แจงวัฒนะ ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ราคา ๘,๕๕๐,๐๐๐ บาท 

โดยนางทองหลอ จันดาคูณ มารดานางสาวสุทธิมา จันดาคูณ เปนผูมีช� อถือกรรมสิทธ์ิ ตอมาขาย

ใหนางสาวณัฏฐกฤตาหรือสุวิมล สีคต และนางสาวณัฏฐกฤตาหรือสุวิมล ขายตอใหนางสาวจารุณี 

ตันติดํารงคุณ เปนผูครอบครองหรือมีช� อถือกรรมสิทธ์ิ 

๙. รถยนตย่ีหอ โตโยตา รุน VELLFIRE ทะเบียน ธพ ๒๘ กรุงเทพมหานคร ราคา ๑,๙๘๐,๐๐๐ 

บาท มีการดําเนินการทางทะเบียนเปล่ียนแปลงผูถือกรรมสิทธ์ิ มีนายอํานาจ สมมาตร เปนผูรับโอน

รายลาสุดท่ีมีช� อถือกรรมสิทธ์ิ โดยนางสาวสุทธิมา จันดาคูณ เปนผูครอบครอง

๑๐. รถยนตย่ีหอ ฮอนดา รุน แอคคอรด ทะเบียน ฆญ ๒๙๓๑ กรุงเทพมหานคร ราคา 

๑,๖๙๗,๐๐๐ บาท โดยนางสาวสุทธิมา จันดาคูณ เปนผูครอบครองหรือมีช� อถือกรรมสิทธ์ิ

๑๑. รถยนตย่ีหอ BMW รุน ๕๒๓i ทะเบียน ๔ กศ–๑๑๗๓ กรุงเทพมหานคร ราคา ๓,๗๐๙,๐๐๐ 

บาท โดยนางสาวสุทธิมา จันดาคูณ เปนผูครอบครองหรือมีช� อถือกรรมสิทธ์ิ

๑๒. ทองคําแทง นํ้าหนักทองคํารวม ๔๐๐ บาท คิดเปนเงิน ๘,๐๗๖,๗๕๐ บาท โดยนาง

วรรษมล เพ็งดิษฐ ภริยาโดยชอบดวยกฎหมายของผูถูกกลาวหา ใชช� อนางวันทนา พิพัฒนไชยศิริ 

และนายปยฤกษ อรรถกานตรัตน ในการซ้ือทองคําแทงจํานวนดังกลาวจากบริษัท ออสสิริส จํากัด

๑๓. เงินฝากในบัญชีธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาสรงประภา เลขท่ีบัญชี ๒๘๔-๖-

๐๒๖๙๐-๗ ช� อบัญชี นางสาวธัญธร ดานวิบูลย ซ่ึงมีรายการเงินฝากเขาระหวางวันท่ี ๗ พฤษภาคม 

๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เฉพาะรายการเงินฝากเขาลําดับท่ี ๒,ท่ี ๓,ท่ี ๔,ท่ี ๖, ท่ี ๘ รวม 

๕ รายการ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

๑๓.๑ รายการเงินฝากเขารายการลําดับท่ี ๒ ฝากเงินสดเม� อวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

จํานวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๓.๒ รายการเงินฝากเขารายการลําดับท่ี ๓ ฝากเงินโอนเม� อวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

จํานวนเงิน ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๓.๓ รายการเงินฝากเขารายการลําดับท่ี ๔ ฝากเงินโอนเม� อวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

จํานวนเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๓.๔ รายการเงินฝากเขารายการลําดับท่ี ๖ ฝากเงินโอนเม� อวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

จํานวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๓.๕ รายการเงินฝากเขารายการลําดับท่ี ๘ ฝากเงินสดเม� อวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

จํานวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๔. หองชุดเลขท่ี ๖/๑๙, ๖/๑๐๐ อาคารชุดเดอะซีเครต หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ รวม 

๒ หอง ราคา ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท และท่ีดินโฉนดเลขท่ี ๔๕๙๑๕ ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร 

จังหวัดมุกดาหาร ราคา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมราคาทรัพยสินท้ังส้ิน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท มีพันตํารวจ

โทอิทธิพล บุญพินิจ เปนผูครอบครองหรือมีช� อถือกรรมสิทธ์ิ

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓ นัดพรอมเพ� อกําหนดวันนัดไตสวน ในวันท่ี 

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐ นาฬ�กา 

ฉะน้ัน จึงประกาศใหบุคคลซ่ึงอางวาเปนเจาของทรัพยสิน ซ่ึงมีความประสงคจะคัดคาน 

คํารองของอัยการสูงสุด ท่ีขอใหทรัพยสินดังกลาวขางตนตกเปนของแผนดิน ย� นคํารองคัดคาน

ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันประกาศ ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓๖ โดยขอดูคํารองไดท่ีผูอํานวยการสํานักงานประจําศาลอาญาคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบภาค ๓

ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓

เร� อง ประกาศใหบุคคลภายนอกย� นคํารองคัดคานเขามาในคดี

ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

พนง.อบต.รองโดนบังคับลาออก
ตรัง • พนง.จาง อบต.นาโยงเหนือ 3 ราย

น้ําตาคลอเบาตองตกงานสายฟาแลบ รอง

ทุกขผูส� อขาวหลังถูกสั่งออกจากงานกลางคัน

ทั้งที่ยังไมหมดสัญญาจาง กระทบชีวิต หนี้

สินรุมเรา เช� อเช� อมโยงทางการเมือง วอน

ขอความเปนธรรมจากผูมีอํานาจ  

เม� อวันที่ 14 ก.พ.65 ผูส� อขาวรายงาน

วา นายสมรัก เมืองนก อายุ 53 ป อยูบานเลข

ที่ 139 ม.1 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 

พนักงานทั่วไป อบต.นาโยงเหนือ, นางอธิ

ชา ทองเอียด อายุ 53 ป อยูบานเลขที่ 86/2 

ม.7 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง พนักงาน

ทั่วไป อบต.นาโยงเหนือ และนางสาวจามจุรี

พร ทองหนัน อายุ 56 ป อยูบานเลขที่ 187 

ม.6 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง พนักงาน

จางตามภารกิจ ตําแหน�งผูชวยเจาพนักงาน

จัดเก็บรายได อบต.นาโยงเหนือ เดินทาง

รองทุกขตอผูส� อขาว หลังจากที่ทางผูบริหาร 

อบต.นาโยงเหนือมีคําสั่งใหออกจากงาน

ภายในวันที่ 24 ก.พ.2565 ทั้งที่ยังไมหมด

สัญญาจาง และสั่งใหเขียนใบลาออกโดยให

ระบุสาเหตุที่ไมตรงตามขอเท็จจริง

นายสมรักกลาววา ตนถูกสั่งใหออก

จากงานโดยไมมีสาเหตุ ที่ผานมาตนปฏิบัติ

หนาที่มาดีตลอดงาน ไมเคยผิดพลาด แตถูก

สั่งใหออกจากงานทั้งที่สัญญาจางยังไมหมด 

จะหมดสัญญาในวันที่ 30 ก.ย.2565 ตนเช� อ

วาสาเหตุนี้เกี่ยวกับการเมือง เพราะตนถูก

กลาวหาวาเขาขางฝายตรงขาม ทั้งที่ตนไม

ไดมีสวนเกี่ยวของ

“หากตนยังฝนเกรงวาจะมองหนากัน

ไมติด ในเม� อเขาตองการใหออกจึงตองเขียน

ใบลาออก และเขียนสาเหตุการลาออกวา

เพราะเร� องทางการเมือง แตทางปลัดไมให

ตนใชเหตุผลทางการเมือง บอกวากลัวจะ

เปนปญหาและจะทําใหเดือดรอนกันหมด 

และใหตนเปลี่ยนเหตุผลการลาออกวาไป

ประกอบอาชีพอ� น โดยใหออกตั้งแตวันที่ 

24 ก.พ.นี้ทันที ตนปฏิบัติงานที่ อบต.นาโยง

เหนือมา 9 ป ไดรับเงินเดือน 10,000 บาท 

ตําแหน�งพนักงานทั่วไป หลังจากตกงาน

ได้รับผลกระทบเนื่องจากตนมีหนี้ธนาคาร

กวา 2 แสนบาท มีครอบครัวใหญตองเลี้ยง

ดูแม สงลูกคนสุดทองเรียนหนังสือ อยากให

ผูมีอํานาจเขามาดูแลกับความไมเปนธรรมที่

เกิดขึ้น”

ดานนางอธิชาเผยวา ตนทํางานที่ 

อบต.นาโยงเหนือมาตั้งแตวันที่ 1 ก.ค.2555 

แตหลังจากการเลือกตั้งครั้งที่ผานมา จูๆ 

ทางผูบริหารก็ประกาศรายช� อผูที่ถูกสั่ง

ออกจากงานโดยมีชื่อตนด้วย และสั่งให้

ตนเขียนใบลาออกทั้งที่สัญญาจางจะหมด

ในวันที่ 30 ก.ย.2565 มีการบีบคั้นตนจน

ทําใหอยูตอไมได โดยตนไดเขียนใบลาออก

และสาเหตุการลาออกวาถูกกดดันจากงาน 

ตามความเปนจริง แตตองนํามาเขียนใหม 

หลังจากถูกสั่งออกจากงานไดรับผลกระ

ทบเร� องปญหาหนี้สินจากธนาคารกวา 

5 แสนบาท ตนตองรับภาระที่บานเพียง

ลําพัง อยากใหผูที่มีอํานาจที่เกี่ยวของเขา

มาตรวจสอบ ตนไมไดรับความเปนธรรม 

ถูกกลั่นแกลง

ทางนางสาวจามจุรีพรกลาววา ที่ตน

ไดเดินทางมาวันนี้เพราะอยากขอความเปน

ธรรมหลังที่ถูกบีบใหออกจากงานทั้งที่ยังไม

หมดสัญญาจาง ตนทํางานมา 12 ปแลว 

สัญญาจางหมดในเดือน ก.ย.2566 ตนเช� อ

วาสาเหตุที่ถูกบีบบังคับใหออกจากงานครั้ง

นี้เป็นเพราะเรื่องทางการเมือง หลังจาก

ออกจากงานไดรับผลกระทบกับชีวิตและ

ครอบครัว มีหนี้สินคางอยู ตองดูแลแมที่ปวย 

และตนก็ไมมีรายไดสวนใดเลย.

ลาหญิงหลอกขายหวยถูก
ขอนแกน • ผูส� อขาวรายงานวา เม� อเวลา 

13.30 น. วันที่ 14 ก.พ.2565 ที่ศูนยดํารง

ธรรม อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน มีชาวบานตําบล

หนองกุง อ.น้ําพอง ไดเดินทางมาขอความ

ชวยเหลือเพ� อใหติดตามแมคาขายลอตเตอรี่ที่

หลอกตุนเงินแมคาลอตเตอรี่และชาวบานใน

พื้นที่ มีผูเสียหายจํานวนมาก รวมมูลคาความ

เสียหายกวา 20 ลานบาท

นางธนาภา กันหาสินธุ อายุ 53 ป อยู

บานเลขที่ 72 ม.6 บ.หนองกลุมใหญ ต.หนอง 

กุงใหญ อ.กระนวน จ.ขอนแกน ผูเสียหาย 

กลาววา ตนเองกับนางมยุรี (บุคคลที่ชาวบาน

ระบุวาลงมือกอเหตุ) รูจักกันมาตั้งแตเล็ก 

เนื่องจากเป็นคนบ้านเดียวกัน ซึ่งตนได้รับ

การติดตอจากนางมยุรีวาได โควตาลอตเตอรี่

ในราคาถูกอยูที่ใบละ 74 บาท ซึ่งปกติแลวรับ

มาราคา 90 บาท โดยนางมยุรีบอกวาจะเรขาย

ใหเอง ไมตองออกแรง รอรับกําไรอยางเดียว

“ตนเห็นวาเปนคนรูจัก พบเจอกันมา

ตั้งแตเล็ก และลอตเตอรี่ที่ไดเปนราคาที่ถูกมาก 

แถมขายแลวไดกําไรสูง จึงตัดสินใจลงทุนครั้ง

แรกเม� อ 3 เดือนกอน และซื้อเพิ่มเร� อยมา จน

กระทั่งขณะนี้มียอดเงินที่โอนใหกับนางมยุรีเปน

เงินจํานวน 211,600 บาท ที่ผานมายังไมเคยได

รับเงินคืนแมแตบาทเดียว รอจนกระทั่งเม� อถึง

วันที่ 5 ก.พ.ที่ผานมาก็ไมมีเงินที่ลงซื้อและเงิน

กําไรจากการขายโอนกลับมา พยายามทวงถาม 

แตติดตอไมได และยังพบวามีผูที่ถูกนางมยุรี

หลอกลวงอีกจํานวนมาก ทั้งที่อําเภอน้ําพองและ

อําเภอกระนวน วันนี้จึงรวมตัวกันเพ� อที่จะรอง

ทุกขที่ศูนยดํารงธรรมใหเรงติดตามตัวนางมยุรี

มาดําเนินการรับผิดชอบในสิ่งที่ทํา เพราะผูเสีย

หายทั้งหมดเดือดรอนมาก บางคนกูหนี้ยืมสิน

มาเพ� อที่จะลงทุน แตกลับไมไดผลกลับมาเลย”

นางธนาภากลาวตออีกวา สําหรับวัน

นี้มีผูเสียหายที่ถูกนางมยุรีหลอกโอนเงินซื้อ

ลอตเตอรี่ราคาถูกจํานวน 12 ราย แบงเปน

จาก อ.กระนวน 3 ราย และ อ.น้ําพอง 9 ราย 

รวมมูลคาความเสียหายกวา 20 ลานบาท เขา

รองเรียนตอศูนยดํารงธรรม อ.น้ําพอง เพ� อให

เรงชวยเหลือชาวบานที่ ไดรับความเดือดรอน

เปนการดวน.

เราก็ตองสนับสนุน ตองชวยกัน 

เสี่ยหนูย้ํามาดวยกันไปดวยกัน

เม� อถามถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) วันที่  15 ก.พ. ในประเด็นรถไฟฟา

สายสีเขียวจะมีผลตอทาทีของพรรคในสภา

หรือไม่ นายอนุทินระบุว่า เรื่องนี้ ไม่ใช่

เรื่องความขัดแย้งของรัฐบาล เป็นเพียง

ความเห็นที่ ไมตรงกันของสองหน�วยงาน 

เปนของเร� องของการทํางาน ไมเกี่ยวกับ

การเมือง เปนความเห็นที่ตางกันของสอง

กระทรวงที่ตองไปหาจุดลงตัวกันใหได ถา

หาไมไดประธานในที่ประชุมอาจลงมติ มติ

ออกมาอยางไรก็ตองปฏิบัติตามนั้น ยืนยัน

เป็นเรื่องของการทํางาน ไม่ใช่เรื่องของ

พรรคการเมือง  

เม� อถามวาจะไมทิ้งเรือลํานี้ใชหรือไม 

นายอนุทิน กลาววา “เคยบอกไวแลว มา

ดวยกันก็ไปดวยกัน ชวยกันทํางานไป เม� อ

ไหรก็เม� อนั้น”  

นายนิพนธ บุญญามณี รมช.มหาดไทย 

ในฐานะรองหัวหนาพรรคประชาธิปตย 

(ปชป.) ยืนยันวา เสถียรภาพของรัฐบาล

ไมมีปญหา ยังเดินหนาไปได สวนเร� องสภา

ลมบอยนั้นก็เปนหนาที่ของ ส.ส.ที่ตองชวย

กันรับผิดชอบในเร� องของการประชุมสภา 

องคประชุมตองชวยกันดูแล ซึ่ง  ปชป.ก็มี

การกําชับทุกครั้งที่มีการประชุมพรรค

สําหรับความเคลื่อนไหวในญัตติ

อภิปรายทั่วไปแบบไมลงมติตามมาตรา 152 

ในวันที่ 17-18 ก.พ.นั้น 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กลาว

วา ไมมีการตั้งวอรรูมแตอยางใด เพราะ

การอภิปรายครั้งนี้สามารถอภิปรายเร� องที่

ไมมีในญัตติได คลายกับการตั้งกระทูถาม

หมู ถาม ครม.ทั้ง 36 คน หากมีประเด็นที่

เกี่ยวของตนเองตองตอบอยูแลว และทราบ

วามีเร� องที่เกี่ยวกับตน คือเร� องการกระจาย 

อํานาจสูทองถิ่น โดยไดเตรียมทําการบาน

เอาไวแลว เพราะถาชี้แจงเฉยๆ คงไมมี

อะไร แตถาจะตองการใหมีตัวเลข ขอมูล 

ทุกคนตองเตรียมตัวอยูแลว เน� องจากไม

เหมือนการอภิปรายไมไววางใจที่เจาะจง

เปนรายบุคคล 

“คราวนี้อภิปรายไดอยางกวางขวาง 

ครอบคลุมไดหมด สามารถแยกออกมาได

ประมาณ 10 ประเด็น โดยจะรายงานให

ที่ประชุม ครม.ทราบในวันที่ 15 ก.พ. แต

ไมไดจํากัดเครงครัดวามีแค 10 ประเด็น

เทานั้น เพราะประเด็นที่ 11 เขายกอะไร

มาไดทั้งนั้น เปรียบเหมือนซักฟอก ครม.

ทั้ง 36 คนทีเดียว แตไมใชเร� องแปลก ไมมี

อะไร ผานการอภิปรายแบบนี้มาทุกรัฐบาล

แลว รัฐบาลนี้เองก็เคยเจอมาแลว” 

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรค

รวมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กลาววา พรรครวม

รัฐบาลแตละพรรคไดเตรียมการแลว โดย

พรรค พปชร.ได ใหฝายวิชาการและฝาย

กฎหมายรวมกันศึกษาวามีประเด็นใดบาง 

โดยเฉพาะ 4 ประเด็นใหญของฝายคาน  

สวนเร� ององคประชุมนั้นในการอภิปราย

วันที่ 17-18  ก.พ.นี้ องคประชุมจะไมลม 

และฝายคานไมสามารถหักหนานายกฯ 

เน� องจากฝายรัฐบาลจะเปนองคประชุมให

ฝายคาน เพราะรัฐบาลมีวุฒิภาวะในการ

ทําหนาที่

นายชวน หลีกภัย ประธานสภา

ผูแทนราษฎร กลาวเร� องนี้วา การอภิปราย

ในวันที่ 17-18 ก.พ.สามารถเสนอขอ

เสนอแนะตอรัฐบาลได แตไมใชเร� องการ

อภิปรายไมไววางใจ สวนที่มีความเปนหวง

เร� องบรรยากาศ รวมถึงคําพูดวิวาทะตางๆ 

ในระหวางการประชุมนั้น เรามีระเบียบขอ

บังคับอยู ที่ผานมาเร� องความรวมมือการ

ประชุมอยูในเกณฑที่ใชได เพราะเห็นได

ชัดจากกฎหมายรัฐบาลทุกฉบับสามารถ

ผานการพิจารณาไดหมด ไมมีคางแมแต

เรื่องเดียว ถือเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม 

เพราะว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือกลไกใน

การบริหาร

วันเดียวกัน มีการประชุมคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งเปนที่

จับตาอยางมาก โดยเฉพาะประเด็นคํารอง

กรณีนายสมัย รามัญอุดม พรอมพวก รวม 

155 คน  ซึ่งอางตัวเปนสมาชิกพรรค พปชร. 

ย� นคํารองตอ กกต.วา มติขับ ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผา พรอมพวกรวม 21 คนไมชอบ

ดวยกฎหมาย และคํารองที่นายศรีสุวรรณ 

จรรยา  เลขาธิการสมาคมองคการพิทักษ

รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือขอให้ กกต.

ตรวจสอบมติพรรค พปชร.กรณีขับ 21 ส.ส. 

ออกจากพรรควาถูกตองตามกฎหมายหรือ

ไม  โดยกอนหนานี้มีขาววาจะหยิบยกเร� อง

ดังกลาวมาพิจารณา  แตในที่สุดก็ไมมี โดย

ยังตองติดตามตอไปเพราะ กกต.ยังมีการ

ประชุมอีกครั้งในวันอังคารที่ 15 ก.พ.วา

จะมีการนําเร� องดังกลาวเขาสูการพิจารณา

หรือไม และจะมีมติอยางใดอยางหนึ่ง เพ� อ

กอนวันที่ 18 ก.พ.ซึ่งจะครบกรอบเวลา  

30 วันที่กลุม 21 ส.ส.ตองหาพรรคใหม

สังกัดหลังจากถูกขับพนพรรค พปชร.

ชงเล� อนวินิจฉัย 21 ส.ส.

แหลงขาว กกต.กลาวถึงกรอบเวลา

การพิจารณาเรื่องนี้ว่า กฎหมายพรรค 

การเมืองไมไดกําหนดกรอบเวลาชัดเจนวา 

กกต.ตองตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

บริหารพรรค หรือแจงรับทราบมติการขับ

สมาชิกพรรค ภายในกี่วัน โดยกฎหมาย

พรรคการเมืองปัจจุบัน เมื่อพรรคมีมติก็

จะถือวามีผลทางกฎหมายทันที แตกตาง

กับกฎหมายพรรคการเมืองในอดีตที่แม

พรรคการเมืองมีมติ แตตองรอการตอบ

รับจากนายทะเบียนพรรคการเมืองจึงจะ

มีผลทางกฎหมาย ดังนั้นกรณีนี้เม� อพรรค

มีมติขับ 21 ส.ส. ผลทางกฎหมายเกิดขึ้น

ทันที โดย 21 ส.ส.ตองหาพรรคการเมือง

ใหมสังกัดภายใน 30 วัน แตตอมานาย

ทะเบียนพรรคการเมืองหรือ กกต.เห็นวา

มติขับไมถูกตองและสั่งเพิกถอน ก็เทากับวา 

21 ส.ส.ยังคงเปนสมาชิกพรรค พปชร.เชน

เดิม ไมไดขาดสมาชิกภาพแตอยางใด

ขณะเดียวกัน นายสนธิญา สวัสดี ที่

ปรึกษาคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การ

ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน  สภาผูแทน

ราษฎร พรอมดวยนายสมัยไดเขาย� นคํารอง

ตอ กกต.ขอใหชะลอการพิจารณาวินิจฉัย

เร� องดังกลาว เน� องจากไดย� นคํารองเพิ่ม

เติมอีก 11 ประเด็น จึงตองการให  กกต.

พิจารณาเร� องนี้อยางรอบคอบ 

โดยนายสนธิญากลาววา หลังจาก

ที่นายสมัยพรอมกับสมาชิกพรรค พปชร. 

155 คนไดย� นคํารองตอ กกต. ตอมามีกระแส

ขาววา กกต.ตรวจสอบจํานวนผูย� นคํารอง

แลว พบวาในจํานวนดังกลาวมีช� อเปนสมาชิก

พรรค พปชร.เพียง 99 คน อีก 56 ไมได

เปนสมาชิกพรรค วันนี้นายสุรเดช กองรัตน 

ประธานสาขาพรรค พปชร. จ.ปทุมธานี  

และเปนผูรวบรวมรายช� อทั้งหมดจึงตองการ

มาตรวจสอบวาเหตุใด กกต.จึงบอกวา 56 คน

ไมมีช� อเปนสมาชิกพรรค ทั้งที่คนเหลานี้

สมัครเปนสมาชิกพรรค พปชร.มาตั้งแตกอน

การเลือกตั้งป 2562 โดยทั้ง 155 คนเปน

สมาชิกที่เปนผูกอตั้งพรรค  

  “สมาชิกพรรคที่ย� นตรวจสอบลําดับ

ที่ 100-155 จะไมไดเปนสมาชิกพรรค 

พปชร.ได้อย่างไร ในเมื่อคนเหล่านี้มีชื่อ

อยูในลําดับสมาชิกที่ 51, 52 ซึ่งเปนหนึ่ง

ใน 500 ผูกอตั้งพรรค จึงตองมารอง กกต.

ขอใหชะลอการพิจารณาคํารองของนาย

สมัย เพ� อใหตรวจสอบจํานวนสมาชิกใหม

ทั้ง 155 คนใหถูกตองกอน วาเหตุใดบาง

คนเปนสมาชิก แตอีกคนซึ่งมีเลขสมาชิก

ใกลกันกลับไมมีช� อเปนสมาชิก เพราะถา 

กกต.พิจารณาเลยก็อาจทําใหคํารองนี้ตกไป 

เพราะ กกต.จะถือวาสมาชิกที่ย� นประกอบ

คํารองไมถึง 100 คน” นายสนธิญากลาว

ดานนายสุรเดชยืนยันวา ในการ

เลือกตั้งเม� อป  2562 พื้นที่ จ.ปทุมธานี 

พรรค พปชร.มีการสงผูสมัคร  โดยสมาชิก

ทั้ง 56 คนที่วันนี้ กกต.บอกวาไมมีช� อเปน

สมาชิกลวนเปนหนึ่งในสมาชิกจํานวน 100 

คน ที่ทําใหพรรคตั้งตัวแทนพรรคการเมือง

ประจําจังหวัดได และทําไพรมารีโหวตสงผู

สมัคร ซึ่งนายสมัยก็เปนหนึ่งในผูสมัคร ส.ส. 

โดยไดคะแนนถึงกวา 2 หม� นคะแนน ดังนั้น

จึงเปนไปไมไดที่จะบอกวาคนเหลานี้ ไมได

เปนสมาชิกพรรค หรือถา กกต.จะบอกวามี

การลาออกของสมาชิก ถาลาออกจริง  กกต.

ประจําจังหวัดก็ตองแจงใหตนเองทราบ แต

ลาสุดยังไดรับการยืนยันจาก กกต.จังหวัด

วายังเปนตัวแทนพรรคการเมืองประจํา

จังหวัดอยู.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจำานายกรัฐมนตรี เป็นแกนนำาและผู้

ร่วมก่อตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติ ขณะที่

นายเอกราชและนายวัฒนา ยังคงมีแนว

โน้มไปอยู่พรรคภูมิใจไทย 

ล่าสุด ในช่วงเช้าวันที่ 14 ก.พ. นายเน

วิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอล

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้ ไปเป็นประธานงาน

แต่งงานบุตรชายคนเล็กของนายเอกราช 

คือนายพิทักษ์ชน ช่างเหลา สมาชิกพรรค

ภูมิใจไทย ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา 

ออคิด และช่วงเย็นมีนายอนุทิน  ชาญวีรกูล 

รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะ

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ไปเป็นประธาน 

ขณะที่ปลายปีที่แล้วงานแต่งของนายวัฒนา

มี พล.อ.ประวิตรไปเป็นประธาน 

ทั้งนี้ มีรายงานว่าในส่วนของนาย

เอกราชและนายวัฒนา ได้รับปากกับแกน

นำาพรรคภูมิใจไทยว่าจะไปสมัครเป็นสมาชิก

พรรคภูมิใจไทยต่อไป

ที่พรรคกล้า ถนนรัชดาภิเษก กทม. 

พรรคกล้าได้จัดงานทำาบุญครบรอบ 2 ปี

วันก่อตั้งพรรค โดยมีการทำาพิธีทั้งศาสนา

อิสลามและศาสนาพุทธตั้งแต่ช่วงเช้า มีผู้

บริหารพรรค สมาชิกพรรค ผู้เสนอตัวสมัคร

รับเลือกตั้ง ส.ส.จากภาคต่างๆ ผู้เสนอตัว

สมัคร ส.ก.และผู้สนับสนุนพรรคมาร่วมงาน

จำานวนมาก

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรค

กล้า และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลัง กล่าวว่า พรรคกล้ายึดหลักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ ต้องเข้มแข็ง โดยเฉพาะ

ความเป็นชาติคือสังคมต้องเข้มแข็ง ความ

ขัดแย้งทั้งหมดที่ผ่านมา ต้องก้าวข้ามให้ได้ 

เศรษฐกิจต้องเข้มแข็ง ซึ่งวันนี้ประชาชน

สัมผัสได้ถึงความเดือดร้อนเรื่องปากท้อง 

และหลั กการที่ พรรคกล้ ายึ ดถื อ

มาตลอด คือหลักเสรีนิยมประชาธิปไตย 

ยอมรับในความเป็นอิสระส่วนบุคคล ที่จะ

คิดจะทำาอะไรก็ได้ ตราบใดที่ ไม่ได้มีผลกระ

ทบต่อผู้อื่น  ไม่ได้มีผลกระทบในแง่ลบต่อ

สังคม ยอมรับความแตกต่าง ความหลาก

หลาย ยึดหลักเสียงข้างมาก แต่ต้องให้

เกียรติเสียงข้างน้อย แต่ในช่วงที่ผ่านมา

เรื่องนี้ขาดหายไปจากการเมืองไทย และ

ทำาให้เราติดกับดักความขัดแย้ง 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประ 

ธานพรรคไทยสร้างไทย แถลงว่า พรรค

ไทยสร้างไทยมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนคน

ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนตัวเล็กที่ประสบ

ปัญหาทางเศรษฐกิจอยู่ในขณะนี้ ด้วยการ

มอบนโยบายกองทุนคนตัวเล็ก ต่อเนื่องจาก

นโยบายบำานาญประชาชน  เพื่อเป็นที่พึ่ง

และทางออกในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ 

ให้ประชาชนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงสิน

เชื่อดอกเบี้ยต่ำา สามารถลืมตาอ้าปากได้

อย่างมีศักดิ์ศรี

สำาหรับเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ย

ของกองทุนคนตัวเล็ก จะมีอัตราดอกเบี้ยไม่

เกินร้อยละ 1 ต่อเดือน ที่สำาคัญคือไม่ต้องมี

หลักทรัพย์ค้ำาประกัน สามารถเริ่มต้นกู้ได้ไม่

เกิน 5,000 บาท และถ้ารักษาเครดิตได้ดีจะ

สามารถกู้ได้ถึง 50,000 บาท ระยะเวลาใน

การชำาระเงินกู้ 6  เดือน ถึง 3 ปี 

ดร.จิราพร ศิริคำา รองผู้ว่าการยุทธ 

ศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) ในฐานะโฆษก กฟผ.เปิดเผยว่า ตาม

ที่สื่อมวลชนหลายสำานักได้เผยแพร่ข่าว

ประเด็นที่ประชุมคณะกรรมาธิการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

(กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร มีมติมอบ

หมายให้ตรวจสอบประวัติของนายสุชัชวีร์  

สุวรรณสวัสดิ์ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรค

ประชาธิปัตย์ โดยเนื้อหาในข่าวระบุว่า นาย

สุชัชวีร์เคยดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ 

กฟผ.นั้น กฟผ.ขอเรียนว่าจากการตรวจ

สอบข้อมูลกรรมการ กฟผ.ทุกสมัย นาย                                

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  ไม่เคยดำารงตำาแหน่ง

กรรมการ กฟผ.แต่อย่างใด.

4 แคนดิเดต

คือ 1.ต้องไม่มีการขยายสัมปทานให้เอกชน 

ที่จะเป็นภาระให้คนรุ่นไปอีก 1 เจเนอเรชัน                                                       

และนำากลับมาสู่กระบวนการกฎหมายร่วม

ทุน 2.กทม.ต้องเร่งเจรจาแก้ปัญหาหนี้ค่า

จ้างเดินรถ/และภาระหนี้จากการรับโอน

โครงข่าย 100,000 ล้านบาท โดย กทม.ไม่

ควรเข้าไปแบกรับภาระการก่อสร้างส่วนต่อ

ขยายสายสีเขียว เพราะที่ผ่านมารถไฟฟ้า

เส้นอื่นๆ รัฐบาลก็รับภาระค่าก่อสร้างงาน

โยธา 3.ต้องเร่งดำาเนินการให้ได้ข้อสรุปเรื่อง 

ค่าโดยสารส่วนต่อขยายทางด้านทิศเหนือ

และทิศใต้ ซึ่งเปิดวิ่งมาแล้ว 3 ปีแต่ยังไม่มี

ความชัดเจนเรื่องการเก็บค่าโดยสาร 

4.ต้องเอาสัญญาค่าจ้างเดินรถถึงปี 

2585 มาเปิดเผย เพื่อให้รู้ต้นทุนที่แท้จริง

และนำาไปสู่การคำานวณค่าโดยสารที่ถูกต้อง 

หลังหมดสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าบีทีเอสใน

ปี 2572 และ 5.ต้องนำาเส้นทางทั้งหมดมา

จัดหารายได้ เช่น ค่าโฆษณาในสถานีตาม

แนวเส้นทางสายสีเขียว ทั้งนี้มองว่าราคา

ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั้น สามารถ

ดำาเนินการได้ในอนาคต สามารถจัดเก็บได้

ในราคา 25-30 บาท/คน 

นางรสนา โตสิตระกูล ว่าที่ผู้สมัคร

ผู้ว่าฯ กทม.อิสระ  กล่าวว่า รัฐบาลจะต้อง

ไม่มีการขยายสัมปทานให้เอกชน   เนื่องจาก

ในสัญญาสัมปทานที่จะต่อนั้นมีเงินนำาส่ง

รายได้ที่เอกชนต้องจ่ายให้ กทม. 200,000 

ล้านบาท ซึ่งถือเป็นค่าต๋ง และเป็นที่มาที่

ประชาชนต้องจ่ายค่าโดยสาร  65 บาท หาก

ได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. ตนจะโอนรถไฟฟ้าสายสี

เขียวกลับไปให้รัฐบาล เพื่อให้รัฐบาลนำาเอา

รถไฟฟ้าทุกสายกลับไปทำาระบบตั๋วร่วมหรือ

ตั๋วราคาเดียว เพราะที่ผ่านมาการทำาโครง

ข่ายรถไฟฟ้ากว่า 10 เส้น 

“เมื่อเกิดการเดินทางเชื่อมโยงรถไฟ 

ฟ้าทุกสายเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียว ใช้

บริการทุกโครงข่ายไม่เกิน 40-45 บาท ก็

จะทำาให้มีผู้ ใช้บริการระบบรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 

จากวันละ 1.2 ล้านคนเป็น 3-5 ล้านคนใน

อนาคต นำาไปสู่การแก้ไขปัญหาจราจรได้

อย่างยั่งยืน” นางรสนากล่าว 

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ว่าที่ผู้

สมัครผู้ว่าฯ กทม.  พรรคก้าวไกล กล่าวว่า 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะมีการขยายสัมปทาน 

ทำาให้คนรุ่นลูกต้องมาแบกรับภาระค่า

โดยสารรถไฟฟ้าแพงรวมแล้วอีก 38 ปี และ

ที่สำาคัญคือต้องไปดำาเนินการให้ชัดเจน และ

ทำาการเจรจา 2 ส่วนคือ ไม่ไปแบกรับภาระ

หนี้การดำาเนินการก่อสร้างส่วนต่อขยายจาก  

รฟม.และไปเจรจาภาระหนี้ค่าจ้างเดินรถที่มี

กับเอกชน  37,000 ล้านบาท และเงินลงทุน

จัดหารถอีก 20,000 ล้านบาท 

“ต้องดำาเนินการอย่างโปร่งใส และ

หากจะมีการกำาหนดค่าโดยสารให้คน กทม.

ได้ประโยชน์ สามารถใช้บริการได้ ก็สามารถ

ไปหาข้อสรุปว่า กทม.จะมีการอุดหนุนค่า

รถไฟฟ้าเท่าไหร่ แต่ต้องดำาเนินการอย่าง

โปร่งใส” นายวิโรจน์กล่าว 

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ว่าที่ผู้

สมัครผู้ว่าฯ กทม.  จากพรรคประชาธิปัตย์ 

กล่าวว่า ที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครง 

การรถไฟฟ้าสายสีเขียว เนื่องจากกระทรวง

คมนาคมในอดีตไม่ได้คิดวางแผนการพัฒนา

เส้นทาง การจัดการเดินรถและเก็บค่า

โดยสาร โดยคิดให้รอบด้านให้จบในครั้ง

เดียว พร้อมเสนอแนวคิดว่าสามารถผลักดัน

นโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้าราคา 20 ถึง 25 

บาทให้เกิดขึ้นจริงได้ โดย กทม.สามารถออก

พันธบัตรโครงสร้างพื้นฐานเพื่อระดมทุนมา

แก้ภาระหนี้ 30,000 ล้านบาท  เพื่อนำาราย

ได้มาแก้ไขปัญหาหนี้ของ กทม.และค่าจ้าง

เดินรถในอนาคตด้วย  

ส่วนความเห็นที่สภาองค์กรของผู้

บริโภคระบุว่า รัฐบาลยังมีความพยายาม

ที่จะนำาเรื่องการขยายสัมปทานกับเอกชน

เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ใน

สัปดาห์หน้านั้น ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ทุก

คนระบุว่า รัฐบาลไม่ควรเร่งรัดดำาเนินการ 

เนื่องจากกว่าจะหมดอายุสัมปทานยังมีเวลา

อีก 8 ปี และควรรับฟังความเห็นจากทุก

ภาคส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ 

วันเดียวกัน ดร.นพดล กรรณิกา ผู้

อำานวยการสำานักวิจัยซูเปอร์ โพล เสนอผล

สำารวจเรื่องความคิดเห็นต่อรถไฟฟ้าบีทีเอส 

กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพในเขต

กรุงเทพมหานครและผู้พักอาศัยใกล้แนว

รถไฟฟ้าสายสีเขียวดำาเนินโครงการ จำานวน 

1,032 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 11-13 ก.พ.ที่

ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ  75.9 

ได้ใช้บริการรถไฟฟ้าในการเดินทางประจำา

วันในช่วง 30 วันที่ผ่านมา 

ที่น่าสนใจคือ ผู้ที่เคยใช้บริการส่วน

ใหญ่หรือร้อยละ  92.7 พอใจต่อเรื่องความ

ปลอดภัยบริเวณสถานีและการเดินรถไฟฟ้า 

รองลงมาคือส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.3 

พอใจต่อการให้บริการสถานีและการเดินรถ

ไฟฟ้า และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 69.7 ระบุ

ราคาค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นตามระยะทางมี

ความสมเหตุสมผล นอกจากนี้ส่วนใหญ่หรือ

ร้อยละ 95.5 ระบุว่า การให้บริการเดินรถ

ควรให้บริการยาว ไร้รอยต่อ ไม่ต้องขึ้นลง

ต่อขบวนรถตลอดสาย 

อย่างไรก็ตาม ที่น่าเป็นห่วงคือส่วน

ใหญ่หรือร้อยละ  93.8 ระบุมีความเหลื่อม

ล้ำา ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นกับ ธุรกิจรถไฟฟ้า

สายสีต่างๆ และการแสวงหาผลประโยชน์

ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน

รัฐที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 93.7 ระบุปัญหา

ความขัดแย้งในคณะรัฐมนตรีเรื่องสัมปทาน

รถไฟฟ้าสายสีเขียวน่าเคลือบแคลงสงสัย 

ผลประโยชน์การเมืองระหว่างกระทรวง

คมนาคมกับบริษัทเอกชน และร้อยละ 93.7 

เช่นกัน ระบุปัญหาขัดแย้งการต่อสัมปทาน

ให้บริษัทเอกชน เกิดขึ้นจากความขัดแย้งผล

ประโยชน์ทางการเมืองในรถไฟฟ้าสายสีอื่น 

และร้อยละ 89.7 ระบุกรุงเทพมหานครต้อง

ชำาระหนี้สินที่ค้างจ่ายให้บริษัทเอกชน

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 

93.6 ต้องการให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้

ว่าฯ กทม.แสดงวิสัยทัศน์แก้ปัญหาขัดแย้ง

ธุรกิจการเมืองเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียว 

เช่น  นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์, นายสุชัชวีร์ 

สุวรรณสวัสดิ์,  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง, 

นางรสนา โตสิตระกูล เป็นต้น  ในขณะที่

ร้อยละ 6.4 ไม่ต้องการ.

 

นายกปลุกคนไทย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการค้าการลงทุน 

พลังงานอะไรต่างๆ เหล่านี้ ไม่ใช่เราจะทำา

ตามใจชอบเราได้อย่างเดียว มันคงไม่ได้ 

รัฐบาลพยายามจะแก้ ไขปัญหาให้ ได้มาก

ที่สุด เราต้องพยายามช่วยกันลดปัญหา ถ้า

ทุกปัญหามาประเดประดังพร้อมกันในเวลา

นี้จะแก้อะไรไม่ได้เลย และเราก็จะพันตัว

เองอยู่อย่างนี้ ปัญหาหลักๆ ก็แก้ไม่ได้ ขอ

ให้วันนี้เป็นวันแห่งความรัก ความสามัคคีไป

ด้วยก็แล้วกัน” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทันทีที่นายกฯ 

มาถึงโพเดียมเพื่อแถลงข่าวท่ามกลาง

บรรยากาศมืดครึ้ม นายกฯ ได้กล่าวว่า  

บรรยากาศค่อนข้างมีฝน ระมัดระวังหน่อย 

ระวังเป็นไข้หวัดอะไรต่างๆ และภายหลัง

การให้สัมภาษณ์เสร็จสิ้น นายกฯ ยังได้กล่าว

กับสื่อมวลชนให้รีบไป เดี๋ยวไม่สบาย ฝนจะ

ตกแล้ว พร้อมกับมองไปที่ท้องฟ้าและกล่าว

ว่า “เดี๋ยวฟ้าก็เปิด ฝนตกแล้วเดี๋ยวฟ้าก็ใส” 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

นายกรัฐมนตรีถือโอกาสวันวาเลนไทน์ เนื่อง

ในวันแห่งความรักนี้บอกรักคนไทย ห่วงใย

ประชาชนทุกกลุ่ม ขอให้วันนี้เป็นวันแห่ง

ความรักสามัคคีของไทยทุกคน ขอให้คนไทย

มีความสุข มีความรักสุขสดชื่นในจิตใจ เพื่อ

เป็นพลังเกื้อหนุนในการดำาเนินชีวิต พร้อม

ปลื้มใจกับผลสำารวจกระทรวงวัฒนธรรมที่

รายงานว่า วาเลนไทน์ปีนี้ประชาชนร้อย

ละ 71.05 อยากมอบความรักให้พ่อแม่ 

ผู้ปกครอง ถือเป็นการเริ่มต้นในการมอบ

ความรักที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว รักประเทศ

ชาติ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมความรักที่ดีงามใน

สังคมไทยมายาวนาน จึงขอให้เป็นความ

รักที่ต่อเนื่องทุกๆ วัน ขณะเดียวกันนายกฯ 

ยังฝากให้นักการเมืองทุกฝ่ายมีความรักให้

ประเทศไทยและคนไทยด้วย

ด้าน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต

นายกรัฐมนตรี  โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “หลาย

คนให้ความหมายของวันแห่งความรักที่ต่าง

กันออกไป สำาหรับดิฉันความรักคือการให้ 

และเสียสละ ความรักเป็นการแสดงออก

ถึงความจริงใจที่สื่อออกมาผ่านสีหน้า แวว

ตา และการกระทำา ยิ่งในโลกสมัยใหม่ที่ทุก

วินาทีถูกบันทึกไว้ได้หมด การแสดงความ

รักถูกถ่ายทอดออกไปโดยไม่สามารถปิดกั้น 

หรือหลอกลวงความจริงที่สื่อออกมาจาก

ใจได้ ทำาให้ดิฉันหวนคิดถึงเมื่อครั้งที่ ได้มี

โอกาสรับใช้พี่น้องประชาชนในฐานะนายก

รัฐมนตรี ไม่ว่าจะไปแห่งหนตำาบลใด จะได้

เห็นสีหน้า แววตา ที่เปี่ยมไปด้วยความรัก 

และความจริงใจที่มอบให้กับดิฉัน รอยยิ้ม  

การโอบกอด เหมือนลูกหลานที่ไม่ได้เจอกัน

มานานแรมปี

บ่อยครั้งที่ดิฉันมักจะได้รับการบอก

รักผ่านกุหลาบสีแดง บางครั้งขณะรับดอก

กุหลาบจะได้รับการบีบมือให้กำาลังใจ อาจ

ทำาให้หนามกุหลาบที่แหลมคมทิ่มตำามือ แต่

ดิฉันยังยิ้มได้เสมอ และแม้หนามกุหลาบจะ

ตำาอีกสักกี่ร้อยกี่พันหนามก็ไม่ทำาให้ดิฉันรู้สึก

เจ็บค่ะ เพราะความรักที่ประชาชนมอบให้

นั้นช่างแสนยิ่งใหญ่กว่ามาก จึงเป็นวันวาน

แห่งความรักที่คิดถึงไม่เคยลืม

ในวันแห่งความรักนี้ ดิฉันขอมอบ

ความรักที่มีต่อพี่น้องประชาชนด้วยความ

จริงใจไม่มีวันเปลี่ยนแปลง และขอให้ทุกๆ 

วันของทุกคนเป็นวันแห่งความรักนะคะ 

ส่วนใครที่คิดถึงกัน อยากจะเล่าสารทุกข์สุข

ดิบว่า #เป็นอย่างไรกันบ้าง รอพบกันทาง 

Facebook Live ภายในเดือนนี้ค่ะ” น.ส.ยิ่ง

ลักษณ์ระบุ

ท่ี จ.ยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

พรานท่ี 41 นำากำาลังพลชุดปฏิบัติการเสริม

สร้างความเข้าใจหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรม

ทหารพรานท่ี 41 พร้อมกับมาสคอตประจำา

หน่วย จัดกิจกรรม “ส่งมอบกุหลาบ แทน

ความรักความห่วงใยให้ประชาชนในพ้ืนท่ี 

เนื่องในวันแห่งความรัก (วาเลนไทน์)” โดย

ได้ร่วมส่งมอบดอกกุหลาบให้ประชาชนใน

พ้ืนท่ี ท่ีเดินทางสัญจรไปมาบริเวณหน้าฐาน

ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 

41 ตำาบลวังพญา  อำาเภอรามัน จังหวัดยะลา 

เพื่อเป็นการส่งมอบความรัก  ความห่วงใย 

และความปรารถนาดีให้ประชาชนในพ้ืนท่ี 

โดยบรรยากาศในการมอบดอกไม้นั้น 

ทุกคนต่างยิ้มแย้มและรู้สึกดีใจที่เจ้าหน้าที่

ทหารพรานใช้ โอกาสเนื่องในวันแห่งความ

รักมอบดอกไม้ ให้กัน ซึ่งที่ผ่านมาบริเวณ

หน้าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 

นั้น ทุกๆ วันจะมีการตั้งจุดตรวจเพื่อดูแล

ความปลอดภัย แต่ในวันนี้มีการปรับจาก

การตั้งจุดตรวจเป็นการมอบดอกไม้ให้แทน.

ไม่ปลดโควิด

ราชบุรี 432 ราย, บุรีรัมย์ 317  ราย และ

นครปฐม 303 ราย

“สิ่ งที่ต้องจับตามองในขณะนี้คือ 

หลายจังหวัดมียอดผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์

สูงขึ้นอย่างชัดเจน อาทิ กทม.มียอดผู้ติด

เชื้อในสัปดาห์ที่สี่ของปี 65 อยู่ที่ 9,434 

ราย  สัปดาห์ที่หกสูงขึ้นถึง 17,852 ราย 

สมุทรปราการ สัปดาห์ที่สี่อยู่ที่  4,662 

ราย สัปดาห์ที่หกอยู่ที่ 6,940  ราย จึง

ต้องจับตาเป็นพิเศษ ขณะเดียวกันยังพบ

คลัสเตอร์ ใหม่ๆ โดยคลัสเตอร์ร้านอาหาร

พบที่ จ.อำานาจเจริญ,  สุพรรณบุรี, ร้อยเอ็ด 

คลัสเตอร์ตลาดพบที่  จ .นครราชสีมา,  

อุบลราชธานี, น่าน คลัสเตอร์ โรงงานพบ

ที่ จ.ขอนแก่น, ปราจีนบุรี, นครราชสีมา, 

ชลบุรี , ราชบุรี คลัสเตอร์งานศพพบที่  

จ.ฉะเชิงเทรา, กาญจนบุรี, นครราชสีมา, 

มุกดาหาร,  แม่ฮ่องสอน, อุทัยธานี ส่วนใน

พื้นที่ กทม.มีถึง 2 เขตที่ผู้ติดเชื้อเกิน 100 

คน คือ เขตราชเทวี, เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

และยั งมีหลายพื้ นที่ ใน กทม . เริ่ มพบ

คลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมี

รายงานการติดเชื้อในโรงเรียนถึง  13 แห่ง

ใน กทม. แต่ กทม.ยืนยันว่าแม้จะมีการติด

เชื้อเพิ่มขึ้น แต่ศักยภาพในการรักษาของ

เตียงผู้ป่วยยังคงเพียงพอ” พญ.อภิสมัยระบุ 

พญ.อภิสมัยระบุด้วยว่า ศบค.เห็น

ว่าเราควรยึดมาตรการผ่อนคลาย เพราะ

จำาเป็นต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ควบคู่ ไป

กับการป้องกันโควิด-19 อย่างสมดุล และ

ในปัจจุบันหลายประเทศในยุโรปมีการผ่อน

คลายมาตรการต่างๆ มากขึ้น ประเทศไทย

ควรปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้นหรือไม่ 

เราจะไปตามประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ได้  

เพราะหลายประเทศก็มีความผิดพลาดตาม

มาได้ ไม่มีวิธีใดยึดเป็นแบบอย่างได้ทั้งหมด 

เราควรวิเคราะห์สถานการณ์ในประเทศเรา

เป็นหลัก 

“ภาพรวมการติดเชื้อในประเทศไทย 

แม้ยอดผู้ติดเชื้อวันนี้จะอยู่ที่ 14,900 ราย 

แต่เหมือนกราฟจะเบนหัวลงมาเล็กน้อย แต่

ยังวางใจไม่ได้ หลายจังหวัดยังมีผู้ติดเชื้อ

มากขึ้น ขณะที่ผู้ป่วยปอดอักเสบ ต้องใส่ท่อ

ช่วยหายใจและเสียชีวิตยังมีทิศทางที่สูงขึ้น

อยู่ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุ

ว่า เชื้อโควิด-19  ในประเทศเป็นโอมิครอน

ร้อยละ 80 เป็นเดลตาร้อยละ 20 จึงจะ

บอกว่าผู้ที่ติดเชื้อจะอาการไม่รุนแรงไม่ได้” 

พญ.อภิสมัยระบุ  

วันเดียวกัน ที่ทำาเนียบรัฐบาล นาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี

บอกให้ติดตามงานรองรับสถานการณ์

โควิด-19  ตนเองจึงให้ความมั่นใจไปว่า 

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมแม้

จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นก็ตาม อย่างกรณีนำาโรคโค

วิด-19 ออกจากบริการ UCEP (ยูเซป) หรือ

การให้บริการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์

ทุกที่นั้น ไม่ได้หมายความว่ายกเลิก แต่เรา

จะทำาให้ โควิด-19 เป็นโรคปกติ ไม่ใช่โรค

ฉุกเฉิน หากใครติดโควิด-19 แล้วมีอาการ

หนักสามารถเข้ารักษาฉุกเฉินได้ ในสถาน

พยาบาลทุกที่ สปสช.ดูแลครบ สิทธิบัตรทอง

ใช้ได้ทุกที่อยู่แล้ว การไปแปลความว่าจะ

ยกเลิก ไม่จ่าย ไม่ดูแลนั้น ยืนยันว่าไม่ใช่ ถึง

อย่างไรรัฐก็จ่ายตามสิทธิ์ที่ทุกคนมีอยู่ ใคร

ฉุกเฉินหรือมีอาการหนักเรารักษาอยู่แล้ว 

และไม่ใช่โควิด-19 อย่างเดียว  

ยังไม่ปลดโควิดจากโรคฉุกเฉิน 

นายอนุทินกล่าวว่า ระบบฉุกเฉินรัฐ

จะดูแล 3 วัน  และจะมีการส่งตัวต่อ ตอน

นี้หากส่งต่อก็ส่งมาที่ โรงพยาบาลของรัฐซึ่ง

มีศักยภาพเตียงเพียงพออยู่แล้ว ไม่ได้ไปตัด

การดูแล สปสช.ได้ ให้รายละเอียดไปแล้ว 

สำาหรับผู้มีประกันหากใครต้องการความ

สะดวกสบาย สามารถไปใช้ โรงพยาบาล

เอกชนหากยินดีจะจ่ายส่วนต่าง ถือว่าเป็น

สิทธิของเขา หากเกรงว่าประกันภัย ประกัน

สุขภาพจะไม่ครอบคลุม กรมการแพทย์ 

สปสช. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออก

หลักเกณฑ์ขึ้นมา จะมาเลี่ยงบาลีใช้เหตุผล

อะไรต่างๆ  เอาเปรียบผู้ซื้อประกันไม่ได้ 

ที่โรงแรมพูลแมน ซอยรางน้ำา กทม. 

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์กรณี

เสนอให้เลื่อนปลดโรคโควิด-19 จากโรค

ฉุกเฉินวิกฤต (UCEP) จากวันที่ 1 มีนาคม 

เป็นวันที่ 1  เมษายน 2565 ว่า ได้หารือ

กับนายอนุทินแล้ว ซึ่งได้มอบหมายให้

ตนประชุมหารือกับ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์

รจิต  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ 

กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์  อธิบดี

กรมการแพทย์ และ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี  

เลขาธิการสำานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ  (สปสช.) เพื่อพิจารณาประเด็นที่

เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน

“ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศปลดโค

วิดจากโรคฉุกเฉินวิกฤต อยู่ระหว่างการ

ร่างประกาศ ซึ่งเดิมสถานการณ์การติดเชื้อ

ไม่สูงมาก แต่หลังจากเทศกาลตรุษจีนผู้ติด

เชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หากประชาชนยัง

ไม่ได้รับทราบข้อมูลมากพออาจเกิดปัญหา

เมื่อไปรับบริการได้ จึงต้องใช้เวลาในการ

สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจว่า เมื่อประกาศ

ยกเลิก  UCEP โควิด ต้องไปรับการรักษา

ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ หากไปโรงพยาบาล

เอกชนที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิต้องรับผิดชอบค่าใช้

จ่ายเอง เหมือนกับการรักษาโรคอื่นๆ ตาม

ปกติ” ดร.สาธิตกล่าว

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม เน้นย้ำาถึงการดูแลสุขภาพ

ของประชาชนต้องให้ทั่วถึงทุกกลุ่ม โดย

เฉพาะในภาวะวิกฤตโควิด-19 ไม่ทอดทิ้ง

ประชาชนอย่างแน่นอน หากป่วยด้วยโรค

โควิด-19 ยังคงสามารถเข้ารักษาตามสิทธิ

สุขภาพของตนเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

เหมือนเดิม ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในระบบ

สาธารณสุขไทยที่ ได้รับการยกย่องติดอันดับ

โลกมาโดยตลอด 

ด้าน น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประจำา

สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตผู้สมัคร 

ส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี  อดีตรอง

โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่

พรรคเพื่อไทยมีการเผยแพร่รูปภาพตัดต่อ

บิดเบือนข้อความ ให้ประชาชนหลงเข้าใจ

ผิดว่าจะมีปลดโควิดจากการรักษาฟรีว่า 

สะท้อนความจงใจบิดเบือนและสร้างความ

เข้าใจผิด เพียงแค่หวังจะโจมตีทางการเมือง

อย่างนั้นหรือ อาจทำาให้ประชาชนรู้สึกสิ้น

หวัง หมดสิ้นหนทาง ไม่กล้าไปรักษา จน

อาจเป็นการฆ่าคนทั้งแผ่นดินให้ตายทั้งเป็น 

เป็นการผิดหลักมนุษยธรรมที่ควรพึงมีต่อ

ชีวิตมนุษย์ทั้งสิ้น

“ที่สำาคัญกรณีนี้อาจเข้าข่ายความ

ผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำาความ

ผิดมาตรา 14 (1) โดยทุจริต หรือโดย

หลอกลวง นำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม

ไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูล

คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่า

จะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่

การกระทำาความผิดฐานหมิ่นประมาทตาม

ประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษจำา

คุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  

หรือทั้งจำาทั้งปรับ” น.ส.ทิพานันระบุ 

ต่างจังหวัดติดเชื้อพุ่ง

เธอระบุด้วยว่า ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ                                                                 

เรื่องงบประมาณหรือเงินกู้ของรัฐตามที่

พรรคเพื่อไทยพยายามบิดเบือนเลย  แต่

เป็นการพิจารณาให้เหมาะสมกับสถาน 

การณ์ความรุนแรงของโรค เพราะสายพันธุ์

หลักที่ระบาดในขณะนี้คือสายพันธุ์ โอมิ                                                            

ครอน ซึ่งผู้ป่วย 80-90% แทบไม่มีอาการ 

สามารถรักษาตัวที่บ้านในระบบ Home  

Isolation ได้ หรือมีเวลาเดินทางไปโรง

พยาบาล ไม่ได้อยู่ในภาวะฉุกเฉิน ไม่มีเหตุ

ที่ต้องรีบเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด แตก

ต่างจากในช่วงแรกจนถึงช่วงการระบาด

ของสายพันธุ์เดลตา ที่เมื่อป่วยแล้วเชื้อจะ

ลงปอดต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ จึงต้อง

ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินเพื่อให้รีบนำาผู้

ป่วยเข้าไปรักษาให้เร็วที่สุด

ด้านนายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ 

ประธานยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อชาติ ระบุ

ว่า อยากเตือนไปยังพลเอกประยุทธ์ที่อ้าง

ว่างบประมาณไม่พอนั้น อยากทราบว่าเงิน

กู้ 1.5  ล้านล้านบาท ที่มาขออำานาจสภาไป

กู้มาใช้อะไรหมด หรือนำาเงินกู้ ไปซื้ออาวุธ

ให้กองทัพ รวมทั้งหากไม่รักษาให้ประชาชน

ฟรีก็เป็นการทำาผิดรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 

ดังนั้นรัฐจะมาโยนภาระให้ประชาชนไม่ได้ 

อยากให้รัฐบาลและ ศบค.ทบทวนแนวคิดดัง

กล่าว ในขณะที่เศรษฐกิจประเทศมีปัญหา 

ประชาชนลำาบาก ดังนั้นพลเอกประยุทธ์ใน

ฐานะประธาน ศบค. หากคิดถึงประชาชน

จริงก็ไม่ควรเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ ต้อง

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนและ

การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพของระบบ

สาธารณสุขไทย 

ที่ จ.นครราชสีมา นายสมเกียรติ 

วิริยะกุลนันท์ รอง  ผวจ.นครราชสีมา รอง

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

ระบุว่า พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 

รายใหม่ยังสูง 456 ราย โดยมีคลัสเตอร์ด้วย

กัน 16 คลัสเตอร์  ทั้งคลัสเตอร์เก่าและ

คลัสเตอร์ใหม่  

ท่ีสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

รายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ 

ประจำาเดือนมกราคม ตั้งแต่วันที่ 1  ม.ค.65  

ถึงวันที่ 13 ก.พ.65 ของ จ.บุรีรัมย์ว่า วัน

นี้พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 

จำานวน 317 ราย 

ขณะสถานการณ์ที่เชียงใหม่ยังมีการ

ติดเชื้อเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดวัน

นี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 317 ราย   พุ่งสูงขึ้นจาก

เดิมเกือบเท่าตัว โดยเกิน  90% เป็นผู้ติดเชื้อ

ภายในจังหวัด โดยขณะนี้มีกลุ่มคลัสเตอร์

ที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเป็นกลุ่มเดิม 

ทั้งที่ที่ทำางาน  ครอบครัว   สถานศึกษา  ร้าน

อาหาร และเครื่องดื่ม และคลัสเตอร์กลุ่ม

โรงพยาบาล กลุ่มคลัสเตอร์อื่นๆ พบมากใน

อำาเภอเมืองเชียงใหม่และอำาเภอหางดง.

ชงตีความ

และพรรคการเมืองขนาดเล็กอยู่ 3 ประการ 

1.จากรัฐธรรมนูญปี 2560 มีเจตนา 

รมณ์ ให้จัดสรรปันส่วนทุกคะแนนเสียงมี

ความหมาย แต่รัฐธรรมนูญฉบับร่าง 2 ใบนี้ 

ได้ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของตนและสมาชิก

พรรคพลังธรรมใหม่ เพราะเป็นระบบที่ผู้

ชนะกินรวบ  คะแนนผู้แพ้ตกน้ำา

2.ในระบบ ส.ส.พึงมีในรัฐธรรมนูญ

ปี 2560 เป็นระบบที่ยุติธรรมที่สุด เพราะ

ว่าพรรคใดได้คะนนรวมเท่าไหร่ ก็มานำา

รวมกับจำานวน ส.ส.พึงมีของพรรคนั้น แต่

ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2564 นี้ ได้ลิดรอน

สิทธิเสรีภาพของตนด้วย เกิดความไม่เท่า

เทียมในการกำาหนด ส.ส.พึงมี มีแต่การ

การคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ดังนั้นระบบ

บัตรเลือกตั้ง 2 ใบนี้ ทำาให้พรรคใหญ่ที่ใช้

ทุนมหาศาลในการเลือกตั้งจะได้ ส.ส.เกิน

จำานวน ส.ส.พึงมี 

และ 3.ระบบจัดสรรปันส่วนผสมเดิม 

ทำาให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ ในประเทศ ไม่

ว่าจะเป็นชาวนา กลุ่ม NGO สามารถตั้ง

พรรคการเมือง และมีโอกาสส่งตัวแทนเข้า

มาสะท้อนปัญหาในสภาได้ ถ้าได้คะแนน

เพียง 7 หมื่นคะแนน แต่ระบบบัตรสอง

ใบจะต้องใช้คะแนนประมาณ 3.7 แสน

คะแนน ดังนั้นตนและพรรคพลังธรรมใหม่

และพรรคเล็กต่างๆ จึงถูกละเมิดสิทธิและ

ไม่ได้รับความเท่าเทียมทางกฎหมาย

นพ.ระวียังกล่าวอีกว่า รัฐธรรมนูญ

แก้ไขเพิ่มเติม  2564 ที่เป็นบัตรสองใบ มี

ความขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 อยู่

หลายมาตรา โดยมาตราแรกขัดกับมาตรา 

85 ที่บัญญัติว่าผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขต

มีสิทธิที่จะลงคะแนนเลือกตั้งได้คนละ 1 

คะแนน แต่ระบบบัตรสองใบจะเลือกตั้งได้

สองใบ ทำาให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันทาง

กฎหมาย อีกทั้งยังขัดและแย้งกับมาตรา 3 

รัฐสภามีหน้าที่ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

กฎหมาย และหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์

ส่วนรวมของประเทศ แต่ระบบบัตรสองใบ

ขัดต่อหลักนิติธรรม และไม่ ได้เป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของส่วนรวม  แต่เป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของพรรคใหญ่ อีกทั้งขัดต่อมาตรา  

5 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่ากฎหมายใดที่ขัด

หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัตินั้นจะ

บังคับมิได้ ดังนั้นในระบบบัตรสองใบจึงขัด

ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้

เรื่องนี้ต้องถึงศาลรัฐธรรมนูญแน่นอน ไม่

ว่าจะเป็นช่องทางที่ผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน

หรือการยื่นโดยตรง

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประ                                                           

ชารัฐ  (พปชร.)  ว่า สำาหรับความเคลื่อนไหว

ในพรรคหลังขับ  ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า                                                          

ส.ส.พะเยา และ ส.ส.ในกลุ่มรวม 21 คน 

ออกจากพรรค แกนนำาพรรค พปชร.บาง

ส่วนได้หารือถึงแนวทางการทำางาน รวมถึง

การปรับโครงสร้างผู้บริหาร ที่จะขับเคลื่อน

พรรคในแต่ละด้านให้เกิดความชัดเจน เพื่อ

สร้างความมั่นใจให้ ส.ส.ที่ยังอยู่ในพรรค

ไม่รู้สึกหวั่นไหวและกังวลกับแนวทางการ

ทำางานของผู้ ใหญ่แต่ละกลุ่มว่าจะมีทิศทาง

อย่างไร และยังแสดงให้ ส.ส.เห็นว่าการ

บริหารของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. 

ยังเป็นเอกภาพสามารถนำาพรรคเดินหน้า

ต่อไปได้ 

ในการพูดคุยเบื้องต้นนั้นอาจขยับการ

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีของพรรค ที่มี

วาระรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปี 

รวมถึงวาระอื่นแจ้งให้สมาชิกรับทราบ จาก

เดิมกำาหนดจัดประชุมในเดือน เม.ย.นี้ มา

เป็นช่วงเดือน มี.ค.หลังปิดสมัยประชุมสภา 

ส่วนวันเวลาและสถานที่อยู่ระหว่างการ

พิจารณา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 18 ก.พ.จะ

ครบกำาหนด 30 วันที่ 21 ส.ส.ซึ่งถูกขับ

ออกจากพรรคพลังประชารัฐ จะต้องสมัคร                                                           

สมาชิกพรรคการเมืองใหม่ โดยขณะนี้มี                                                               

18  คนที่สมัครเป็นสมาชิกและทำาหน้าที่

เป็น ส.ส.ในนามพรรคเศรษฐกิจไทยแล้ว 

เหลืออีก 3 คนคือ นายเอกราช ช่างเหลา                                                     

ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายวัฒนา ช่างเหลา ส.ส. 

เขต 2 ขอนแก่น บุตรชายของนายเอกราช 

และนายสมศักดิ์ พันธ์เกษม ส.ส.เขต 11 

นครราชสีมา ซึ่งนายสมศักดิ์เป็นผู้ที่ยื่น

หนังสือให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคทบทวนมติ

ขับออก โดยอ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็น ขณะที่ 

พล.อ.ประวิตรยืนยันไม่ทบทวนมติดังกล่าว

แต่ในขณะนี้มีข่าวว่า นายสมศักดิ์

อาจจะไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติ ที่มี


